

บทที่ 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล

ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์
2. ข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์
3. การให้ความหมายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ
4. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ และเหตุผล
5. ปัญหาในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ และวิธีแก้ไขตามประสบการณ์ของผู้สูงอายุ
6. คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุให้กับคนรุ่นหลัง

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์

งานวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้สูงอายุอายุ 75 ปีขึ้นไปอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตติดต่อกันเป็นระยะเวลา 40 ปีขึ้นไป จำแนกตามวัฒนธรรม 3 กลุ่ม คือ ไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม เป็นจำนวนทั้งหมด 27 คน วัฒนธรรมละจำนวน 9 คน

ผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อยเป็นเพศหญิง 14 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มไทยจีน และไทยมุสลิม อย่างละ 5 คน ส่วนใหญ่กลุ่มไทยพุทธ และกลุ่มไทยมุสลิมอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 75 – 79 ปี ส่วนกลุ่มไทยจีนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 80 – 84 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุมากที่สุด 96 ปี ทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมส่วนใหญ่สถานภาพสมรสหม้าย รวมจำนวน 16 คน และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 25 คน ส่วนระยะเวลาที่อยู่ภูเก็ตติดต่อกันตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปโดยภาพรวมมีจำนวน 16 คน กลุ่มไทยจีน และกลุ่มไทยมุสลิมส่วนใหญ่ระยะเวลาที่อยู่ภูเก็ตติดต่อกันตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปด้วย ส่วนกลุ่มไทยพุทธส่วนใหญ่ระยะเวลาที่อยู่ภูเก็ตติดต่อกันน้อยกว่า 50 ปี ทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระหว่างป.1 – ป.4 จำนวน 17 คน ซึ่งโดยภาพรวมมีความสามารถในการอ่านเขียนไทยและภาษาอื่น (ภาษาจีนหรือภาษาแขก) ได้ทั้งคล่อง และไม่คล่องจำนวน 16 คน และส่วนใหญ่อ่านเขียนไทยได้คล่องจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มไทยพุทธจำนวน 4 คน ส่วนใหญ่กลุ่มไทยจีนอ่านเขียนไทยไม่คล่องจำนวน 2 คน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มไทยมุสลิมอ่านเขียนไทยไม่ได้เลยจำนวน 2 คน และอ่านเขียนไทยได้คล่องจำนวน 2 คน ในการประกอบอาชีพ

ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นกลุ่มไทยพุทธ และไทยมุสลิม ส่วนกลุ่มไทยจีนส่วนใหญ่ ค้าขาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 4,500 บาท จำนวน 16 คน ซึ่งเป็นกลุ่มไทยพุทธ และกลุ่มไทยมุสลิม กลุ่มไทยจีนส่วนใหญ่รายได้ 4,500 บาทขึ้นไป ผู้สูงอายุมีเงินพอใช้ และเหลือเก็บ จำนวน 11 คน โดยแหล่งรายได้มาจากลูกเป็นหลัก และแหล่งอื่น เป็นส่วนใหญ่จำนวน 19 คน รองลงมา มีรายได้จากการประกอบอาชีพเองกับจากแหล่งอื่นเป็นจำนวน 8 คน จะเห็นได้ว่าทั้งสามกลุ่ม วัฒนธรรมส่วนใหญ่มีบุคคลที่ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันปัจจุบันมากที่สุด คือ ลูก จำนวน 19 คน ในบ้านของผู้สูงอายุมีผู้อาศัยร่วมที่แตกต่างกันไป กลุ่มไทยพุทธมีลูกอาศัยร่วม จำนวน 2 คน และไม่มีผู้อาศัยร่วมจำนวน 2 คน กลุ่มไทยจีนมีลูกอาศัยร่วม จำนวน 2 คนและมีภรรยา ลูก ลูกเลี้ยง ลูกเขย และหลานเป็นผู้อาศัยร่วม จำนวน 2 คน ส่วนกลุ่มไทยมุสลิมมีลูก สะใภ้ และหลานเป็นผู้ที่ อาศัยร่วม จำนวน 2 คน และมีภรรยา ลูก และหลาน จำนวน 2 คน โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ จะมีผู้อาศัยร่วมอย่างน้อย 2 คน ซึ่งมักเป็นภรรยา ลูก และหลาน ดังตารางข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์โดยมีรายละเอียดในภาคผนวก หรือตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ให้ สัมภาษณ์ตามมิติที่ศึกษา

ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์ จำแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลา และรายได้

ข้อมูลทั่วไป	กลุ่มผู้สูงอายุจำแนกตามวัฒนธรรม			รวม (n=27)
	ไทยพุทธ	ไทยจีน	ไทยมุสลิม	
เพศ				
ชาย	5*	4	4	13
หญิง	4	5*	5*	14*
อายุ (ปี)				
75 - 79	5*	2	6*	13*
80 - 84	1	4*	2	7
85 - 89	2	2	1	5
90 ปีขึ้นไป	0	2	0	2
ระยะเวลาที่อยู่ภูมิลำเนา (ปี)				
น้อยกว่า 50	5*	4	2	11
มากกว่า 50	4	5*	7*	16*
รายได้ (บาท)				
น้อยกว่า 4,500	6*	4	6*	16*
4,500 บาทขึ้นไป	3	5*	3	11

หมายเหตุ *ข้อมูลส่วนใหญ่

2. ข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์

เมื่อพิจารณาค่าดัชนีมวลกาย (body mass index) (วินัย คะห์ และคณะ. 2545) โดยพิจารณาจากข้อมูลน้ำหนัก และส่วนสูงของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีเพียงจำนวน 5 คน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ที่เหลือค่าดัชนีมวลกายจะต่ำกว่า 25 kg/m^2 ลักษณะร่างกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่อ้วน ไม่มีโรคประจำตัวจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นกลุ่มไทยพุทธ และไทยมุสลิม

ในการพิจารณาภาวะสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน มีการแบ่งการมี และไม่มีโรคประจำตัว พบว่าภาวะสุขภาพร่างกายตั้งแต่วัยเด็ก และวัยทำงาน ส่วนใหญ่

อยู่ในภาวะสุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ ส่วนภาวะสุขภาพร่างกายปัจจุบันบางคนไม่มีโรคประจำตัว แต่บางคนมีโรคประจำตัว ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่มีโรคประจำตัว คือโรคความดันโลหิตสูง ปวดเมื่อย และเบาหวาน ดังตาราง 5 เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีภาวะสุขภาพร่างกายปัจจุบันแตกต่างจากกลุ่มอื่น คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือเบาหวาน และอาการปวดเมื่อยกระดูก ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “...ก็มีโรคเบาหวานประจำตัว มันไม่ถึงขนาดรุนแรงหรือว่าต้องทำงานอะไรไม่ได้เลย...เราต้องไปเอยา ไปเช็คอยู่ประจำอยู่ สุขภาพตามปกติ แข็งแรง สมบูรณ์อยู่ ไม่มีอะไรแทรกซ้อน มันก็มีน้ำตาลบ้าง ไม่หนักหนาอะไร ทำงานได้ตามปกติ” และข้อมูลจากผู้สูงอายุให้สัมภาษณ์

ตาราง 5 ข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุผู้ให้สัมภาษณ์

ข้อมูลภาวะสุขภาพ	กลุ่มผู้สูงอายุจำแนกตามวัฒนธรรม			รวม (n=27)
	ไทยพุทธ	ไทยจีน	ไทยมุสลิม	
ค่าดัชนีมวลกาย (kg/m ²)				
ต่ำกว่า 25	7*	7*	8*	22*
25 kg/m ² ขึ้นไป	1	2	2	5
โรคประจำตัว				
ไม่มี	5*	4	5*	14*
มี	4	5*	4	13

หมายเหตุ *ข้อมูลส่วนใหญ่

จากข้อมูลที่สัมภาษณ์สภาวะจิตใจของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน พบว่าโดยภาพรวมวัยเด็ก ผู้สูงอายุมีสภาวะสุขภาพจิตดี เพราะเป็นวัยที่สนุกสนาน ทำให้เกิดความสบายใจ และไม่มีควมวิตกกังวล

“สภาพจิตใจวัยรุ่นหนักแอะ สภาพจิตใจวัยรุ่นหนัก จ๊ะหนัก ขวนไปเล่นหนังก็ไป ไปแล้วมีความสุข พุดง่าย ๆ ยังคนจิบเหมือนกัน...เราไม่มีภาระอะไร”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ตอนเด็กก็สบายดีแหละ เออสนุกอย่างเดียว เล่นกินอย่างเดียว เพราะว่ามีคนใช้ พ่อแม่ไม่ลำบาก พ่อแม่ร่ำรวย”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เด็กสนุก เทียวเล่นตามประสาใจไม่คิดไหว ไม่มีไหวให้คิด ใครชวนก็ไป”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

ตอนวัยทำงานหรือมีครอบครัวสภาวะสุขภาพจิตส่วนใหญ่ปกติดี มีเรื่องที่ต้องให้คิดบ้าง ทั้งเรื่องตัวเอง เรื่องครอบครัว เรื่องการทำงาน และเรื่องความเพียงพอของค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีความรักและห่วงใยครอบครัว ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีลักษณะที่เป็นไปในทางเดียวกัน คือคิดเป็นห่วงครอบครัว คิดสร้างครอบครัว หรือคิดหวังให้ครอบครัวมีกินมีใช้

“ในปีสองสี่เจ็ดสองที่มีครอบครัวแล้ว สุขภาพจิตมันยังดีอยู่ หลังจากนั้นมันมีคน ตอนที่ลูกชายรู้สึกเสียใจ คิดหนัก เสียใจของที่เรารักเราห่วง...เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เงินเราบางโอกาสขาดแคลนไปบ้าง คิดเหมือนกัน แต่ว่ามันคืออย่างหนึ่ง เราในฐานะที่เราเป็นข้าราชการ บางสิ่งบางอย่างเราเบิกได้ ไม่นักหนาอะไร ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ แล้วก็เงินลูกโตขึ้น ส่งเสียให้ลูกเรียน ลูกห้าคน จบปริญญาสามคน สองคนประกอบอาชีพส่วนตัว” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ตอนมีครอบครัวใหม่ๆ ดี บางทีมันคิด เครียดมาก มันต้องคิด ก็คิดหวังให้พอกินพอใช้แหละ สมัยก่อนก็คิดให้มันบาย ให้อร่อย แต่ไม่รวย ไม่รู้จะทำหรือ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“ตอนมีครอบครัวใหม่ๆ ดี บางทีมันคิด เครียดมาก มันต้องคิด ก็คิดหวังให้พอกินพอใช้แหละ สมัยก่อนก็คิดให้มันบาย ให้อร่อย แต่ไม่รวย ไม่รู้จะทำหรือ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

ปัจจุบันสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปกติดี มีความสบายใจ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ลูกโตแล้ว ไม่คิดฟุ้งซ่าน สามารถระงับอารมณ์ และจิตใจได้ ทำให้ไม่วิตกกังวล ไม่เครียด มีการพัฒนาจิตไปตามวัย สภาวะแวดล้อม และเศรษฐกิจ แต่ก็มีบ้างบางคนที่ยังเป็นห่วงบุตรหลาน และคิดว่าไม่อยากให้ตนเองเป็นภาระกับบุตร ซึ่งสามารถเผชิญและปรับตัวกับปัญหาได้

“สุขภาพจิตก็ดี ปัญหาอยู่ที่การรักษา ตัวเราด้วย รักษาสุขภาพ บำรุงรักษา การพักผ่อน การหลับนอน การออกกำลังกาย ใช้นี้เป็นประเด็นสำคัญ ไม่วิตกกังวลอะไร เพราะว่าในครอบครัว ลูกๆ ทุกคนก็มั่งงานทำทุกคน มีรายได้เงินเจือในครอบครัว แล้วคำก็ทำมาหาเลี้ยงชีพของตัวเองด้วยความขยัน และไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรทางครอบครัว รายจ่ายและรายรับสมดุลกัน ไม่ถึงแก่ลำบากยากเข็ญอะไร”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ตอนนี้บายแล้ว ถูกเป็นฝั่งเป็นฝาเราก็บายใจ ไม่คิดมาก ทำการของเราไป ร่างกายเรายังทำรอด”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ตอนที่สุขภาพจิตใจแบบนี้ ไม่คิดอะไร คิดว่าเผาแก่ แล้วทำอะไรมาครววันสิ้นบุญ สบายแล้ว นึกถึงหลานๆ หลาน หลานหลานเรียนไม่จบ หลานหนักใจเหมือนกันแหละ แต่ไม่มีอะไรมาช่วย เหลือ คิดว่าลูกเขยไม่ต้องเป็นภาระกับลูก เลขอุตสาหกรรมสี่สิบแปด เลขยกไป”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

จะเห็นได้ว่าสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยปัจจุบัน มีญาติ เพื่อนฝูงที่รักใคร่ปรองดองกันดี สามารถปรับตัวได้เมื่อมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ และยอมรับสภาพตนเอง ทำให้มีสภาวะที่ดี สมบูรณ์ มีการพัฒนาการทางจิตที่เป็นไปตามวัย สภาวะแวดล้อม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ที่กล่าวว่าผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ มีญาติสนิท มิตรสหายรักใคร่ เคารพนับถือ รู้จักปรับตัวเอง และพึงพอใจกับสภาพ และสภาวะของตนเอง

กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมได้ให้ความหมายสุขภาพดี ตามประสบการณ์ของตัวเอง โดยภาพรวมว่า ประกอบด้วย การมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ คล่องตัว ไม่เป็นโรค จิตใจ สุขสบาย เมกบาน ไม่เครียดกังวล สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีคว้นพิษ รวมทั้งจิตวิญญาณที่เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า จึงจะเกิดสภาวะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนายแพทย์ประเวศ วะสี (2538) ได้นำแนวคิดจากองค์การอนามัยโลกที่กล่าวถึงสุขภาพที่ดีว่า “Health is complete physical mental and social well-being...” และท่านเป็นผู้ให้ความหมายสุขภาพดีว่า สุขสภาวะโดยสมบูรณ์ทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคม และให้ความหมายเกี่ยวกับทางกายว่า ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค มีสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพกาย คือ ทางกายภาพ ที่เกี่ยวกับทางจิตว่า จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่คิดขัด ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า มีครอบครัวที่อบอุ่น และที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (spiritual well-being) ว่า สุขภาวะที่เกิดขึ้น เมื่อทำความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่ง เช่น การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นความสุขอันเป็นทิพย์ สบายอย่างยิ่ง มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม อีกทั้งท่านได้กล่าวถึงสุขภาพองค์รวม Holistic Health ที่มองสุขภาพแบบเชื่อมโยง ไม่ใช่มองแบบแยกเป็นส่วนเป็นเสี้ยว สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ควรมองในความหมายที่แท้จริง

โดยความหมายสุขภาพดี ที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ ได้ให้ข้อมูลไว้ นั้น ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วย การมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี มีกำลังเท่าชีวิต คล่องตัว ไม่เป็นโรค เมกบาน ไม่เครียดกังวล ใจควบคุมกายอย่ากระทำผิด

“ที่ตาปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ผิดเพี้ยน ร่างกายเรามีแรงที่จะต่อสู้ต่อ พอเหนื่อยก็พัก ดูแลตั้งแต่รับราชการ”

“สุขภาพจิตใจสบาย เมกบาน ไม่เครียด ไม่กังวล”

“ร่างกายมันซบกว่า ใจสบาย ควบคุมกายเรา ให้มีความสุข”

ส่วนความหมายสุขภาพดีที่กลุ่มผู้สูงอายุ ไทยจีน ได้ให้ข้อมูลไว้ นั้น ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย การมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค จิตใจสุขสบายดี มีความรัก ความรื่นเริงใจ ไม่เครียด ที่ต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น กล่าวถึง ความหมายสุขภาพเพิ่มเติม ว่าประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่สงบ ไม่รีบร้อน ไม่มีพิษภัยหรือควันพิษ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะผู้สูงอายุชาวจีน มีประสบการณ์ อพยพตั้งถิ่นฐานอยู่ บ่อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่า เกิดการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม ได้ดีกว่า

“ความหมายนั้น มันตรงที่สุขภาพเกิดด้วยความรัก ความใส่ใจ แล้วรื่นเริงใจ ทำอะไรไปด้วยใจ อยากทำ ไม่อยากก็ทำไปเสียเวลาเปล่า” (ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“สุขภาพของเรามันอยู่ในชีวิตเรา เราต้องดูแลสม่ำเสมอ จะดีก็กายดี ใจดี ที่ดินนั้นก็สมบูรณ์เทียบพร้อม ไม่เป็นโรค สุขใจ หมายรวมถึงไอบางอย่าง ที่ได้ง่ายขึ้น แวดล้อมก็ดี จะขาดไม่ได้เสียโอกาส” (ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

นอกจากนี้ ความหมายสุขภาพดี ที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม ได้ให้ข้อมูลไว้ นั้น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี คล่องตัว ไม่เป็นโรค จิตใจสุขสบาย ไม่ทุกข์ร้อน ที่ต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น กล่าวถึงความหมายเพิ่มเติมว่า ประกอบด้วย จิตวิญญาณที่ดี ในการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า

“ร่างกายเขาเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้า พรหมลิขิตนะ พรหมเป็นเจ้าลิขิตการขีดเขียน เขากำหนดแล้วแต่รักษาสุขภาพดีแล้วจะยั่งยืนเหมือนฉนวนพลาตันนี้ อายุยืนไปตามง่างๆ สัก 90 ปีได้”

“พระอัลเลาะห์สิ่งเดียวที่ช่วยได้ สุขภาพก็ได้ คล่องก็คล่อง ก็ทำไหร่คล่องไปหมด ถ้าถือปฏิบัติ ทำมะฮัซ 5 เวลา ใ้บุญเหลือ”

“เราทำมะฮัซทุกครั้ง ก็เอ๋ยขอพรพระผู้เป็นเจ้า คิดไหร่ได้นั้น คล่องไปเสียหมด”

จากประสบการณ์ที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ได้ถ่ายทอดถึงความหมายสุขภาพดี ในทำนองเดียวกัน คือ การมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี คล่องตัว ไม่เป็นโรค จิตใจสุขสบาย สิ่งเหล่านี้เองเป็นการจุดประกายถึงสิ่งที่ตัวผู้สูงอายุตระหนักต่อตนเองที่จะดูแลสุขภาพ โดยที่ไม่เป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติมากนัก และส่งผลต่อสุขภาพดีถ้วนหน้า มีอายุยืนยาวได้เป็นอย่างมาก

3. การให้ความหมายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีการรับรู้ และให้ความหมายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุใน 2 ลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นกระบวนการ และพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุเองมีการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยบนพื้นฐานของความแตกต่างในวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง และจากการรับรู้ข่าวสารในหลายทาง เมื่อพูดถึงคำว่าพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมักจะใช้คำว่า “การปฏิบัติ หรือดูแลสุขภาพตนเอง” ซึ่งผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมให้ความหมายการปฏิบัติ หรือดูแลสุขภาพตนเองที่เป็นกระบวนการว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบธรรมดา เรียบง่าย ปฏิบัติ หรือดูแลตนเองในสิ่งที่ชอบด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความรู้ ความเชื่อที่สั่งสม ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน การปฏิบัตินั้นมีผลต่อสุขภาพกาย และจิตที่แข็งแรง สมบูรณ์ อาทิเช่น กลุ่มไทยพุทธมีการทำบุญตักบาตร ไปวัด สวดมนต์ไหว้พระ อ่านหนังสือธรรมะ เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ต้องอยู่ในโอวาทบิคามารดา ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ได้รับการสั่งสอนที่ดีจากบิคามารดา มีการสั่งสอนบริจาต สนับสนุนลูกหลาน ส่วนกลุ่มไทยมุสลิมเดินตามรอยศาสนา ทำบุญทำทาน ละหมาด ปฏิญาณตน ขอพรอัลเลาะห์ให้คุ้มครอง รวมทั้งทำแต่ความดี” ส่วนกลุ่มไทยจีน ปฏิบัติตามประเพณีจีนที่ผสมผสานกับประเพณีในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวพุทธเป็นส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มีสุขภาพดี และมีความเข้าใจถึงการสร้างเสริมสุขภาพแบบไทยภูเก็ต ซึ่งมักใช้คำว่า “ดูแลร่างกาย และจิตใจตัวเอง ทำให้สุขภาพดี อายุยืน” ดังตัวอย่างที่ผู้สูงอายุกล่าวดังนี้

กลุ่มไทยพุทธ

“...ใช้ชีวิตแบบไทยๆ เรียบง่ายของชาวภูเก็ต แบบศาสนาพุทธมีการแสดงออกโดยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนอนพักผ่อน อาหาร การไปเที่ยว การทำบุญ ให้อาหารเสริม หรือสมุนไพร หรือการดูแลสุขภาพจิตใจไม่ให้เครียด การทำจริงๆ และความเชื่อแหละ”

“ใช้ชีวิตแบบง่าย ๆ มันก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรง เราก็คงมีฐานะให้มันพอ อาชีพเราก็ให้มันคง แล้วร่างกายจิตใจเราจะสบาย ถ้าอาชีพของเรา ไม่ๆไม่แน่นอน ไม่ดี มันก็อาจจะกระทบกระเทือนถึงสุขภาพได้ การสร้างเสริม มันต้องอาศัยอาหารการกิน สรุปว่าจิตใจของเราอยู่ที่ชีวิต เราจะยกสุขภาพเรา ต้องให้อายุดี กินดี มันก็มีส่วน ขึ้นอยู่กับปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง ทำจิตใจให้สบาย อย่าพะว้าพะวัง อย่าเที่ยวเป็นห่วงโน่นเป็นห่วงนี่ให้มาก คัดปัญหาให้หมดไปเลย ไม่นั่นก็ออกกำลังกาย กินอาหาร พักผ่อนไปโน่นไปนี่ ไปเที่ยว”

“เข้าวัด เข้าวา นับถือพุทธศาสนา เข้าวัด ถ้าไปไม่รอด นั่งอยู่บ้านไม่ทำอะไร เมื่อก่อนไปสืบท้า แปล คำว่าบาตรใส่ครบทุกวัน...เราอยู่ในศีลในธรรม ถ้ามีคำอ้างทำบุญ ทำทานไป ถ้าเราไปไม่รอดเราก็ อด่าไป ชีวิตโลกไหนไม่ชอบ ชอบเรียบๆ เทียวเดินรำก็ไม่ชอบ นุ่งผ้า รุ่งรังก็ไม่ชอบ ชีวิตไทยๆ แบบเรียบๆ คือไทยแท้ ถ้าในทีวีเทียวเดินฉีกเข่งฉีกขาเปิดไม่ดู”

“การกินอยู่เราคนมีอายุต้องแล (ดูแล) เรื่องอาหาร เราก็กินแต่ผักให้มันเยอะๆช่วยถ่าย ปลา ถ้าเรา กินพวกเนื้อ มันจะไม่ค่อยถ่าย การที่จะดำรงชีวิตให้อยู่แต่กลางวัน ขายคาก็คิดวันต่อวันหละ (หัวเราะ) แบบไทย แบบไทย ก็กินข้าวให้มันมีประโยชน์ คนแก่ไม่เตรียมอะไรแล้ว บ้างก็ไหว้พระ สวด มนต์ เอาหนังสือธรรมะมาอ่านนั้น หมายถึงชีวิตขาคานะ คนไม่หวังอะไร เรื่องรวยรื่องไร ขายคา ไม่หวัง หวังว่าวันไหนจะตายเท่านั้น ขายคามิแต่หนังสือธรรมะมาอ่าน คนไหนที่ลำบาก พอช่วยได้ ก็ช่วยเขา สงสารเขาจะมาตลอด ขายคาชอบทำบุญ มาสมัยเด็กๆ เข้าวัด บุญขายคาก็ทำ บาตรก็ขัง เว้น ถ้าขายคาเดินไม่รอดก็บอกเพื่อน บอกพระ ถ้ารอดขายคาใส่ไม่เลยขาด ขายคาจะเดินจงกรม และนั่งกรรมฐาน คอนหลังนั่งไม่ติด”

กลุ่มไทยจีน

“การใช้ชีวิตแบบไทย - จีน นี้ ตามเขา ทำมา เออ ตามประเพณีของที่ทำมาตั้งแต่แรก เรามาอยู่เขาก็ ทำ พอแก่ตายเราก็ทำ ต่อมาพันนั้นแหละ ใช้ชีวิตแบบง่ย ๆ ตามประเพณีเขาทุกอย่าง ทำแล้วถูก ต้อง ได้ทำแล้วบายใจ ที่ทำแล้วถูกต้องออกกำลังกายไปบ้างพันนั้น ไปร่วมในชมรม ชี้คพระทำบุญ แหละแล้ว ทำแล้วถูกต้อง”

“สร้างเสริมสุขภาพ ก็คอยรักษาอย่าให้เป็นโรค อย่างเวลาฝนตกไม่ต้องไปตากฝนตากอะไร ให้มัน เป็นหวัดแบบนี้สร้างเสริม คอยดูแลตัวเอง อย่าให้เจ็บไข้ไม่สบาย ก็ถ้าไม่สบายขึ้นมา ก็มีแหละที่ สาวช่วยดูแล ไม่สบายแหละเค้าคอยดูแล สบายดีไม่มีใครดูแล ตามใจเราจะทำอะไร อย่างสบายดี นั้นเราคอยดูแลนั้น เราดูแลตัวเอง ก็สร้างนั่นแหละ อย่าให้มันเป็นอะไรขึ้นมา ก็ต้องช่วยตัวเอง แหละ ต้องสร้างเพิ่มนั่นแหละ กินของกินก็เลือกกิน กินพออิ่ม ไม่กินจนแน่นไม่เอา กินเพื่ออยู่ไม่ใช่ อยู่เพื่อกิน กินพออิ่มแล้ว ก็ไม่เอาแล้ว ใครจะเอาอะไรมาให้กิน ก็ไม่เอาแล้ว”

“สร้างเสริมอะไรนั้น ย่นเข้าใจว่าต้องกินหยูกกินยาให้ถูกต้อง หามือ กินอาหารด้วย อาม่าเขาทักว่า “จี๋เซ้วกินยาไหว อยู่เหมือนเดิมไม่แก่กินยาคุณพระเบอร์นี้ รู้จักมั๊ยคุณพระ(พูดภาษาใต้)” เมื่อก่อน เขานิยมกิน กินตั้งอายุสี่สิบปี กินมาจนถึงป่านี้ กินดีโง่ เวลาถ่ายก็ดี เขียวก็คล่อง ไม่ขัดเลย อาหาร กินได้ นอนก็หลับ ยาคุณพระ เป็นเม็ด ก่อนนอนกินเม็ดนี้ กินน้ำเท่านั้น ฉ่ายสี่สิ เขาชวยทุกร้าน ร้านขามีทั้งนั้น ช่วยไม่เป็นลมบอย ไม่ปวดท้องปวดไร ที่กินเห็นเขากิน อาม่าเขา เขาว่ากิน แก้นั้นแก นี้ เอาฉลาดมาอ่านคู่มือพันนี้ ไม่ขัดไม่ข้องเลย ไม่ต้องตรวจ”

“ตามที่อย่าเชื่อ ตามที่อย่าทำจริงๆ ก็ไม่ได้ทำอะไร จะทำอะไรล่ะ สร้างเสริม นอกจากทำงานในบ้าน เราแหละ กวาดบ้านบ้าง อะไรบ้างอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่กวาดแล้ว ทำแล้วเกิดความสบายใจ บ้านสะอาด...ก็เพื่อนฝูงเข้ามาคุยมาอะไรนี่ ก็สร้างเสริมเหมือนกันแหละ ได้คุยกับเพื่อน...มันก็ไม่ใช่อะไรจะคิดๆ จะมากุ้มใจ ก็ได้สบายไปกับเพื่อนฝูง”

“เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สร้างบุญ ถิน (ทอดกฐิน) กะเราทอดแล้ว สร้างพระก็สร้างแล้ว สร้างจิตใจแะ อย่าคิดมาก กินของให้มีประโยชน์ กินของดี ๆ เกิดสุขเกิดไหร่บำรุง กินของดี ๆ กินไก่เห็ดแดง บำรุงเลือดให้แข็งแรง เช่น ฟาร์องกะไม่เย็น”

กลุ่มไทยมุสลิม

“จิตใจของเราเองแล้วแหละ ต้องดูแลตัวเอง คิดว่าทำอะไรในร่างกาย เราทำให้ร่างกายเราเสีย ก็ให้ร่างกายเราสบายขึ้นมา เราต้องคิดแหละ เราเร่งเวลาในส่วนตัวเรา สิ่งไหนที่ผิด ไม่ได้เราอย่าทำไป สิ่งไหนที่ดี เราทำไปตามบท ตามเรื่องของมัน ถ้าไม่ได้ อย่าทำ เราก็สอนคนอื่นไปหลาว สอนลูกๆ หลานๆ ได้กำลังใจจากคนอื่นแหละแล้ว ถูกเมียแค่น้ำ ถ้าเพื่อนยัง ก็เพื่อนได้พูดด้วยเพื่อน พูดในทางที่ถูก ถ้าทางผิด เราก็อย่าพูดไป”

“เข้าใจว่ารักษาแล้วก็ระมัดระวังการกินการไหร่ต่อไหร่ ปฏิบัติของตัวเอง ต้องปฏิบัติของตัวเองให้ดีสักหืด สิ่งที่ไม่คืออย่าทำ ให้ทำในสิ่งที่ดี ให้ได้ผลในร่างกายของเรา การกินไหร่การอาบน้ำอาบท่า ยารักษาไหร่ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพยายามปฏิบัติให้ดี สร้างสุขภาพอนามัย มันเท่านั้นแหละแล้ว ความแบบของคนไทยเราเหมาะ ถ้าเราไม่เที่ยวสร้างเสริมของพันธ์ ถ้าเจ็บไข้ไม่หาย ยาไม่กิน ของกิน มันก็กินฉินๆ ฉายๆ (ง่ายๆ) กินไหร่ก็ไม่ดีสักอย่าง พาสภาพเราไม่ดี สร้างเสริมไม่ได้ไหร่พันธ์นั้น”

“ไม่มีพิเศษอะไรหรอก ดูแลสุขภาพผมว่าเหมือนกัน แต่ว่าบางคนรู้แล้วไม่ทำ แต่ว่าคนรู้แล้วอยู่ที่ตัวมันด้วย ถ้ามันชอบทำมันก็ทำ ถ้าไม่ชอบทำมันก็ไม่ทำ ส่วนนี้ใช้ชีวิตให้คล่อง อีกอย่างนี้ละหมาดแหละ วันหนึ่งละหมาดห้าเวลา พฤติกรรมแล้วแต่ทำชั่วทำดีแหละ ตามประสพการณ์ ตามที่รู้ ที่เชื่อ คือการทำละหมาดห้าเวลา ถ้ามีอะไร มีความรู้เราขอเราถามมือขอจากผู้เป็นเจ้าของ เพื่อให้สุขภาพเราศีขึ้น ให้อายุยืนมาก ให้ศรัทธา ส่วนมากเรานึกในใจ เราพูดในใจ พูดคนเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้สร้าง เราต้องขอจากคนสร้าง เพื่อเราจะทำอะไรต่อ เขามีแต่ให้อย่างเดียว แล้วเราต้องทำด้วย ต้องทำด้วย เราจะไม่ขอจากพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ สมัยนั้นมันเจ็บป่วย เอาอกไม่มากิน แต่ไม่ออกซื้อมันก็ไม่หาย ต้องออกซื้อด้วย ลือบวชเรามุสลิมต้องปฏิบัติ ผลบุญเราได้สร้าง”

“ความหมายในใจเรา ไม่นึกไหร่ อัลเลาะห์สิ่งเดียว เราทำตามอัลเลาะห์ ผลเกิดกับตัวเอง เราทำที่เราบาย ไม่ทำมะหัจก็ไม่ได้ ไม่บายใจ เหมือนเราเจ็บไข้ไม่หาย ทำไหร่ไม่รอด นึกในใจเค้าเพื่อ มีผลก็จิตใจแหละแล้ว”

“ตอนเด็กได้เรียนท่าละหมาด จะหมาดเสียส่วนมาก แต่คนแก่ๆ ใช้ชีวิตละหมาด ข้อที่หนึ่งสูโบ ข้อที่สามประคิ ข้อสี่บาครี ข้อห้าอิลา อย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่างเลย เรื่องอื่นมันเหมือนกันแหละ แต่คนไทยพุทธหันนี้ก็เหมือนกันแหละ จะบอกว่าเท่าแต่แตกต่างกันเรื่องหลักศาสนาอย่างเฉียวเหมือนกันหมด ใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปเหมือนอย่างผมแบบนี้แหละ ที่เขวเตรอะไรรู้ไม่มีแล้ว มันมากแล้วแหละ ที่เขวกินเหล้าเฒ่ามาก็ไม่มีพอค้ำแล้วกินนอน ไปเที่ยวก็หาลูกหาเมียไปเที่ยวไป ก็ไปบ้านลูกบ้านหลานพันนั้นแหละ การใช้ชีวิตแบบไทยมุสลิมมาปฏิบัติ พระผู้เป็นเจ้าของและ พระมูหะมัดก็รู้ ศาสดาจารย์ก็รู้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คิดว่าอำนาจจากมูหะมัด ส่งผลกับสุขภาพ แล้วแต่เราจะปฏิญาณตัวนะ แล้วแต่เราจะปฏิญาณตัวว่าจะขออะไรจากสิ่งนั้น เวลาละหมาดเราขอได้ครับ”

“ถ้ามีของทำบุญหาไปสุเหร่า ไม่เอาอะไรรู้แล้วเอาบุญ เวลาจะไป เราไม่ได้พาไปใครไปควรสร้าง ความดีไว้เสมอ ไปค้าเพื่อนบาป”

ตามการบอกเล่าที่ผู้สูงอายุกล่าวถึงทั้งตัวเอง และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เป็นการให้ความหมายที่เป็นกระบวนการใช้ชีวิต และได้ปฏิบัติดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายเดียวกันที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพ ข้อมูลที่ได้ในงานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นประโยชน์ที่จะนำมาวิเคราะห์ว่าที่เป็นเช่นนั้น เพราะผู้สูงอายุอยู่ในภาวะเดิมมาเป็นเวลานานอย่างน้อย 40 กว่าปีเศษ ทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตที่ผสมกลมกลืนบนพื้นแผ่นดินภูเกิดได้มากกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิม จนหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมได้

4. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีฐานะทางเศรษฐกิจ และสุขภาพแตกต่างกัน แต่มีประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่เป็นการสร้างเสริมตนเองที่เหมือนกัน 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เช่นลักษณะการดูแลร่างกายตามกิจวัตรประจำวัน ลักษณะการดูแลตนเองก่อนขณะ และหลังเจ็บป่วย ลักษณะการดูแลตนเองก่อน และหลังคลอด ลักษณะการตรวจสุขภาพประจำปี และผลการดูแลสุขภาพ 2) ด้านการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่นลักษณะสมุนไพรที่นิยมใช้ สรรพคุณและวิธีการใช้ เหตุผลการเลือกใช้ ผลการใช้ แหล่งความรู้ 3) ด้านการดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด ผลต่อสุขภาพ 4) ด้านการทำงาน เช่นลักษณะจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสม เหตุผลการคิดทำงาน การทำงานกับการออกกำลังกาย ผลจากการทำงานต่อสุขภาพ 5) ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สังคม เช่นสิ่งแวดล้อมที่ดี การช่วยเหลือส่วนรวมพิจารณาถึงผู้ให้ และผู้รับการสนับสนุน ทั้งครอบครัว ชุมชน และองค์กร ผลต่อสุขภาพ 6) ด้านนันทนาการ และการท่องเที่ยว เช่นกิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมสังคม

การท้องเที่ยว และผลต่อสุขภาพ 7) ด้านความปลอดภัย เช่นการป้องกันอุบัติเหตุทั้งใน และนอกบ้าน ผลต่อสุขภาพ 8) ด้านการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่มีโทษ เช่นบุหรี่ เบียร์ สุรา ยาแก้ปวด และสารอื่นๆ ผลต่อสุขภาพ 9) ด้านการพักผ่อน เช่นลักษณะการพักผ่อน ทั้งความถี่ และเหตุผลของการพักผ่อนกลางวัน จำนวนชั่วโมงพักผ่อนที่เพียงพอ วิธีช่วยถ่านอนไม่หลับ รวมถึงผลจากการพักผ่อน 10) ด้านการบริโภคนิสัย เช่นชนิดของอาหาร วิธีการเลือกซื้อ การเตรียม การปรุง การเก็บ และการรับประทานอาหารที่ดี อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ผลจากการรับประทานอาหาร 11) ด้านการออกกำลังกาย เช่นวิธีการที่เหมาะสม จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความถี่ ระยะทาง หลักการ วิธีการทดแทน และผลต่อสุขภาพ

การให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่างกัน เนื่องจากผู้สูงอายุเชื่อว่าสุขภาพดี แข็งแรงในปัจจุบันเป็นผลมาจากการปฏิบัติดูแลในอดีตรวมถึงปัจจุบัน กลุ่มไทยพุทธเน้นด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มไทยจีนเน้นด้านการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยเฉพาะการดูแลในระยะก่อน ขณะและหลังคลอด กลุ่มไทยมุสลิมเน้นการดูแลสุขภาพจิต และจิตวิญญาณ

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต กับแนวคิดดั้งเดิมการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ และแนวคิดใหม่ของสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ซึ่งสอดคล้องกัน สามารถสรุปพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตที่เป็นพื้นที่ศึกษา ตามประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบ่งได้ 11 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (การดูแลสุขภาพร่างกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี) 2) การใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3) การดูแลสุขภาพจิต และจิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด 4) การทำงาน 5) อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคม 6) นันทนาการ และการท่องเที่ยว 7) ความปลอดภัย 8) การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดที่มีโทษ 9) การพักผ่อน 10) บริโภคนิสัย 11) การออกกำลังกาย พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 11 ด้านนี้ ผู้สูงอายุปฏิบัติมากน้อยแตกต่างกัน ดังสรุปในตาราง 6

ตาราง 6 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยของผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต จำแนกตามการปฏิบัติมากน้อย

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	วัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตามวิถีไทยภูเก็ต		
	ไทยพุทธ	ไทยจีน	ไทยมุสลิม
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะการดูแลสุขภาพตามกิจวัตรประจำวัน • ลักษณะการดูแลตนเองก่อน ขณะ และหลังเจ็บป่วย • ลักษณะการดูแลตนเองก่อน และหลังคลอด • ลักษณะการตรวจสุขภาพประจำปี • ผลการดูแลสุขภาพ 	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>++++</p> <p>++++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>++++</p> <p>+++</p> <p>++++</p>	<p>+++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>+++</p>
2. ด้านการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะสมุนไพรที่นิยมใช้ •สรรพคุณและวิธีการใช้ • เหตุผลการเลือกใช้ • ผลการใช้ • แหล่งความรู้ 	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>++++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>++</p>
3. ด้านการดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด <ul style="list-style-type: none"> • การดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด • ผลต่อสุขภาพ 	<p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p>	<p>++++</p> <p>++++</p>
4. ด้านการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะ จำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสม • เหตุผลการศึกษาการทำงาน • การทำงานกับการออกกำลังกาย • ผลจากการทำงานต่อสุขภาพ 	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>

สัญลักษณ์ : ++++ หมายถึง ปฏิบัติมาก

+++ หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง

++ หมายถึง ปฏิบัติน้อย

ตาราง 6 (ต่อ)

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	วัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตามวิถีไทยภูเก็ต		
	ไทยพุทธ	ไทยจีน	ไทยมุสลิม
5. ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สังคม <ul style="list-style-type: none"> ● สิ่งแวดล้อมที่ดี ● การช่วยเหลือส่วนรวม ● ผลการดูแลสุขภาพ 	+++	+++	+++
6. ด้านนันทนาการ และการท่องเที่ยว <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมนันทนาการ การเข้าร่วมสังคม ● การท่องเที่ยว ● ผลต่อสุขภาพ 	+++	+++	+++
7. ด้านความปลอดภัย <ul style="list-style-type: none"> ● การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน ● การป้องกันอุบัติเหตุภายนอกบ้าน ● ผลต่อสุขภาพ 	+++	+++	+++
8. ด้านการหลีกเลี่ยงสารเสพติดให้โทษ <ul style="list-style-type: none"> ● บุหรี่ ● เบียร์ สุรา ● ยาแก้ปวด ● สารอื่นๆ ● ผลต่อสุขภาพ 	+++	+++	+++

สัญลักษณ์ : ++++ หมายถึง ปฏิบัติมาก

+++ หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง

++ หมายถึง ปฏิบัติน้อย

ตาราง 6 (ต่อ)

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	วัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตามวิถีไทยภูเก็ต		
	ไทยพุทธ	ไทยจีน	ไทยมุสลิม
<p>9. ด้านการพักผ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ลักษณะการพักผ่อน ● ความถี่ และเหตุผลของการพักผ่อนกลางวัน ● จำนวนชั่วโมงพักผ่อนที่เพียงพอ ● วิธีช่วยผ่อนคลายไม่หลับ ● ผลจากการพักผ่อน 	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>
<p>10. ด้านการบริโภคนิสัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ชนิดของอาหาร ● วิธีการเลือกซื้อ ● การเตรียม การปรุง การเก็บ และการรับประทาน ● อาหารที่ดี ● อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ● ผลจากการรับประทานอาหาร 	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>
<p>11. ด้านการออกกำลังกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วิธีการที่เหมาะสม ● จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ● ความถี่ ● ระยะทาง ● หลักการ ● วิธีการทดแทน ● ผลต่อสุขภาพ 	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>++</p> <p>+++</p> <p>++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>+++</p> <p>++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>	<p>+++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>++</p> <p>+++</p> <p>+++</p>

สัญลักษณ์ : ++++ หมายถึง ปฏิบัติมาก

+++ หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง

++ หมายถึง ปฏิบัติน้อย

รายละเอียดในแต่ละพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้อง ตามแนวคิดของสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการดูแลรักษาร่างกาย และการตรวจสุขภาพประจำปี ตามประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติ ซึ่งสามารถอธิบายถึงการดูแลร่างกายตามกิจวัตรประจำวัน การดูแลร่างกายก่อน ขณะและหลังเมื่อเจ็บป่วย เล็กๆ น้อยๆ หรือการดูแลเกี่ยวกับคลอด ลักษณะการตรวจสุขภาพประจำปี และผลการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้

1.1 ประสบการณ์การดูแลรักษาร่างกายของทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรม มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปในลักษณะเหมือนและแตกต่างกันบ้าง โดยยึดแบบแผนการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยเกิด ทั้งๆ ที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม แต่เพราะมีความสนใจเอาใจใส่สุขภาพตนเอง จึงปฏิบัติดูแลตนเองมากเท่าที่จะสามารถทำได้ตามความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติด้วย

1.1.1 การดูแลอนามัยส่วนบุคคลตามกิจวัตรประจำวัน ทั้งการทำความสะอาดร่างกาย การทำความสะอาดปากและฟัน การขับถ่าย การล้างมือ การดูแลรักษาความสะอาดของใช้และเสื้อผ้า และการทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน

1.1.1.1 ในเรื่องการทำความสะอาดร่างกาย การทำความสะอาดปากและฟันของ ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมนั้นมีการปฏิบัติกันครบถ้วน แต่การทำความสะอาดร่างกายมีความต่างกันที่จำนวนครั้งของการปฏิบัติแต่ละวัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีการทำความสะอาดร่างกาย 2 – 4 ครั้งต่อวัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการทำความสะอาดร่างกาย 1 – 3 ครั้งต่อวัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีการทำความสะอาดร่างกาย 2 – 5 ครั้งต่อวัน เนื่องจากต้องทำละหมาดวันละ 5 ครั้ง และต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนทำพิธี จึงพบว่าผู้สูงอายุไทยมุสลิมทำความสะอาดร่างกายจำนวนมากครั้ง และเป็นเวลา นอกจากนี้การทำความสะอาดปากและฟันของผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรม ยังมีวิธีการปฏิบัติต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน และมีจำนวนครั้งของการปฏิบัติแต่ละวันที่เหมือนกัน 1 – 2 ครั้งต่อวัน สอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) กล่าวถึงการทำความสะอาดช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี ควรแปรงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า – ก่อนนอน โดยส่วนใหญ่ทั้งสามวัฒนธรรมมีการใช้ยาสีฟันในการทำมาสะอาดปากและฟัน ซึ่งผู้สูงอายุไทยพุทธบางคนยังใช้วิธีการบ้วนปากด้วยน้ำอุ่น หรือใช้หมากพลู ผู้สูงอายุไทยจีนมีบางคนที่ยังใช้วิธีการบ้วนปาก กลั้วคอด้วยน้ำอุ่น น้ำเกลือ หรือใช้ข่อย ส่วนผู้สูงอายุไทยมุสลิมก็ยังใช้น้ำสะอาด หมากพลู หรือยาเส้นในการทำมาสะอาดปากและฟัน

“ป้าซี้อาบน้ำยั้งค้ำ (บ่อยมาก) แหละ ร้อนเมื่อไรร้อบ อย่างทำประจําเช้า บ่าย ค้ำ ก่อนจันอน... แปร่งพิน ป้าซีก็หักแปร่งซี (ไม่ต้องแปร่งพิน) ป้าซีบัววนปากน้ำอุ่นนิ วันทั้งวัน ป้าซีเคี้ยวหมาก นิเห็นมีาย ปากแดงหมดแล้ว นั่งว่างๆ ก็ขัดไปโต๊ะ พินมันขาวเอง...”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ช่วงเช้า แปร่งพิน ออบน้ำออบไรร้อบ ... แล้วค้ำก็กิน กินยากินไรร้อบแล้วก็กินพินนั้น แหละ มาออบน้ำ แปร่งพินก่อนนอนอีกรอบหนึ่ง แต่ก่อนหมากหมักกูปิน ขัดพินให้ขาว สะอาด เคี้ยวนี้ให้ทันยุค ไซกันน้อยแล้ว หันมาใช้ยาสีฟัน”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ออบน้ำออบทำถึงตี 5 มะหยัง ตะหมาดคอนเทียงนะ นั้นแหละออบน้ำทุกทีแหละ เวลาออบน้ำมะหยังก็ 3 เวลา ... สมัยก่อนบัววนปากด้วยน้ำเกลือ ก็เคลือบตี มาสมัยนี้ก็ใช้แปร่งกับยาสีฟันดูๆ ไปบ้าง พินก็เหลือน้อยแล้ว แปร่งวันละหน ...”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

1.1.1.2 การขับถ่ายของผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ดี (ขับถ่ายปกติ ทุกวัน) ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ส่วนใหญ่มีการขับถ่ายปกติ ทุกวัน และต้องรักษาความสะอาดร่วมด้วย สอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) กล่าวถึงการขับถ่ายอุจจาระวันละครั้ง หรือ 2 ครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ความสำคัญคือการขับถ่ายสม่ำเสมอ การที่จะขับถ่ายได้สม่ำเสมอ จะต้องป้องกันสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่เป็นเส้นใยมาก ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหาร เข้าส่วนทันทีเมื่อรู้สึกอยากถ่าย คิมน้ำมาก ๆ วันละ 4 – 8 แก้ว ฝึกหัดเข้าส้วม หลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายและละเว็นยาที่ทำให้เกิดอาการท้องผูก กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าจะเห็นได้ว่าการขับถ่ายเป็นวิธีการปฏิบัติหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืน

“... เข้าๆ ข่าถ่ายทุกวันเป็นเวลา ออกจากห้องน้ำ ข่าล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง หุดถึงความสะอาดข่าคิดว่ามาเป็นอันดับหนึ่งแหละ...”

“... ขับถ่ายก็ประจําตอนเช้า... ที่สำคัญต้องให้สะอาดกับตัวเรา”

“... ตี 6 พอเสร็จมะหยังเข้าห้องน้ำห้องท่า ถ่ายคล่องทุกวัน...”

1.1.1.3 การล้างมือของผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการปฏิบัติในการล้างมือหลังขับถ่าย และก่อนรับประทานอาหาร มากกว่ากลุ่มอื่น รองลงมากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

“ช่วงเช้า... อาบน้ำอาบชำระเสร็จ ถึงเวลาก็ถ่ายเป็นนิสัย วันสองวันที่ หลังถ่ายล้างมืออยู่เสมอทุกครั้ง” (ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...พอเสร็จจากห้องน้ำ ก็ล้างมือทุกครั้งเสมอ จะได้ไม่พาลเป็นโรคซ้ำ...” (ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“ป้าซี... เข้าส้วมก็วันหน สองวันหน อยู่ตัว อยู่แล้ว ป้าซีไม่คิดเวลาเท่าไรหรอก มักจะเข้าๆ หลังจากดื่มน้ำแล้ว แต่ก็ต้องล้างมือล้างโหลให้เคลือบ (สะอาด) จึงมาทำกับข้าวกิน มันก็ต้องพาโรคเข้าตัว...” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...เช้า พอนี้ก็กินกาแฟมือชำระก็กินนั้น หลังจากนั้นก็ถ่ายทุกวันแหละ พอนั้นก็ล้างมือให้เคลือบทุกครั้ง” (ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

1.1.1.4 การดูแลรักษาความสะอาดของใช้และเสื้อผ้าของผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีความแตกต่างในการปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัดว่า กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธจะมีการดูแลรักษาความสะอาดของใช้และเสื้อผ้ามากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่นๆ จะเห็นได้ว่าการดูแลรักษาความสะอาดของใช้และเสื้อผ้าเป็นวิธีการปฏิบัติหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล

“... เสื้อผ้าที่ใส่บาตร ที่นี้ถอดเปลี่ยนมาใส่เสื้อร้ายๆ (เสื้อเก่าๆ) คำนึงถึงความสะอาดรอบๆด้วย ...” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“... สุขภาพจะดีอยู่ที่เราดูแลเราทำ ชุดที่ป่าด่าใส่อยู่ประจำวันก็ให้บายตัว ไม่ร้อนอับจนเกินไป ที่สำคัญต้องให้สะอาดกับตัวเรา” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...ใส่เสื้อ กางเกงยัด ต่อไปราไทเก็ก... กลับมาตีแปด ก็อาบชำระเรียบร้อยของต่อแสะ ก็ที่นี้ใส่ชุดบ้านเรา...” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“... ไอหุดของมิ๊ะไม่สวยไม่ไห่ร่ แต่ว่าต้องสะอาด หอมแคะด อย่าให้ฮับซึน มันจะพาลเป็นโรคได้...” (ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

1.1.1.5 การทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการปฏิบัติใกล้เคียงกับกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ แต่แตกต่างกันที่ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุไทยจีน กล่าวว่า “... หุดถึงความสะอาดฮาคิดว่ามาเป็นอันดับหนึ่งแหละพออๆ กับคนไทย ของกินของใช้ต้องสะอาด รวมทั้งในบ้านเราเองอย่าให้มิฝุ่น หยากไข่ ปานี้ฮ่าทำเองไม่ค้อยไหว เทียวป็นก็ไม่ได้แล้ว ปล่อยให้ถูกทำ มันก็สูงขายของ กวาคเช็ดถูก็ไม่ทุกวัน พอเดือนสามของจีน ยังจ้ยก็ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ มันป็นปีใหม่จีน ต้องช่วยกันทำ จะได้ป็นตางคิ และปัดเป่าทุกซ์ โรคภัย นำสุขเข้าบ้าน” พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน เพราะกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือนทุกวัน อย่างน้อยวันละครั้ง ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุไทยพุทธ กล่าวว่า “... กิจวัตรประจำวันตาก็มีตลอดวัน ปฏิบัติไม่เคยขาด กับข้าวก็ช่วยแม่บ้านทำ ในบ้านนอกบ้านตาก็ช่วยดูให้สะอาด อย่าที่สกปรก เคียวเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ต้องระวัง บริเวณตาก็ต้องดูแล อย่าให้รุกรุกตา คัดหญ้ออยู่ สีหัววันถึงตักสัทหน” ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ แต่จะยังปฏิบัติตามความเชื่อที่ทำความสะอาดบ้านเรือนในเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ของรอบปี ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม พบว่ามีการปฏิบัติบ่อยมากในเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน เพราะมีกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม 2 ใน 27 คนเท่านั้นที่กล่าวถึงการรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุต่างก็มีการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการดูแลบริเวณบ้านเรือนให้สะอาด สอดคล้องกับอาพร สุขสวัสดิ์ (2534) กล่าวถึงการทำมาสะอาดที่อยู่อาศัย จัดบ้านเรือนให้มีความสะอาดเรียบร้อย

1.2 ประสพการณ์การดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันโรคของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม เป็นประสพการณ์ที่ครอบคลุมถึงการจัดการดูแลสุขภาพตนเองก่อน ขณะ และหลังเจ็บป่วยเล็กน้อย น้อยๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลให้สุขภาพกลับคืนมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีอายุยืนยาว เปรียบเสมือนเป็นส่วนสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเองตามวิถีไทย

1.2.1 การจัดการการดูแลสุขภาพตนเองก่อนการเจ็บป่วยเล็กน้อย โดยภาพรวมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมจะมีการดูแลสุขภาพตนเองตามกิจวัตรประจำวันให้ครบสมบูรณ์ และถูกหลักอนามัย การรักษาความอบอุ่นของร่างกาย การรับประทานยาและอาหารเสริม รวมทั้งการบำบัดด้วยการนวด

1.2.2.1 การดูแลสุขภาพตนเองตามกิจวัตรประจำวันให้ครบสมบูรณ์ และ ถูกหลักอนามัย “ดูแลสุขภาพตามกิจวัตรประจำวันให้ถูกหลักอนามัย”

“ไม่เคยได้กินยาบำรุงม้าม ต้องป้องกันอย่าให้มีโรค ดูแลสุขภาพทุกๆ ไปตามกิจวัตร ให้ถูกหลักอนามัย อะไรร่เป็นโทษ ก็หลีกเลี่ยง ถ้าเจ็บไข้ขึ้นมา ก็พากันลำบากไปหมด ภายเราขังขังขังขัง แล้วต้องให้เคลือบ (สะอาด) กำล้างก็ต้องออกอยู่ประจำ อาหารก็กินที่มีประโยชน์ นอนต้องนอนให้พอดี มันทาให้สุขภาพเราดี”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

1.2.2.2 การรักษาความอบอุ่นของร่างกาย “อากาศเย็นต้องอาบน้ำอุ่น”

“มันแห้งเคล็ด ถ้าพออากาศเย็น คนต้องอาบน้ำอุ่น เพราะความเคล็ดไม่ชอบความเย็นจริง ม้ามจริง ความเคล็ดไม่ชอบของเย็น ไม่ชอบน้ำเย็น น้ำเย็นไม่ชอบ ชอบความอุ่น เขาไม่ทำ ช่วยไม่ได้”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

1.2.2.3 การรับประทานยา และอาหารเสริม “กินยาคุณพระ” หรือ “โสมกินให้แข็งแรง” สอดคล้องกับอรุณพร อธิรัตน์ (2540) ที่กล่าวถึงโสม (Ginseng) ได้มาจากส่วนรากคั้นโสม ใช้เป็นยาและอาหารบำรุงสุขภาพ มีลักษณะเป็นเม็ดแคปซูล สารสกัด ยาขง เป็นสารในกลุ่ม triterpenoid saponin ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดไขมัน ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการเกิดพิษต่อตับและยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด ช่วยเพิ่มความจำ เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านในร่างกาย นอกจากนี้ช่วยการปรับตัวให้ทนต่อสภาวะเครียดและความกดดันภายนอกได้ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับประทานโสมดี ควรต้องรับประทานโสมก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานพร้อมน้ำส้มคั้น น้ำมะนาวที่มีกรดสูง จะทำลายฤทธิ์ที่ควรได้จากโสม หรือ “กินไม่ได้อาหารเสริม ขาบำรุงของหมอนามัย” หรือ “กินน้ำผึ้งรวง ยาป่าเสริมสุขภาพ” สอดคล้องกับอรุณพร อธิรัตน์ (2540) ที่กล่าวถึงน้ำผึ้ง เป็นน้ำหวาน ที่ได้จากเกสรดอกไม้ นานาชนิด ย่อยด้วยเอ็นไซม์ อินเวอเรสในน้ำลายของผึ้ง แล้วนำไปเก็บไว้ในรัง ใช้เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ และเป็นยาอายุวัฒนะ คุณภาพของน้ำผึ้งขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นเป็นหลัก หรือ “อาหารเสริมกินนม”

“กินยาบำรุง ถ้าไม่กินยา ไม่แข็งแรงหลวณะ ร่างกายมันอ่อนแอ เราไม่กินยาข้างนะ ถึงบางคนเขาไม่กินยาส่วนตัว เขาไปตรวจโรงพยาบาล กินยาส่วนตัวถูกกัน เราไม่ต้องไปตรวจ(พูดภาษาใต้) เข้าใจว่าต้องกินหยุดกินยาถูกต้อง อาม่าเขาบอกว่า “จี๋เข้ากินยาไหร่อยู่เหมือนเดิม ไม่แก่ กินยาคุณพระเบอร์นี้ รู้จักมั๊ยคุณพระ (พูดภาษาใต้)” เมื่อก่อนเขานิยมกินกันตั้งอายุ 40 ปี กินมาจนถึงป่านี๋ ยาคุณพระกินดีโง่ เวลาถ่ายก็ดี เชี่ยวก็คล่อง ไม่ขัดเลย อาหารกินได้ นอนก็หลับ ก่อนนอนกินเม็ดนี้ ขายทุกร้าน ร้านขายมีทั้งนั้น มันช่วยไม่

เป็นลมบ่อย ไม่ปวดท้อง ปวดไร เฝ้าตัวเองเพื่อประโยชน์ตัวเอง ให้อายุยืนนาน ไม่มีเจ็บมีป่วย”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“โสมก็เอามาปั้นแหวะ เอามาต้มหมุ เอามาต้ม กินเล่นเลย กินเฉยๆ เหมือนอย่าง เมื่อก่อน ข้าพหมกว่าเพื่อน จี๊บุ อะไรเค้าอ้วน พอย้ายอายุชกสิบสามปีกลายเป็น สมมติว่ากระดูกอะไรจะมาอย่างนี้ อาจ้อก็ทำไก่ชื้อไก่มาตัวนึง มาถึงก็เอาโสมนั้นแหวะใส่ลงไปนึ่ง นึ่งให้กิน ผสมกับโสมให้กิน ให้แข็งแรง ให้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องทำอะไร ไอ้กูลิซ้องนี้ เอวช้อง ไอ้โสมอีกอันหนึ่งอ่อน ให้เค็ยกๆกินได้ อีกอันหนึ่งกูลิซ้องนี้ขนาดสี่สิบห้าสิบปีถึงจะกิน แล้วหชินช้องนี้เป็นรูปโสมคนนั้น” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เรื่องอาหารการกินสำคัญคนเรา กินให้ครบเวลาอย่าให้ขาดกิน ถึงเวลากินอีก ถึงสร้างเสริมสุขภาพมันก็ชื้อยามากินแหวะ แต่ส่วนมากผมไม่ได้กินเรื่องยา ถ้ากินก็น้ำผึ้งรวง ยาป่า เขาแนะนำว่าน้ำผึ้งรวงดีกว่าเพื่อน เสริมสุขภาพแบบนี้แหวะ ที่เราได้กินอาหารดีสุขภาพรู้สึกว่ามันดีถกนิด” (ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

จะเห็นได้ว่ายุคปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนมากขึ้น สรรหาและอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อต่อสู้กับความแก่ชรา ความเหนื่อยอ่อน ความเจ็บป่วย หรือยืดเวลาถึงอายุขัย และมีแนวโน้มใหม่กลับไปสู่ธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากมีความรู้ มีการจัดการเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกมากขึ้นในตลาดสุขภาพ

1.2.1.4 การบำบัดด้วยการนวด “นวดกัวจั๊เคิลีค (ปวดเมื่อย)” หรือนวดบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไทยจีน

“แบบคนจีนๆทำอะไรว้าง ก่อนนอนบางทีทำพันนี้(จับขา)เอชานวดกัวจั๊เคิลีค ทำการไม่ได้ ชื้อยามาทา ทา ชื้อยาขี้ผึ้งเป็นขวด นวดนอน”

“กลับมามี 8 ทำไหร่ขายของ อานน้ำเสร็จขายของต่อ บางทีก็นวด เรียกเค้ามานวดกะบ่อยครั้ง เขามานวดให้ชั่วโง่ ร้อยหนึ่ง”

การจัดการดูแลสุขภาพตนเองก่อนการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม เน้นเรื่องการรับประทานยา และอาหารเสริม แต่ต่างที่ชนิดของยา และอาหารเสริมที่รับประทาน โดยกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะมีการใช้ยาสมุนไพรบำรุง เป็นยาคุณพระ หรือโสม ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะมีการใช้อาหารเสริม และยาบำรุงของหมออนามัซ หรืออาหารเสริม และน้ำผึ้งรวง หรือรับประทานนม อีกส่วนที่แตกต่างจากทุกกลุ่มวัฒนธรรม คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการนวด ส่วน

กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีการดูแลสุขภาพตนเองตามกิจวัตรประจำวันให้ครบสมบูรณ์ และถูกหลักอนามัย รวมทั้งการรักษาความอบอุ่นของร่างกาย

1.2.2 การจัดการดูแลสุขภาพตนเองหลังการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยภาพรวมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมจะมีการรับประทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเป็นประจำเพื่อควบคุมโรค การรับประทานยาแพทย์พื้นบ้านร่วมกับยาแผนปัจจุบัน หรือใช้การแพทย์ทางเลือก การรับประทานยาทันทีเมื่อเริ่มเจ็บป่วย รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไปตามแพทย์นัด

1.2.2.1 การรับประทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเป็นประจำเพื่อควบคุมโรค

“ขาดความดันสามตัว หมอมาจากกรุงเทพมหานคร บอกว่ากินครึ่งเม็ดพอ เพราะว่ากินเม็ดหนึ่งมันมากเกินไป ยาที่ให้ลดความดันนั้นให้กินครึ่งเม็ด หมอมาจากกรุงเทพ หมออุซัคคี เลขกินครึ่งเม็ด แล้วยาบำรุงหัวใจนั้นเม็ดหนึ่ง แล้วยาขับปัสสาวะที่เขาเขียนไว้”

“ขาดความดันประจำทุกวันแหละ”

1.2.2.2 การรับประทานยาแพทย์พื้นบ้านร่วมกับยาแผนปัจจุบัน หรือใช้การแพทย์ทางเลือก

“เมื่อเด็ก ๆ ตาจำไม่ได้แล้ว สภาพร่างกายมันอายุประมาณเข้าเรียนหนังสือหล่นนะ เขาเรียกว่าใช้จับสั้นอยู่ประมาณ 1 ปีกว่า มันเป็นระยะกินยาสมุนไพรแพทย์พื้นบ้าน และยาแผนปัจจุบันร่วมกัน มันได้ผล แต่กว่าจะหายขาดก็ประมาณปีกว่า ก็แข็งแรงดีขึ้นตามลำดับ หาย จนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละ”

“นั่นแหละ เาหินอยู่ไฟโบราณ แต่อยู่เค้าเกิดโรงพยาบาล เค้าไฟตั้งแค่นั้น แล้วบายแต่แรกเค้าอยู่ไฟ”

1.2.2.3 การรับประทานยาทันทีเมื่อเริ่มเจ็บป่วย

“ที่เป็นไส้เลื่อนเห็นว่าไม่เจ็บเลย ไม่ไปผ่าตัด กลัวทำการไม่รอด อย่างดีแก้ไขด้วยยาแล้ว ถ้ากินยาไม่หาย ก็ไม่หายหลาวนี้ ร่างกายมันทรุดลง เราารู้สึกของไม่ดีต่อสุขภาพ แต่เราก็เล่น (พยายาม) ทำไปเพื่อทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราเดินไปไม่มี มีทางเสียหาย ถ้ารู้สึกในร่างกายไม่ดี ก็หายาให้รีบกินเสีย อยู่บายๆ อย่างที่ขวยอยู่ ทุนอยู่ อย่างนอนเจ็บลากสุขภาพเรา มันไม่ดี ถ้าเราทำไหวไม่ดีสักอย่าง มันมาเข้าในสุขภาพเราพ (ทั้งหมด) นอกจากกินยาของหมอ กินยาเสริม กินมังเหมือนกัน ยาไม่แน่ ถ้าเป็นยาบำรุงก็ซื้อมา กินเหมือนกัน ยาช่วยบำรุงร่างกายให้พนั้น ฉางทีก็แก้โรคโน้นโรคนี้ กินเข้าไปเคยกินแล้ว แล(อ่าน)ใน

หลากหลาย(ฉลากยา) รางที่เค้ามายาข เจ้าก็โฆษณาเหมือนกัน เชื้อมั่ง บางสิ่งก็ไม่เชื่อ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เอา ถ้าเชื่อต่อเอาสองแกล ถ้าไม่คิดทีหลังไม่เอาแล้ว”

1.2.2.4 การปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ และไปตามแพทย์นัด

“ชายคาก็ไม่ค่อยคล่อง ไม่คล่องอย่าง หมอ ก็แนะนำว่าที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระจุกคณะ ขายคางขาเดินมากนะ ขายคาก็ลดลงมาที่ก่อนเดินชั่วโมงหนึ่ง พอมาปวดมากก็เดินสลับห้านาที ขายคาก็ต้องปฏิบัติแตกต่างก่อน ทำก่อน ทำสลับห้านาที เดินอยู่เป็นเดือน โห่ง ก็ได้ขยับขึ้นครึ่งชั่วโมง เดินแล้วมันเจ็บ”

จะเห็นได้จากข้อมูลงานวิจัยนี้ว่า ประสบการณ์ที่แตกต่างในการจัดการดูแลสุขภาพตนเองขณะและหลังการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมนั้น คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมเมื่อเริ่มรับรู้ว่าคุณเองเจ็บป่วยจะหันมารับประทานยาทันที หรือใช้การแพทย์ทางเลือก (เอาหินอยู่ไฟประคบบริเวณที่มีอาการ) รวมทั้งการปฏิบัติตนไปตามแพทย์นัด ซึ่งต่างกับกลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีการจัดการดูแลสุขภาพตนเองขณะและหลังการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่างกับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน ในเรื่องการรับประทานยาจากแพทย์พื้นบ้านร่วมกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ ส่วนการปฏิบัติดูแลที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มสามวัฒนธรรม คือการรับประทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเป็นประจำเพื่อควบคุมโรค

วิธีการสร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ขณะและหลังเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของไคล์แมน (Kleinman, 1980) เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพ 3 วิธี คือ ระบบการดูแลสุขภาพภาคสามัญชน เป็นกิจกรรมการดูแลรักษาคนที่บ้านเมื่อเจ็บป่วยเกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป อาการไม่ดีขึ้น จะแสวงหาทางเลือกอื่น ไม่ว่าจะระบบดูแลภาคพื้นบ้านร่วมกับภาควิชาชีพ ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อรักษาพยาบาลให้หายจากโรค และให้สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ปกติสุข

สำหรับการดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับการคลอเคล่าที่ผ่านมาของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างมีคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดีตามความเชื่อ และตามการปฏิบัติจริงในด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพตนเอง จากข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมที่เป็นเพศหญิง และเคยผ่านประสบการณ์การคลอเคล่า จำนวน 11 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ จำนวน 3 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม จำนวน 3 คน ซึ่งมีประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับการคลอเคล่าที่แตกต่างกันดังนี้

ความแตกต่างในประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองก่อนคลอดของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่าการดูแลสุขภาพตนเองก่อนคลอดของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารแสดงต่อสุขภาพ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญของการรับประทานอาหารมากนัก มีการรับประทานอาหารธรรมดา จากคำพูดที่กล่าวถึง “กินธรรมดา กินข้าวต้มกับปลาเค็ม ปลาแห้ง ก็หรือย (หรือย) หายอยาก”

“อาม่าตอนท้องกะตอนก็เกิด อาม่าก็บำรุง เฝ้าตัวเองนะให้เลือดลมดี แข็งแรง อย่าให้เจ็บไข้ พากลำบากทั้งเพ การก็ทำไม่รอด สมควรพักบ้างถ้าไม่ไหวจริงๆ เพื่อให้ร่างกายเพิ่มพลังให้เต็มที่กินอาหารที่ดี มีประโยชน์ของไทรที่เหลือง (อาหารแสดง) อยู่กินเข้าไป พวกกล้วย แดง มันแห้งกลม”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“อาหารก็บำรุงทั้งก่อนคลอด หลังคลอด กินพวกคัมหมูคัมไทร บำรุงเลือด ไอพวกกล้วยหอมเขียว แดงโม มะละกอสุก ของเปรี้ยวห้ามกิน มันกินแล้วเย็น ไม่รู้สิ ห้ามกินไม่ดีภายหลัง ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง คนเราคลอดรู้จักรักษาตัวให้แข็งแรงจนแก่เฒ่า ถ้าไม่รู้รักษาตัวร่างกายจะอ่อนแอ”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

ส่วนความแตกต่างในประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองหลังคลอดของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุแต่ละวัฒนธรรมต่างมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีการรับประทานยาต้มสมุนไพร ใช้วิธีการอยู่ไฟโดยนอนบนแคร่วันละหนึ่งชั่วโมง สองเวลา เป็นเวลา 10-15 วัน ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะใช้วิธีการอยู่ไฟแบบนอนบนโต๊ะวันละหนึ่งชั่วโมง สองเวลา เป็นเวลา 7-10 วัน แล้วมีการทำพิธีผ้ากุน เพื่อให้ลมคลุกเข้าที่ อีกทั้งไม่ให้ออกจากบ้านตามเวลาที่กำหนด 44 วัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะมีการรับประทานยาจีนคองเกล้าผสมโสม ไม่ให้อาบน้ำตามเวลาที่กำหนด 1 เดือน รับประทานอาหารบำรุงเลือด ไม่ทำงานหนัก และไม่นั่งยอง เพื่อป้องกันการตกเลือด

กลุ่มไทยพุทธ

“ตอนท้องก็กินธรรมดา พอคลอดแล้วแหละฝากกับหมอม่าแทน หมอคำแย หมอม่าแทนนะให้เราอยู่ไฟ ก็ใช้ไม้พินก่อไฟ สร้างแคร่ไม้ไผ่วางคร่อมที่ก่อไฟ ที่นั้นนอนไปแหละ นอนทั้งวันนิ ก่อนก็นอนก็ดื่มน้ำใบขาม (ใบมะขาม) ใบนาค ใบชอดหมู่นี้แหละ มาอาบก่อนก็นอนแคร่ อาบเข้าเย็นแล้วที่ไฟนั้น แม่ทานวางก้อนหินเผาไปด้วยจนร้อนจัด แล้วห่อผ้ามาวางหน้าท้อง ทำอยู่ 10 วัน 15 วัน ให้ลมคลุกเข้าอยู่ ของคนพุทธหาเรื่องมากม้าย อาหารก็กินผัดขิง น้ำขิง แกงพริกหมู หลังคลอดต้องบำรุงสักหืด อย่างน้อยมันช่วยให้น้ำนมไหลดี ออกมาก ลูกได้กินจนอิ่ม นมเราไม่คืด ไม่ใช่

ด้วย จะให้หมอลูกแห่งเรื่อก็กินยาต้มสมุนไพรด้วย ใส่อะไรว่างไม่ค่ายุ่ แม่บอกให้กินก็กิน เชื้อ
ผู้ใหญ่”

“ก่อนคลอดป้าซี้ก็ไม่บำรุงไพร่ ก็สมัยก่อนลำบาก หมอแม่ทานคลอดให้สมัยโน้น พอคลอดแล้ว
แหละ เข้าใจม (เข้าใจกระโจม) ใช้เสื้อพันตัว มันก็ร้อนพอได้ พันทั้งวันแหละ อยู่ไฟสมัยนั้น คนจนๆ
ทำกันแบบนี้แหละ ทำอยู่นาน 7 วัน ของกินก็หากินที่มีประโยชน์ แต่ราคาถูก พวกชิง แกงพริก
ร้อนๆ ของผิดไม่กินมันพาลชีวิตเข้าได้ แค่นี้ก็ดีใจแล้วสมัยนั้น เอาชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกรอดได้ รอด
ตอนนั้น พาสุภาพเราไม่เจ็บไม่ไข้”

กลุ่มไทยจีน

“เกิดกินยาแหละ ไปซื้อยามาครองเหล้ากินให้ขับ ให้ร่างกายแข็งแรง คนจีนนะเขาต้องกินแบบนี้
ปานี้เกิดใครกินไทรล่ ออกมาถึงส้มก็กินอะไรก็กิน พอกินเสร็จน้ำก็อาบ อีนอนแหละตอกกิน กิน
สักจอกหนึ่ง สักช้อนหนึ่ง ทำขาดอง คั้นเกิดนะ ไม่เกิดหากินไม่ ทุกคนพอเด็กออกจากร่างแล้วกินทุก
คน แล้วเผาหินใส่ทุกคน ทำร้านนะ ทำร้านเอาถุ้งมาตั้งไว้ แล้วเผาหินแหละหินสองหนวยเผา
หนวยหนึ่งหนวยหนึ่งเอามาขัดฟุงให้ร้อน ห่อแหละห่อผ้า หินเอมาจุ่มน้ำให้เย็นแล้วตอเอามาห่อผ้า
แล้วเอามาขัดฟุงถอดไว้ให้นอนดี นั่นแหละนะบายตี คนจีนว่าพันนี้เกิดถ้ากินของผิดเข้าไปไม่ดีทุก
คน แล้วถ้าคนหวอนตัวทำพันนี้ บายทุกคน ขับ มันไปขับข้างหน้า คนจีนมันพูดพันนี้คั้นเกิดพยายาม
เผ่าตัว ของผิดอย่ากินพืด ของส้มก็ไม่กินคนจีนนั้นนะ ไม่เดือนหรือสองเดือนไม่กินพืด ถ้าเกิดนั้น
นะภายในเดือนหนึ่งต้องกินแต่มันงา แกงพริก นั่นเผ่าตัวเอง คั่วหมูกับชิง เกิดแล้วแหละ กินด้วยข้าว
มันงานั้นแหละร้อน ของดี กินเข้าไปร้อนในฟุง เด็กปานี้ไม่กิน คนเชื้อเรา ถ้าเกิดแล้ว เออ ต้อง
กินพริกให้มาก แล้วกินมันงา ส้มไทรอย่ากิน เขาไม่หาญกินพืดแหละ คนปานี้เกิดไม่เผ่าตัว เห็น
คนๆซี้ ออกมาโย่งแย่งคนๆซิดๆอิตายไม่ตายแหล่ เกิดแล้วต้องพยายามเผ่าตัว อย่าอาบน้ำเย็นต่ออี
แข็งแรง แล้วอะไรว่างอย่าทำหนักๆก่อน บางคนทำหนักก่อน เขาไม่ให้ทำ คนจีนนั้นนะ คั้นเกิดแล้ว
เขาไม่ให้ทำ เขาไม่หั่นของ คนจีนเขาสั่ง”

“อาหารก็บำรุงทั้งก่อนคลอด หลังคลอด แต่หลังคลอดบำรุงยิ่งกว่า กินพวกคั๊บหมูคั๊บไพร่ บำรุง
เลือด พอคลอดเสร็จ ใต้รับการดูแลจากหมอแม่ทาน ก็ให้วางกระเป้าน้ำร้อนตรงหน้าท้องนี้ อาบน้ำ
อุ่นหลังจาก 1 เดือนแล้ว มดลูกจะได้เข้าอุ้เร็ว คนออกลูกแล้ว กินยาขับน้ำคาวปลา ยาหมอลดทวงเป็น
ขาน้ำ ช่วยขับความสกปรกให้หมด โสมไต้ดูอิซ้องก็กิน ไม่นั้นเป็นยาจีนคงเหล้า กินพริกไทยแกง
หมู คั๊บหมู น้ำมันงา จิงทุกวัน ให้ร่างกายแข็งแรง โอพวกกล้วยหอมเขียว แดงโม มะละกอสุก ของ
เปรี้ยวห้ามกิน มันกินแล้วเย็น ไม่รู้ตี ห้ามกินไม่คิดภายหลัง ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง คนเราคลอดรู้
จักรักษาตัวให้แข็งแรงจนแก่เฒ่า ถ้าไม่รู้จักรักษาตัวร่างกายจะอ่อนแอ”

กลุ่มไทยมุสลิม

“ก่อนก็เกิดยากก็กินธรรมดา กินข้าวต้มกับปลาเค็ม ปลาแห้งก็หอย (อรอย) หายอยาก หลังเกิดของมุสลิมเรา ย่าก็ใช้ใบนาค ใบขาม (ใบมะขาม) ใบนุ้ย (ยอดหนุ้ย) ต้ม อาบน้ำร้อน เข้าเย็นเท่านั้น ไม่พอกก็อยู่ไฟเหมือนกันแะะ เผาก่อนหินใต้โต๊ะสี่เหลี่ยม แล้วเอาตัวนอนบนโต๊ะ นอนอึ่งไว้จนเหงื่อออก ต่อยกขึ้น (ลุกขึ้น) ก็ยังอยู่สักครึ่งชั่วโมง ทำเข้าเย็น ให้อาบน้ำก่อน ก่ออังก้อนหินเผาไฟทำแบบนี้อยู่ 7 วัน ถ้ามดลูกยังไม่เข้าอู่ ให้ทำถึง 10 วัน แต่ต้องเป็นวันที่ ไม่รู้จะแก้ทำกันแบบนี้ เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ ก็ให้หมอแม่ทานทำ และคลำหน้าท้อง ให้ทำพิธีผ้ากฐน อย่าให้มดลูกเคลื่อนที่แบบนี้แหละอยู่ไฟของมุสลิมเรา ไม่ให้ออกไปไหนนานถึง 44 วัน กลัวเลือดจะขึ้น แล้วไม่ให้กินของผิดหลายอย่าง ย่าง (ตัวอย่าง) ของคอง ปลาสิ้น ให้กินปลาแม่น้ำกร็ด แล้วพวกขนุนด้วยกินไม่ได้ เพราะเลือดมันจะขึ้น กลัวมาก จากประวัติการกินของผิด มันเสียชีวิตเลย ก่อนตายมันมีอาการชาจับปาก ไม่รู้เรื่องเลยแหละ”

การสนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมุ่งดูแลสุขภาพตนเอง จนก่อให้เกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพในเรื่องการดูแลรักษาร่างกาย ทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายตามกิจวัตรประจำวัน ประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันสุขภาพ และประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับการคลอด ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีช่วงระยะเวลาเดียวกันที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพนานถึง 20 – 40 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีช่วงระยะเวลาเดียวกันที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพนานถึง 70 ปี โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีช่วงระยะเวลาเดียวกันที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพนานถึง 20 ปี ซึ่งมีผู้สูงอายุรายหนึ่งของกลุ่มผู้สูงอายุนี้ ให้ความสนใจ และเอาใจใส่ตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนส่วนใหญ่มีช่วงระยะเวลาเดียวกันที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพนานที่สุดถึง 40 ปี

“เริ่มสนใจสุขภาพมันเรื่อยๆมาแหละ อย่างสมัยเด็กตอนนั้นยังไม่สนใจ ้วยทำงานก็ทำเสริมสุขภาพอยู่เรื่อนั้น ทำงานนะ ยังไม่สนใจ นี่แหละสนใจตอนนี้...อายุมากขึ้นๆ ถ้าเราไม่สนใจสุขภาพเราก็อายุไม่นาน...เราต้องบำรุงกำลังอยู่เรื่อยๆ ทำอยู่เรื่อยๆ เกือบ 20 ปีได้แล้วมั้ง สนใจและเอาใจใส่กับสุขภาพนี่นะถ้าไม่ทำมันอ่อนแอ” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“แปะเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพตัวเอง ใช้นี้มันนานมาแล้ว มันนาน มาแล้ว ตั้งแต่ราวๆ อายุหนุ่มๆ 20 กว่า ก็เราสนใจแล้ว สมัยก่อนแปะเป็นนักกีฬาด้วยแหละ”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“แล้ว ข้าเริ่มสนใจสุขภาพนานริยัง...นานแล้ว ตั้งแต่สิบกว่าปี แล้วเอาใจใส่ปฏิบัติมาตลอดเลย”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

สุขภาพร่างกายจะแข็งแรง สมบูรณ์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และเหตุผลที่สนใจ หรือเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมต่างก็มีช่วงระยะเวลาสนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นเวลาแตกต่างกันมาก มีส่วนน้อยที่มีช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี หรือสนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยแล้ว และช่วงระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพียงแค่ 3 ปี ที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพ

เหตุผลที่ผู้สูงอายุสนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพ พบว่าเหตุผลที่เหมือนกัน คือรักชีวิต และใส่ใจบำรุงตัวเอง และอยากมีชีวิตอยู่ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าคนเราต้องรักชีวิต หรือร่างกายของตัวเองมันต้องให้หมอตรวจประจำปี ข้าราชการก็เหมือนกันต้องตรวจโรคประจำปี และหลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาตลอด เวลาการตรวจโรคประจำปีทุกๆปีเลยถ้ามีอะไรบกพร่องหมอก็แนะนำเราก็ต้องหาทางป้องกันกันไป” เหตุผลที่ผู้สูงอายุสนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีดังตาราง 7

ตาราง 7 เหตุผลที่สนใจ และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จำแนกตามวัฒนธรรม

กลุ่มผู้สูงอายุจำแนกตามวัฒนธรรม		
ไทยพุทธ	ไทยจีน	ไทยมุสลิม
1. รักชีวิตตนเอง หาทางป้องกัน และแก้ไขสุขภาพ	1. ไม่ค่อยมีคนดูแล ต้องดูแลตนเอง	1. ใส่ใจบำรุงตัวเอง
2. ลูกไม่ค่อยสนใจ ต้องสนใจตนเอง	2. ไม่คิดมาก	2. ความเชื่อต่อสุขภาพดี ของจากผู้เป็นเจ้า และตัวเองต้องดูแลตัวเองด้วย
3. มีความรู้ทางสุขภาพอนามัย	3. อยากมีชีวิตอยู่	3. กลัวการเจ็บป่วย
4. ได้รับคำสั่งสอนที่ดีจากผู้ใหญ่	4. คิดว่ามีครบครันแล้ว เห็นประโยชน์การดูแลตนเอง	4. สำนึกว่าตนเองแก่แล้ว
	5. มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติดูแลสุขภาพ	5. มีความเชื่อว่าดูแลตนเองร่างกายจะไม่ทรุดโทรม จิตใจสบาย

1.2 การตรวจสุขภาพประจำปี จากข้อมูลที่สัมภาษณ์การตรวจสุขภาพประจำปีของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ในเรื่องการให้ความหมายของการตรวจสุขภาพ การเคย หรือไม่เคยตรวจร่างกาย การที่เคยตรวจสุขภาพแล้วได้เริ่มตรวจกันเมื่อไร ความถี่ของการตรวจสุขภาพ ผลการ

ตรวจสุขภาพ ประโยชน์การตรวจสุขภาพ เหตุผลที่ตรวจ และไม่ตรวจสุขภาพ พบว่ามีความเหมือน และความต่างกันดังนี้

การให้ความหมายการตรวจสุขภาพประจำปี มีการรวมใจความสำคัญของความหมาย จากกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ว่าเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายทุกอย่าง ก่อน ขณะ และหลัง เจ็บป่วย หรือเป็นโรค เพื่อทราบความบกพร่องของร่างกาย และรู้เท่าทันโรคที่จะหาวิธีป้องกันโรค ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมให้ความหมายการตรวจสุขภาพที่แตกต่าง กันไปดังนี้

ตรวจสุขภาพทุกอย่าง เพื่อทราบความบกพร่องของร่างกาย และรู้เท่าทันโรคที่จะหาวิธี ป้องกันโรคตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นการให้ความหมายการตรวจสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ ตรวจ สุขภาพก่อนมีโรค เพื่อค้นหา และป้องกันโรค และตรวจสุขภาพหลังเป็นโรคแล้ว เป็นการให้ความ หมายการตรวจสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“ถ้าเราตรวจสุขภาพประจำปีนะ เราจะรู้ว่าร่างกายเราบกพร่องอะไรบ้าง ถ้ายกตัวอย่างที่ตามีเชื้อเบาหวานก็หลังจากเกษียณอายุมันก็เริ่มนะ หมอก็ให้ยามาทานประจำหรือว่าก็เดือนครั้งทำนองนี้แหละนะ หาวิธีป้องกันแต่เนิ่นๆ ตรวจโรคเนะราชการต้องตรวจโรคประจำปีทุกปีอยู่แล้ว มันมีระเบียบราชการ ตอนทำนั้นก็ตรวจโรคประจำปีทุกปี”

“ตรวจหลายอย่าง ตรวจหาโรค เต็มมันเป็นโรคหลายอย่าง เก๊กซิม(กลุ่มใจ) (หัวเราะ) ไม่สบายใจ ก็แล้วแต่แหละ บางคนก็ไปตรวจก่อนกลัวจะเป็นโรค แต่เราไม่เอากลัวจะพบโรค (หัวเราะ) เราไม่มีโรคแล้ว ไม่มีความเจ็บความไข้ ไม่มีอะไร ก็อยู่สบายๆไป ตรวจมันทำไมตรวจไปเต็มมันว่าเป็นไช้ นั่น อย่างคนที่มิโรคประจำตัวต้องไปเช็คแหละว่ามีโรคในตัว อย่างพ่อต้องไปเช็ค”

ตรวจสุขภาพก่อนมีโรค และตรวจสุขภาพเมื่อรู้สึกว่าตนเองเจ็บป่วย เป็นการให้ความ หมายการตรวจสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม

“ถ้าไม่ปกติก็ไปตรวจแหละ ถ้าปกติคิดว่าไม่ได้ตรวจเพราะร่างกายเราดี ถ้าเจ็บลูกพาไป มีเหมือน กันที่ไปตรวจโดยที่ไม่เจ็บ นานไม่ถึงปี เจ็บหัวให้หมอเช็คดูแค่หมอดต้องว่าไปสักอย่าง มันรู้ เพราะเค้าเรียนมา คนเราเวรกรรมก็มี บางคนมี บางคนไม่มี ที่ไปตรวจ เพราะมีอาการ มีปัญหาครับ”

กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมได้ให้ความหมายครอบคลุมการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพทั้งก่อน ขณะ และหลังเจ็บป่วย หรือเป็นโรค เพื่อประโยชน์ในการสร้างสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง สมบูรณ์ อายุยืนยาวต่อไป

การเคย หรือไม่เคยตรวจร่างกายของกลุ่มผู้สูงอายุมีทั้งสามวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธเคยตรวจร่างกายมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น และมีผู้สูงอายุที่ไม่เคยตรวจร่างกายน้อยกว่ากลุ่มวัฒนธรรมอื่น ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน และไทยมุสลิมที่เคยตรวจร่างกายมีจำนวนเท่ากัน แต่มีน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ และที่ไม่เคยตรวจร่างกายมีจำนวนเท่ากัน แต่มีมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุบางคนจะไม่เคยตรวจร่างกาย ก็ได้หมายความว่า ผู้สูงอายุนั้นจะสุขภาพไม่ดี เขาอาจมีการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าบุคคลอื่นก็เป็นได้ จึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมว่าผู้สูงอายุนั้นมีการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีมีใช้น้อย

การเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีของกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยตรวจสุขภาพมาแล้ว มีอายุที่เริ่มตรวจสุขภาพทั้งใกล้เคียง และแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม อายุที่เริ่มตรวจสุขภาพที่ใกล้เคียงกันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิมอยู่ระหว่าง 60 – 70 ปี

“ตรวจสุขภาพประจำปี บ่อยๆ แต่ก็ไม่มีไร เริ่มตรวจกินานแล้ว ตอนลูกสาวสุดท้องเรียนจบ พยายามใหม่ๆ ลูกบอกว่าป้าต้องไปเช็คนะ อย่าให้มันสายเกิน ราวๆ ปี 30 ก็ไปได้แล้วละ

“ตรวจตอน 60 ปีนี้ สุขภาพ มามีโรคประจำตัวได้ละ”

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีอายุที่เริ่มตรวจสุขภาพที่แตกต่างกับผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น มีอายุที่เริ่มตรวจสุขภาพอยู่ระหว่าง 30 – 70 ปี

“ตรวจตั้งแต่ปีสามเจ็ด สามแปด สามเก้าจะตรวจ”

“ตั้งแต่หนุ่มๆมา หมอแหละ หมอเค้าตรวจ ไปตรวจแหละ พริ้งพาไปตรวจ ตอนเจ็ดวัน แปดวันมันพาไป ตรวจทีหนึ่ง ให้อามากิน ยาพริ้ง”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธให้ความสำคัญ และเริ่มสนใจ และเอาใจใส่ตรวจสุขภาพประจำปีตั้งแต่อายุวัยหนุ่ม

ความถี่การตรวจสุขภาพประจำปี จากข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ส่วนใหญ่มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์

“ตรวจทุกปี ทุกปี สี่ปี ปีละครั้ง ต้องตรวจภายในทุกปี ก็ตรวจทุกปี ห้าปีแล้วที่เอาจริง ที่ก่อนหาค่อยไป ที่ก่อนหาค่อยไป สุขภาพมันไม่ใส ไม่ไหว”

“ตรวจสุขภาพปีละครั้ง ปีละครั้ง”

ผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือบอกว่าไม่มีโรค ผลปกติ

“แค่นางพยาบาลมาตรวจแค่นี้ เค้าว่าปกติ ไปกลางเค้าว่าปกติ เค้าว่าพันนั้น กรวด (ตรวจ) แล้ว หมอบอกว่า มีอะไรบ่าบใจ ป้าชีบ่าบใจแะ บ่าบใจ (พูดหลังจากไม่ทันถามจบประโยค) นั่นนะบ่าบใจ โลงออกไปนะหมอว่าปกติ มัน ไม่มีอะไร สบายหัวใจ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ปีละครั้งหมอว่าสุขภาพดี ที่นี้ที่ขวนี่ไปกรุงเทพไปตรวจสุขภาพ และก็ไม่ไหวตรวจ ความดัน แต่ว่าความดันไม่ขึ้น ความดันก็ดีทางโรงพยาบาลก็ให้หนังสือมาว่าเขี้ยวก็ดี”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ความดันบ้าง เวลาไม่ค่อยดีพันนั้นแหละนะ นี่แต่ว่าความดันไม่มี เบาหวานไม่มี”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

การบอกผลการตรวจสุขภาพประจำปีมี 3 ลักษณะ คือไม่มีโรค ผลปกติ บอกเป็นโรคเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆ และบอกเป็นโรคประจำตัว

“คือว่าถ้าเรามีโรคอะไร เราก็รักษาแต่เนิ่นๆ มันไม่ต้องไว้ให้มันมากกินไป อย่างชายไปถึงชายนะ หัวใจนะหมอบอกไม่เป็นอะไร ถ้ามีอะไรค่อยมาเช็คใหม่ ก็หมดไป โรคนี้มันเป็นกระเพาะด้วย เช็คสิ่งเดียว ชานันก็กินแคลเซียม ชากกระเพาะ หลังอาหาร”

“ตรวจที่โรงพยาบาลทศรั้งเดียว แล้วหมอก็บอกว่าเป็นโรคความดันแค่นั้น ไม่มีโรคอื่น...เข้ารักษาโรคความดันของข้าไปเรื่อย หัวใจเราก็ดันปกติ”

ประโยชน์การตรวจสุขภาพ นับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างสุขภาพอื่นๆ ของผู้สูงอายุ จากข้อมูลเรื่องประโยชน์การตรวจสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมนี้ ไม่แตกต่างกัน พบว่าการตรวจสุขภาพเป็นการบอกประโยชน์ให้เราทราบถึงโรค ผลของโรค แล้วสามารถดูแลตนเองก่อนเจ็บป่วยร้ายแรง หรือรีบรักษาให้หายจากโรค ทำให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงโรค เพื่อจะได้ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงก่อนจะสายเกินแก้

“ก็มันดีแหละ เช็กก่อนนั้นก็ ได้รู้ว่าเราเป็น โรคอะไร คน หนุ่มๆนั้น คนแก่อย่างนี้จะเช็กไป
ทำไม” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“หมอมามบอกว่าไม่มีไหร่ราก็ บายใจ” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“อยากจะตรวจ ไปเช็กแหละมีประโยชน์ เพราะว่าได้บอกไปแล้ว นะว่าไม่เป็นโรค”
(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เหตุผลการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มผู้สูงอายุสามกลุ่มวัฒนธรรม มีเหตุผลทั้งเหมือนกัน และแตกต่างกัน มีเหตุผลที่เหมือนกัน คือวิตกกังวลกลัวจะเป็นโรค และตรวจสุขภาพเมื่อมีอาการ กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกล่าวถึงเหตุผลการตรวจสุขภาพประจำปีว่า รู้รักษาโรค วิตกกังวลกลัวจะเป็นโรค รู้และป้องกันโรคก่อน และเห็นเพื่อนตรวจสุขภาพ

“ตรวจดูว่าเป็นอะไร ถ้าเป็นเราได้รับการเสีย แต่ขั้นต้น มันไม่ทันเป็นมาก”

“เค้าว่าแลความดันความไหวร่ เพื่อยังบ้างเล็กๆพันนี้ ป้องกันไว้ก่อน”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกล่าวถึงเหตุผลการตรวจสุขภาพประจำปีว่า มีโรคประจำตัวตระหนักถึงการตรวจสุขภาพเพื่อทราบถึงโรค และผลของโรค ไปปรึกษาควบคุมโรคประจำตัว และตรวจป้องกันสุขภาพ ตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นโรค อย่าประมาทกับโรค หมอแนะนำ รวมทั้งเหตุการณ์เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ

“เพราะธรรมชาติคนเราต้องเช็กร่างกาย บางคนสองเดือนครั้ง ของเราปีละครั้งของเราถาวรและมันคง ผลคือว่าเราได้รู้ไขมัน ออกมาผลดีทั้งเพ ถ้าออกมาไม่ดีหรือหละ ถ้าไม่ดี ทรุดโทรม คนเราร่างกายทรุดโทรม”

“ไปตรวจบ่อยคือพันนี้ ไปเอาขาดความดันกินวันละครึ่งเม็ด ออ แปะไม่มีความดัน แต่ว่ากันไว้ ออ ไม่มี แต่ก็ป้องกัน แล้วส่วนใหญ่ไปคลินิกซี เออ ไปคลินิกซีก็เลยไปปรบกวณลูกชาย บางทีก็ไป

วัดที่โน่น เหมือนกันแหละ เป๊ะเคยตรวจพบความดัน เคยแต่ก่อนเคย เริ่มตรวจขอ 60 ปี เคี้ยวนี้ไม่มีแล้ว หามิมี แต่ว่าไม่สูงแล้วมัน 130 /80”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมกล่าวถึงเหตุผลการตรวจสุขภาพประจำปีว่า ได้บทเรียนจากการเจ็บป่วยจึงคิดไปตรวจก่อนที่จะสายเกินไป รู้ว่าการถ่วงหน้า กลัวการเจ็บป่วย แล้วเป็นภาระกับลูก คุณแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ตรวจเมื่อมีอาการ ความเชื่อการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าแผนโบราณ รวมทั้งเหตุผลกลัวเป็นโรค

“คิดว่าหายแล้ว เลยไม่ไป พอเจ็บก็ไปหลาว คิดว่าทำไปแล้วสุขภาพเราจะดีนะ แต่ยังไม่ได้อำนาจได้ คิดไปตรวจ ไปตรวจเสียตั้งแต่ยังวัน (ตรวจก่อนที่จะสายเกินไป) ไปตรวจเสียก่อน อันนี้มันไม่”

“เพราะมันๆเราไม่ค้ายสนใจที่ก่อนสมุนไพรมัน ไสยศาสตร์เราไม่เชื่อ เราเอาเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียว เราไม่เชื่อ พรีด เราไม่เชื่ออะไรไสยศาสตร์ มันดีแหละคุณภาพของยาวิทยาศาสตร์ดี ผมไม่เอาแล หมอคุณผมไม่เอา หมอปัจจุบันแหละดี คือถูกด้วยโรคที่รักษาแผนปัจจุบัน เราไม่เอา เอ๊ยแผนโบราณเราไม่เอา”

ซึ่งเหตุผลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลการไม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน แต่มีเหตุผลอื่นร่วมด้วย คืออ้างถึงว่าต้องทำงาน และถือว่าสุขภาพตนเองดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่ดีนัก แต่ผู้วิจัยยอมรับถึงเหตุผลในตัวผู้สูงอายุนั้น แต่มาพิจารณาถึงสุขภาพปัจจุบัน พบว่ามีโรคประจำตัวมากกว่า 2 โรค ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการที่ไม่ตรวจสุขภาพประจำปีเลย ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัวกล่าวว่า “ที่ไม่ได้เช็ด เพราะเราทำการได้ คำถึงเราดี เจ็บหัวก็ซื้อยากิน เราไม่ใช้ไม่เจ็บ”

2. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรมัน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมทดลองใช้เพื่อป้องกัน ส่งเสริม รักษาตนเอง นอกจากการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน ผู้วิจัยศึกษาการใช้สมุนไพรมัน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมันเพื่อสุขภาพ สมุนไพรมันที่นิยมใช้ สรรพคุณและวิธีการใช้สมุนไพรมัน เหตุผลการเลือกใช้สมุนไพรมัน ผลการใช้สมุนไพรมัน แหล่งความรู้ทางสมุนไพรมันตามความรู้ ความเชื่อและการปฏิบัติจริง และเคล็ดลับการใช้สมุนไพรมัน ซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ในการเลือกใช้สมุนไพรมัน ซึ่งส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ อายุยืนมาถึงบัดนี้ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมส่วนใหญ่เคยใช้สมุนไพรมัน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมันกันทั้งสิ้น

2.1 สมุนไพรที่นิยมใช้ สมุนไพรที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมนิยมใช้ เป็นสมุนไพรจำพวกฟ้าทะลายโจร ส่วนที่ต่าง คือ

กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธนิยมใช้สมุนไพรพวกพืชผักพื้นบ้านมากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่น คือใช้ใบมะกรูด หน่อทิ หน่อข่า มะขาม คำลิ่ง หญ้าลิ้นวัว ผักหวานป่า ว่านหางจระเข้ และยาจำเริญอายุวัฒนะจำพวกเปลือกกนหน้ ขมิ้นอ้อย หัวไพร การานี ปี่ชวา ร่วมกับยาคำ

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนนิยมใช้สมุนไพรที่เน้นหนักไปทางสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบสำเร็จรูป ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นจีนอยู่อีกไม่น้อย คือโสม ชาจีนสำเร็จรูป ยาถ่านี่ทรงม้า ยาสระผมทำมาจากอัญชัญ รวมทั้งรากไม้ ป่าคลอกเจ็ดชั้น อนุมานคลูกฝุ่น

แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมนิยมใช้สมุนไพรเน้นการผสมผสานจากวัฒนธรรมไทยพุทธ และไทยจีน มีสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ คือยาลูกกลอน พืชผักพื้นบ้าน ว่านหางจระเข้ และสมุนไพรแบบสำเร็จรูป อโรเวลล่า และส่วนผสมดอกกานพลู แก้วปุดเมื่อย

2.2 วิธีการใช้สมุนไพร และสรรพคุณ ผู้สูงอายุจะเลือกใช้สมุนไพรชนิดใดขึ้นอยู่กับความรู้ในเรื่องวิธีการใช้ และสรรพคุณที่ต่างกับความประสงค์ เช่นสมุนไพรจำพวกฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมนิยมใช้เหมือนกัน แต่มีความต่างในวิธีการใช้ และสรรพคุณของสมุนไพร มีวิธีการใช้สมุนไพรตัวนี้โดยการคั้น จากนั้นนำมารับประทานน้ำ หรือเป็นแคปซูลรับประทาน มีสรรพคุณทั้งแก้ไข้ตัวร้อน ไข้ดีซ่าน แก้แน่นหน้าอก แก้ปวดท้อง รวมทั้งลดไขมัน และน้ำตาลในเลือด นับว่ามีสรรพคุณหลากหลาย ส่วนสมุนไพรว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ และไทยมุสลิมใช้เหมือนกัน มีวิธีการใช้ และสรรพคุณเหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรจำพวกพืชผักพื้นบ้าน เช่นใบมะกรูด หน่อทิ หน่อข่า มะขาม คำลิ่ง หญ้าลิ้นวัว ผักหวานป่า การานี ปี่ชวา ยาลูกกลอนผสมน้ำผึ้งรวง และยาจำเริญอายุวัฒนะจำพวกเปลือกกนหน้ ขมิ้นอ้อย หัวไพร ร่วมกับยาคำ ตามข้อมูลที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการใช้ และสรรพคุณเฉพาะสมุนไพรนั้น ๆ

สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นิยมใช้ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน คือโสม ชาจีนสำเร็จรูป ยาถ่านี่ทรงม้า ยาสระผมทำมาจากอัญชัญ รวมทั้งรากไม้ ป่าคลอกเจ็ดชั้น อนุมานคลูกฝุ่น จากการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลถึงวิธีการใช้ และสรรพคุณเฉพาะสมุนไพรนั้น ๆ

สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นิยมใช้ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม คือยา ลูกกลอน พืชผักพื้นบ้าน ว่านหางจระเข้ และสมุนไพรแบบสำเร็จรูป อโรเวลล่า น้ำมันมะพร้าวกับขมิ้นนวดและส่วนผสมดอกกานพลู แก้วปุดเมื่อย จากการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลถึงวิธีการใช้ และสรรพคุณเฉพาะสมุนไพรนั้น ๆ

2.3 เหตุผลการเลือกใช้สมุนไพร นับว่าเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้สมุนไพรได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมให้เหตุผลในการเลือกใช้สมุนไพร คือรู้สรรพคุณสมุนไพรมาก่อน มีผู้แนะนำสมุนไพร รู้ผลการใช้สมุนไพรต่อสุขภาพบนพื้นฐานความเชื่อ เคยทดลองใช้สมุนไพรแล้วเห็นผล รู้แหล่งความรู้ทางสมุนไพร และอยากทดลองใช้สมุนไพร การเลือกใช้สมุนไพรเหล่านั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล

2.4 ผลการใช้สมุนไพรต่อสุขภาพ จากการที่ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีการเลือกใช้สมุนไพรต่างๆ ตามความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติจริงนั้น ซึ่งเป็นไปตามตามเหตุผลของแต่ละบุคคล เพียงแต่มีความคาดหวังว่าจะช่วยให้โรคบรรเทาเบาบางลง หรือไม้นั้นก็หายขาด แต่ผลการใช้สมุนไพรต่อสุขภาพในงานวิจัยนี้ พบว่า เห็นผลจากการใช้สมุนไพรป้องกันโรค เห็นผลจากการใช้สมุนไพรรักษาโรค อาการบรรเทาแต่ไม่หายจากการใช้สมุนไพร เห็นผลกำกึ่งจากการใช้สมุนไพร และไม่เห็นผลจากการใช้สมุนไพรเลย ซึ่งผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมกล่าวถึงผลจากการใช้สมุนไพรต่อสุขภาพในลักษณะเดียวกัน คือใช้สมุนไพรช่วยแล้ว อาการบรรเทาแต่ไม่หาย

“ผักหวานป่า กับฟ้าทะลายโจรผลน้ำตาลลดลง”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“รากไม้ณะ มีปากดอกเจ็ดชั้น อนุมาณฝุ่นไธ้ไทรห่อละ ครอบหมดແหละ ผลมากແหละ ดีขึ้น ถ้ายไทรคล่องແຄลว่ ไม่เหน้อย ไม่เจ็บตัว ไม่เที่ยวเจ็ดไม่เที่ยว เมื่อยอะไรรต่อไทรประกอบกันหมดเลย”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“มีผลบ้าง ไม่มีผลบ้าง ที่ได้ผล ได้ผลดี สำหรับยาวนานนี้ พืชผักที่เขามาขายหาค่อยได้ผลไม่ แต่ว่าบางที มันเออ ซื่อไปหันนั้นແหละ เขาหลง มาขาย เห็นดูเขาก็ซื่อยังหลย ไม่ได้ กินที นอก จากเห็นดูเขาแล้ว เราก็อยากหายค้ว”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

2.5 แหล่งความรู้ทางสมุนไพร นับเป็นคลังความรู้สมุนไพรที่ดี ที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำชื่อสมุนไพร สรรพคุณ วิธีการใช้ เคล็ดลับ และผลการใช้สมุนไพรในการป้องกัน ส่งเสริม และรักษาโรค ข้อมูลที่ได้ ได้มาจากผู้ สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรม จากการศึกษาวิจัยนี้ พบว่าแหล่งความรู้ทางสมุนไพรได้มาจากผู้ใหญ่ หรือคนเฒ่าคนแก่ หมอสมุนไพร หมออนามัย โทรทัศน์ และฉลากอาหารและยาสมุนไพร โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมจะไม่สนใจ หรือไม่ทราบแหล่งความรู้ทางสมุนไพร ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกัน

กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธจะมีแหล่งความรู้ทางสมุนไพรจากผู้ใหญ่ หรือคนเฒ่าคนแก่ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “เพราะคนเฒ่าคนแก่เขาบอกไว้” โทรทัศน์ หมออนามัย หมอสมุนไพร ซึ่งตรงกับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนที่มีแหล่งความรู้ทางสมุนไพรจากผู้ใหญ่ หรือคนเฒ่าคนแก่ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมที่ทราบแหล่งความรู้ทางสมุนไพรจะมี น้อย ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “เลเหลาก สาวว่า เออ ถูกกันกับเรา” ซึ่งจะทราบแหล่งความรู้จากหลากหลายอาหารและยาสมุนไพรที่เคยใช้ จะเห็นได้ว่า แหล่งความรู้ทางสมุนไพรมีหลายทาง ที่แต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์โดยตรง หรือจากการ ขวนขวาย ค้นคว้าสมุนไพรมาเป็นวิทยาทานให้กับตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ อายุยืนได้

2.6 เคล็ดลับการใช้สมุนไพร นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับการใช้สมุนไพรจากกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน และไทยพุทธที่แตกต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนบอกเคล็ดลับการใช้สมุนไพรพวกเขาต้อง เหล้าโบราณ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธบอกเคล็ดลับสมุนไพรปลูกเองปลอดภัยจากสารพิษ

“ขาดองกินอย่างโบราณ” (ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“พวกเนื้อไม่หักกิน ที่ชอบก็พวกสมุนไพรสดๆข้างบ้านนี้แหละ กินเป็นยาไม่มีพิษมีภัย เราปลูกเอง กินแล้วบายตัว” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

3. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียดของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมเป็นผลมาจากการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมนั้น ๆ และสิ่งแวดล้อม ที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ จนสามารถปรับสมดุลระหว่างร่างกาย และจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผลถึงสภาวะสุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับวิไลวรรณ ทองเจริญ (2545) ที่กล่าวถึงสุขภาพจิตที่ดีต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม เช่น การปลดเกษียณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการทางจิตใจปัจจัยที่มีอิทธิพลทางจิตวิญญาณ เช่น ตามความเชื่ออำนาจภายในตนและภายนอกตน เป็นความเชื่อว่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไม่ใช่เป็นผลมาจากการกระทำของคน เป็นเพราะโรคเคราะห์ ความบังเอิญ หรือสิ่งแวดล้อมบรรดาทำให้เกิดขึ้น

ประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียดที่เหมือนกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม คือใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ โดยการยึดหลักปฏิบัติทางศาสนา ใช้หลักความอดทน คิดว่าเป็นกฎธรรมชาติ และการปล่อยวาง ส่วนวิธีการ หรือรูปแบบของการ

ปฏิบัติมีหลากหลาย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับยุควัย ทองหนู้ย และคณะ (2543) ที่กล่าวถึงการปรับแต่งจิตใจ ที่ผู้สูงอายุมีการใช้รูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกัน ทุกศาสนามีการใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งโดยใช้หลักความอดทน ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง เป็นต้น สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีการใช้ศาสนาเป็นที่พึ่ง โดยการระลึกถึงพระเจ้า การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน นอกจากนี้ยังทำจิตใจให้สว่าง

กลุ่มไทยพุทธมีวิธีปฏิบัติหลายวิธี ได้แก่ วิธีนับลูกประคำ เดินจงกรม และนั่งกรรมฐาน อ่าน-ท่องหนังสือพระ พุคคุยกับเพื่อนฝูง อ่านหนังสือบันเทิง ปล่อยวางโดยไม่สนใจพักผ่อน สวดมนต์ ไหว้พระ การทำบุญ ทำบุญตักบาตร เชื่อตนเองทำแล้วเห็นผล ใช้หลักคิดก่อนทำ ใช้หลักความอดทน พยายามทำจิตใจให้ผ่องใส อยู่แบบพอเพียง มีความรู้สึกนึกคิด และรับผิดชอบ ต่อครอบครัว การปรับตัว คิดว่าเป็นกฎธรรมชาติ และการวางเฉย

“ก่อนนอนนับลูกประคำ กิจวัตรประจำวัน นับอายุ ถ้าเราอายุเจ็ดสิบห้า เรานับเจ็ดสิบหก แต่ป้านี้ นับร้อยแปดทีเดียวให้หมดเรื่องทำทุกวัน ร้อยแปดจบ นับไปให้จิตว่าง ไม่ฟุ้งซ่าน ทำแล้วสบายใจ”

“ชายคาจะเดินจงกรมและนั่งกรรมฐาน ตอนหลังนั่งไม่คิด ใช้เวลานานชั่วโมงหนึ่ง เดิน เดิน ถ้าเดิน ครึ่งชั่วโมง นั่งครึ่งชั่วโมง ทำตอนช่วงที่ไม่เจ็บ ไม่เจ็บ ทำมานานหลายปีแล้ว ทำที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี พอตตอนหลังนั่งไม่คิด ใช้นอน นอน นอน ทำสมัยตอนมีอายุ สาวๆ ไม่ได้ทำ”

“เคล็ดลับอีกอย่างทำให้สุขภาพดี สมมติว่ามีอะไรสะอึดใจ คือไม่อุกใจห่อ เราท่องหนังสือพระ เราจะหายทันที ไม่บ่น เราไม่โกรธ ทำให้เราจิตใจบาย เราไม่โกรธพูดง่าๆ เราจะไม่เครียด นั่งพูด นั่งคุย คุยแล้วจะสุขภาพจิตดี นั่งคุยตนได้ไหว นั่งคุยบายใจสุขภาพจิตดี”

“คนเราพอได้พูดได้คุย จิตใจมันก็ดี ลึกลับ ไม่คิดร้ายกับใคร สบายใจจะทำไหว ก็ดี”

“คนเราพออายุมาก ความรู้สึกนึกคิดมันมากขึ้น หนึ่งเราอย่าทำจิตใจให้เครียดมาก เราต้องทำบุญ สุนทานไหว้พระ อุทิศให้ผู้ล่วงลับ บิคา มารดา ศาสนาพุทธ ทำจิตใจให้ผ่องใส แล้วยิ่ง ถึงเราจะมองเห็น หรือไม่เห็น สักวันหนึ่งสิ่งที่เราทำไป มันก็ได้ตอบสนองมาจนกระทั่งปัจจุบัน ตาไม่เห็นว่ามัน วิกฤตในครอบครัว มันไม่มีเพราะสิ่งที่เราทำความดี เอาตามศาสนาพุทธของเรา ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เราไปไปตามกับเพื่อน ไปคุยด้วยเพื่อน เราอาจจะได้ประสบการณ์ เพื่อนเค้าเล่า มีอะไรต่ออะไรเท่านั้น ทำให้สุขภาพจิตเราไม่เครียดแหละ ได้พูดกับเพื่อนฝูง”

“ป้าซี่ ถ้านอนไม่หลับ ไม่นั่นใจคิดโน้นคิดนี้ ป้าซี่ยกขึ้น (ลุกขึ้น) แลหะ มาอ่านหนังสือพวกคณา ไทร์พั้นนั้น ต่อไปนอน แล้วพยายามปล่อยวางไม่นอน (ไม่นอนใจ) ทุกที่ทำแบบนี้ ก็ช่วยได้มาก”

“ถ้าได้พักได้นอน ก็ไม่ก่อกิดไทร์ มันเต็มที ใจมันไม่ฟุ้งซ่านมาก”

สวคมนตรี ไหว้พระ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้ปฏิบัติ โดยเชื่อว่าท่องคาถาชินบัญชรเป็นการเพิ่มอายุให้กับตนเองและมีผลต่อสุขภาพตามความเชื่อว่าสุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย จากผลบุญที่ได้กระทำ ทำให้จิตใจผ่องใส การที่สวคมนตรีไหว้พระทุกคืนทำให้จิตใจเย็นลง ไม่วิตกกังวล ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า “สวคมนตรีทุกวัน ไม่เคยขาดสวคคาถาชินบัญชรได้ความสุข บายใจ บายใจ มันคือเป็นความสุขของเรา หนึ่งได้บายใจ เราก็มักินมีใช้”

การทำบุญทำให้สุขภาพดี อายุยืน เพราะเชื่อว่าทำแล้วเห็นผล ตามที่ตั้งความหวังไว้ โดยที่คิดก่อนทำ “ความเชื่อทำให้สุขภาพดีอายุยืนของตัวเอง เชื่อทำ เราเชื่อในตัวเอง แล้วเราปฏิบัติลงไป แล้วได้ผล เชื่อทุกเรื่องที่เราทำแล้วเห็นผล...เดี๋ยวทำโน่น เดี่ยวทำนี่ เราต้องคิดหวังทุกอย่าง...เพราะอยากก็มี อยากก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการให้สบายใจ ต้องสงบใจ นอนสงบอย่าคิดมาก นอนอย่าคิดอะไรร นอนหลับคา สวคมนตรี ก็หลับสบายดี ถ้าเราได้ดูแลดี สุขภาพดี จิตใจสบายขึ้น ร่างกายปกติ ในตอนเด็กๆไม่ได้คิดอะไรร สนุกๆไป พอทำงานต้องคิดว่าวันนี้เราไปทำงาน ตรงไหน เช่นไปสวนก็ต้องคิดแล้ว ตอนเช้าต้องไปตัดหญ้าตรงนั้น ดูแลดี ดูว่าของอะไรรที่ทำ ต้องดูแลอยู่ จิตใจเราเอง นึกไป คิดก่อนจึงทำ ทำก่อนจึงคิดผัด ส่งผลถึงความสำเร็จ...”

ทำบุญตักบาตร ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถือการปฏิบัติเป็นการทำตามประเพณี วัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรม ถูกตามหลักศาสนาพุทธ จากการปฏิบัติที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน ก็ยังหลงเหลือความเป็นไทยอยู่มีใช่น้อย ต้องมีการกรวดน้ำและไหว้ศาลพระภูมิ โดยตั้งขนมผลไม้ตามความเชื่อที่ได้ปฏิบัติอยู่เสมอสม่ำเสมอทุกเช้า เป็นความเชื่อที่ผู้สูงอายุที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพราะเชื่อว่าผลบุญทำให้มีใช้จ่ายคล่องตัว ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพจิต ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยตามประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและเป็นสิ่งที่จึงามสามารถช่วยจรรโลงจิตใจมาตั้งแต่สมัยเด็ก ตอนมีครอบครัวจวบจนกระทั่งที่มีลมหายใจอยู่ ตามหลักศาสนาพุทธ ที่สามารถเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตใจเป็นอย่างมาก แล้วเกิดผลต่อสุขภาพกายที่ดีตามมาสิ่งนี้เองช่วยการสร้างเสริมสุขภาพให้สุขภาพคงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์

“ต้องทำบุญใส่บาตร ต้องทำบุญ (หัวเราะ) พ่อแม่ก็ตักบาตร (หัวเราะ) สมัยก่อนตักบาตร(หัวเราะ) สมัยนี้ทำได้มากกว่า ทำกุศลมากกว่า เพราะภาระไม่ค่อยมีแล้ว...ไปเรียนเราต้องหาดังค์สะตม อยู่บ้านหลังนี้ มาทำบุญทำไหว้ ทุกเช้าทุกวันนะตักบาตรไม่เคยขาด...ชอบหนักหนาทำบุญ สวดทุกวันไม่เคยขาด ทำบุญเสร็จ กรวดน้ำหลาวจุกรูปไว้ที่ศาลพระภูมิไม่เคยขาด ตอนค้าก็ยังมี คือ ตอนเช้าคิดถึงเพลเที่ยงยังใช้ได้ ตอนเช้าตีแปด หวันเที่ยงเลิก จากฉันทเพลตีสิบเอ็ด พอช่วงค่ำ...วันนี้ก็ลาด วันนี้กับห้าอย่าง...วันนี้ชอบใจก็ชงกาแฟ จะซื้อเจียโก้ยกะกาแฟ โอ้ย เออชอบจังเลย วันนี้บายใจ เต็มถาด ความสุขที่เราับคือเราสุข สุขคืออะไรคือบายใจขัย ฮา สุขคืออะไร คือความบายใจ”

“พอตอนสาว ๆ ตักบาตรทุกวัน เรื่องจิตสวดมนต์ไม่ได้ทำนะเพราะว่าทำงาน แต่ป่านี้อันตักบาตรเข้าสวดมนต์ด้วย นี่แหละผลบุญช่วยสุขภาพกายดี หายจากโรคภัย”

ผู้สูงอายุไทยพุทธใช้หลักคิดก่อนทำ เชื่อตนเองทำแล้วเห็นผล และยึดหลักความอดทน บนความรู้สึกรู้สึกที่คิดที่ดี เพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรค ไม่ว่าจะใช้ชีวิตมาตั้งแต่สมัยเด็ก มีครอบครัววบจนปัจจุบัน ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎธรรมชาติที่ศาสนาพุทธได้สอนไว้

“อย่างวัยเด็กดูแลจิต ดูแลเหมือนบุคคลทั่วไป...สนุกรื่นเริงตามวัย ตามอายุ มีครอบครัวมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักใช้จ่าย ประหยัด รู้จักแบ่งสรรปันส่วน จะใช้จ่ายเหมือนอดีตไม่ได้...เราต้องมีความรู้สึกนึกคิดว่า ครอบครัวเราต้องสร้างเสริมอนาคต ช่วงภาวะวิกฤตในตอนนั้น ตอนที่ลูกตาย รู้สึกเสียตาย คิดหนัก เสียหายของที่เรารักเราห่วง พยายามทำจิตใจให้หนักแน่น รู้จักว่าสิ่งที่เรารักเป็นกฎธรรมชาติ ได้มาก็ต้องเสียไป เราต้องปรับตัวเรา ช่มตัวเรา ของเรารักเราห่วงอย่างไร ก็ต้องมีเสียไป บางช่วงที่ขัดสนในครอบครัว ลูกเมียต้องมีเจ็บป่วย เราก็คิดมาก เราก็ไม่ร่ำรวยอะไรมากมาย ทำให้สภาพจิต คิดไปแล้ว ยึดหลักคือต้องอดทน ต่อสู้กับอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ไม่ใช่เอามาคิดให้มันทรุดไปอีก...ต้องปรับตัวด้วย เพราะศาสนาพุทธเราสอนแบบนั้น เอาหลักธรรมมาช่วยด้วย พระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่เรารักเราห่วง อย่าเอามายึดเหนี่ยว...”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยจะมีการขอช่วยพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ การปลงสังขาร การปล่อยวางโดยไม่คิด โดยทำตามประเพณี ยึดหยุ่นเวลาทำงาน การรับประทานยาช่วยผ่อนคลาย ได้รับกำลังใจจากผู้ใกล้ชิด ใช้ความตั้งใจเป็นพลังต่อสู้

ขอช่วยพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

“...อธิษฐานไปให้แล้วก็ใส่บาตรพระ แล้วเขาก็รับไปพันนั้นแหละ พอถึงตรุษจีนเราก็ทำหลาวตรุษจีนนะซื้อกับ ซื้อไหว้มาไหว้หน้าพระเต็มหมด ทั้งเงินทั้งไทย ทำหมดเลย ไหว้หน้าพระประจำแหละ ถ้ากลางคืนลาวนา ท่องหมดแล้วนอน นึกถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วอะไรมาช่วยคุ้มครอง

รักษา ออกชื่ออธิษฐานหมด แล้วนอนทุกคืนแหละ: ธรรมดา โบราณนะ มีบทท่องสัจยตีโบราณของโบราณนะ: มีประโยชน์ตรงพ่อแม่...ครูบาอาจารย์ที่สอนเรียนมา ถึงพ่อแม่ที่ปกป้องคุ้มครองมา ต้องออกชื่อหมด แล้วก็นอนมันสบายใจ...ส่วนเรื่องบวชตั้งแต่อายุสิบเอ็ด หลายพศ.แล้วพรรษานึง สักเดือนก็ได้จากการบวช...ได้เรียนทางของพระแหละ พอจะนอนนยะขมมือถึงไหว้หมอนสามที กราบหมอนแล้วออกชื่อ พ่อแม่ คายาย มาคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกคืนแหละต้องไหว้"

ปลงสังขาร และปล่อยวางโดยไม่คิด โดยทำตามประเพณี เช่น ดักบาตร ทำบุญ ตรีชฎิน ไหว้หน้าพระ หิ้งจีน หิ้งไทย ท่องสัจยตีโบราณ ไหว้พ่อ แม่ ญาติ ครูอาจารย์ที่ล่วงลับ การบวชเรียน ในสมัยวัยรุ่นทำให้เกิดความสบายใจ ดังคำกล่าวที่ว่า "นี่ก็เดือน 9 ไหว้พระวันนี้เดือน 3 อาม่าก็ทำตามประเพณีเงินแะ เดียวนี้จิตใจอาม่าไม่คิดอะไร"

ยืดหยุ่นเวลาทำงาน

"จะให้สบายใจ ถ้าผ่อนคลายลงบ้าง อย่างนี้มันช่วยกับเราได้"

การรับประทานยาช่วยผ่อนคลาย

"คุณเลิกใจเรามาแล้วแต่ปฏิบัติ ปฏิบัติเวลาถ้าว่าบังเกิดก็เป็นพันนี้พันนั้นขึ้นมาหาแหละอามาเที่ยวกินบ้าง หัวใจคอกออมไว้เป็นตอนๆอย่าให้มันอับแรง มันค่อย ๆ เบาลไป มีเรื่องโมโหไม่ได้ หยุคเสีย หยุคเลย อย่าฟังเสียนี้ หมด เรื่องไป ถ้าเราฟังอยู่ก็ไม่ได้หลาว หยุคเสียว่า อย่าไปคิดไหว้ก่อนจังหวะ ไม่นี่ พอทีหลังก็มันหยุคเอง ถ้าว่ารูปๆก็ไม่ได้"

ได้รับกำลังใจจากผู้ใกล้ชิด ใช้ความตั้งใจเป็นพลังต่อสู้

"การที่จะทำไหว้ เราต้องตั้งใจที่จะทำ สุขภาพจะดีได้ กำลังใจคนจิตใจดีแหละช่วยได้มาก"

นอกเหนือจากนั้นยังการทำพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนที่น่าสนใจ คือการบูชาพระจีนปูนเตากัง การไหว้พระจันทร์ การกินผัก การบูชาพระไทย ไหว้บรรพบุรุษ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน เกิดการผสมผสานด้านวัฒนธรรมประเพณีจึงมีอยู่ไม่น้อย กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะมีร้อยละ 0.34 ของกลุ่มผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต (สสจ ภูเก็ต, 2543) เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากและมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง มักแสดงออกด้านวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มตนครบคลุมสังคัมได้มาก ซึ่งคนเฒ่าคนแก่หลายคนเล่าต่อกันว่า สมัยก่อน 2500 ตัวเมืองภูเก็ตเป็นตัวเมืองจีน ถึงตรุษจีนจะมีการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าไหม ไหว้เจ้ากันเอิกเกริกทั้งเมือง นับเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบปี ส่วนงานอื่น ๆ ก็ไม่น้อยหน้า ทั้งกินผัก ไหว้พระจันทร์ และอื่น ๆ ตลอดปี สิ่งนี้เองเป็นการทำตามประเพณีที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพทางด้านจิต

“นี่ก็เดือน 9 ไหว้พระวันนี้เดือน 3 อาม่าก็ทำตามประเพณีจีนแฮะ เคี้ยวนี้จิตใจอามาไม่คิดอะไรวะ”

“คุณเลจิตใจเรามันแล้วแต่ปฏิบัติ ปฏิบัติเวลาถ้าว่าบังเกิดเป็นพันนี้พันนั้นขึ้นมายาแหละเอามาเที่ยว กินบ้าง หัวใจจืดจางไว้วัวเป็นตอนๆอย่าให้มันอับแรง มันค่อยๆเบาไป มีเรื่องอะไรไม่ได้ หยุคเสีย หยุคเลย อย่าฟังเสียนี้ หมด เรื่องไป ถ้าเราฟังอยู่ก็ไม่ได้หลาว หยุคเสียว่า อย่าไปคิดไหว้ก่อนจังหวะ ไม่นี่ พอทีหลังก็มันหยุคเอง ถ้าว่ารูป ๆ ก็ไม่”

การบูชาพระจีนปูนเถากัง

“ประเพณีของไทยจีนไหว้พระจีนนี้เดือนสามทีหนึ่งไหว้กับข้าวแต่ว่าคนจีนเขามี เขามีปูนท้าวกัง ของจีนปูนท้าวกัง เขายังมาตั้งแต่แรก ทุกวันแหละ เย็นๆ ไหว้ หน้ากินผักกินเจหรือว่าหลวงพ่อ แซ่ม สองสิ่ง”

การไหว้พระจันทร์

“ของจีนปูนท้าวกัง เขายังมาตั้งแต่แรก เขาไหว้พระจันทร์ ไหว้ทุกวันแหละ”

การกินผัก

“หน้ากินผักกิน เจหรือว่าหลวงพ่อแซ่ม สองสิ่งนี้ ก็มดุกเชื่อ:เชื่อทุกอย่างพระก็เชื่อ พระจีนก็เชื่อ พระไทยก็เชื่อ:แสดงว่าไม่มีอันไหนมากกว่ากัน เท่ากัน”

การบูชาพระไทย

“อ้อ ไหว้พระหัวค้ำ ใกล้จะนอนไหว้ที่ในห้องอีกหลาว คำไหว้พระสวดมนต์และไหว้ให้อยู่บาย ขึ้น อย่าให้มีโรคโรคา แต่ว่าถ้ามีภูฏจีนไหว้คนที่ตายไปแล้ว เราต้องการ ขอช่วยพระ พัน โนนพันนี้ ให้คุ้มครองไหว้ในห้องว่าอะระหังว่าไป หมดแหละไหว้ๆทั้งเพแหละ ตามใจ เห็นวัดหลวงไปทุก ปีแหละ”

ไหว้บรรพบุรุษ

“จีนนี้เดือนสามทีหนึ่งไหว้กับข้าวระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว”

“การทำบุญใส่บาตรบ้างแหละ คิดถึงคนที่ตายไปแล้ว ถวายไปแล้วคิดถึงตรงนั้นให้เขาได้มารับส่วน กุศล แปะค้ำไปวัด เราก็ก็นั้นแหละ พอถึงตรุษจีนเราก็ก็น่าหลาว ตรุษจีนนะซื้อกับไหว้”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนปฏิบัติบางอย่างคล้ายคลึงกันกับผู้สูงอายุไทยพุทธ อาจจะเนื่องจาก ผู้สูงอายุไทยจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน เกิดการผสมผสานด้านวัฒนธรรมประเพณีจึงมีผู้น้อย กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะมีร้อยละ 0.34 ของกลุ่มผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต (สสจ ภูเก็ต, 2543) เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากและมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง มักแสดงออกด้านวัฒนธรรม

ประเพณีของกลุ่มคนครอบครัวคนได้มาก ซึ่งคนเฒ่าคนแก่หลายคนเล่าต่อกันว่า สมัยก่อน 2500 ตัวเมืองภูเก็ตเป็นตัวเมืองจีน ถึงครุชจีนจะมีการแต่งตัว ใส่เสื้อผ้าใหม่ ไหว้เจ้ากันเอิกเกริกทั้งเมือง นับเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบปี ส่วนงานอื่น ๆ ก็ไม่น้อยหน้า ทั้งกินผัก ไหว้พระจันทร์ และอื่น ๆ ตลอดปี สิ่งนี้เองเป็นการทำตามประเพณีที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก

กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะมีการใช้ชีวิตการทำละหมาด หรือทำใจโดยขอพรจากพระอัลเลาะห์ การทำมาหาเลี้ยงชีพให้เพียงพอ การท่องเที่ยว การรับประทานยาช่วยผ่อนคลาย การพูดคุยกับเพื่อนฝูง การปล่อยวางให้เป็นไปตามเวรกรรม ทำให้ถูกต้อง พอดีแล้วเห็นผล (การออกกำลังกาย การทำงาน การรับประทานอาหาร การทำละหมาด) การปล่อยวางโดยไม่คิดมาก ซึ่งผลลัพธ์จากประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียดเป็นสภาวะสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เกิดความสบายใจ ไม่คิดมาก

การทำละหมาดของผู้สูงอายุไทยมุสลิม ส่วนใหญ่ขอพรจากพระอัลเลาะห์ ทำให้เกิดความสบายใจ ไม่คิดมากส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การละหมาด คือการทำบุญเพื่อโลกหน้า ทำบุญไหว้พระเจ้า อัลเลาะห์ ทำให้ไม่เบียดเบียนการทำละหมาดเหมือนกับการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายดี แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งถือว่าการละหมาดเป็นวิธีหนึ่งในการออกกำลังกาย ที่ชาวมุสลิมไม่ต้องไปเดินระบำ หรือแอโรบิคใดๆ ในการละหมาดมีช่วงเวลาในการทำ 5 เวลา (<http://www.econature.addeen.com/beginneer/islam/begin7.php>) ชื่อเรียกการทำละหมาดแต่ละครั้ง ดังนี้ ศุบหฺ อัสริ มัจริบ อิชอาอ์ ซุฮฺร ตามลำดับ ซึ่งทำทำละหมาด คือยืนตรง ยกมือทั้งสองขึ้นตั้งฉากเสมอคิงหุ เป็นการตั้งเจตนาในการทำละหมาด และเอามือจับเข้าทั้งสองข้าง โนมัดไปข้างหน้า 1 ครั้ง แล้วนั่งพับเพียบกราบโดยหน้าผากจรดพื้น หันหัวไปทางซ้าย และทางขวา 2 ครั้ง จำนวนรอบในแต่ละครั้งต่างกัน ตรงตามแต่ละช่วงการละหมาด 2 รอบ 4 รอบ 4 รอบ 3 รอบ และ 4 รอบ ตามลำดับ ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมได้ทำพิธีกรรมศาสนาของตนแล้ว ในเรื่องการละหมาดเป็นส่วนใหญ่ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรองลงมาที่จะกล่าวถึง ซึ่งถือว่ามีคามสำคัญระดับหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม คือการถือศีลอดในเดือนบวชหรือมาฮฺรอน ผลบุญนั้นส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย เชื่อว่าพระอัลเลาะห์ช่วยคุ้มครอง

“...มีวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจ การกินการอยู่ การใช้ การนอน การทำการ ระมัดระวังให้ดี เรื่องนี้อนามัยตัวเราเอง ถ้าเราทำส่วนตัวแรง มันก็ธรรมดาในร่างกายเราเองแหละหลาว จิตใจ ถ้าเราทำไหว ถ้าเราทำดี เราก็กินใจ ถ้าทำไม่ดีแล้วไม่บอใจ ร่างกายเราก็เหมือน ถ้าเราได้กินดี เรานอนหลับไป สักคืน รุ่งเช้าเราก็เป็นริ้วเป็นแรง ถ้าเรากินไม่ดี นอนเหนียว (นอนหิว) สิ่งที่ถูกต้องให้กับพระเจ้าด้วย เมื่อล่วงหน้าบังเกิดจริง ถ้าเค้าสืบสวนขึ้นมา สิ่งที่มีเค้าเรียกว่าข้าวห่อ เราได้พาไปเมืองหน้าได้ ได้ไปช่วยตัวเรา ถ้าได้พาห่อ ถ้าเราไม่ทำข้าวห่อไม่พา”

“ทำอะไรมา 5 เวลา เป็นเอกลักษณ์ต้องควบคู่กันไปแหละกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทำหาได้ไหม? ไม่ได้มีความสุขอยู่ที่นี่แหละแล้ว เชื่อทำอะไรมาที่นี่แหละ เหลือเงินก็ไปชะภาค ถึงเดือนบวช รอมานอนก็ต้องบวชเดือนนี้แล้วเชื่ออัลเลาะห์ให้รอดด้วยแหละ อัลเลาะห์ช่วย แต่ให้เป็นหน่วย เป็นอย่างอื่น เป็นรูปเป็นร่างนั้นไม่มี เชื่อว่าอัลเลาะห์มีจริง”

“ทำอะไรไม่ได้ทำ ไม่ได้เรียนที่นั่น คนที่ได้ทำมันต้องมีผลแหละ ถ้าไม่ยัง เขาก็ไม่ทำในร่างกายของเขา คนที่เขาไม่ทำ ไม่บอกรายละเอียด เสียใจตัวเองแหละ ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมาตลอดก็ถือบวชอย่างเดียว สำหรับมีนั้น ถือบวชอย่างเดียว พยายามอิทำ แต่ไม่ได้ทำก่อน แค่ว่าคนให้สอนอยู่ เรื่องมะหยัสนี้ก็น้อยใจเหมือนกันแหละ”

วิธีการดูแลสุขภาพจิตตนเองที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยจีน คือ การทำบุญทางศาสนา ทำให้เกิดความสบายใจ

“ต้องทำบุญใส่บาตร ต้องทำบุญ (หัวเราะ) พ่อแม่ก็ตักบาตร (หัวเราะ) สมัยก่อนตักบาตร(หัวเราะ) ...ทุกเช้าทุกวันนะตักบาตรไม่เคยขาด...กรวดน้ำหลาว จุดธูปไหว้ที่ศาลพระภูมิ...ก็จะกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับเลย ได้จากการสวดมนต์มีความสุข บายใจ บายใจ มันคือเป็นความสุขของเรา หนึ่งได้บายใจ เราก็มักมีมิใช่ ได้ใส่บาตรไว้ เราทำอันนี้คือความสุข เราเออว่านี่บุญให้เรา...วันนี้บายใจเต็มภาค ความสุขที่เราได้รับคือเราสุข สุขคืออะไรคือบายใจจ้ะ ฮา สุขคืออะไร คือความบายใจ”

“ดูแลจิตใจให้ยังอยู่เหมือนเดิม อย่างสมมติว่ามีเรื่องมีราว กระแทบกระแทบใจ ใจสั่นๆ เสียเรื่อง นี้ นึกแต่เรื่องทำบุญ นึกแต่บุญ ขอช่วยพระสงฆ์ ขอช่วยสังฆคฤหัสถ์ มันก็ลืม ให้หัวใจไม่ทุกข์ หัวใจสบายขึ้น ที่ทำให้ลืมแหละ หาให้พระช่วย เพราะอยากให้นาย”

วิธีการดูแลสุขภาพจิตตนเองที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิม คือความเชื่อจากการกระทำของตนเองแล้วเห็นผล ให้ยึดหลักคิดก่อนทำ ทำให้เกิดความสบายใจ หรือสิ่งที่ทำแล้วถูกต้อง ก็สบายใจ

“ความเชื่อทำให้สุขภาพจิตอายุยืนของตัวเอง เชื่อทำ เราเชื่อในตัวเอง แล้วเราปฏิบัติลงไป แล้วได้ผล เชื่อทุกเรื่องที่เราทำแล้วเห็นผล เดียวทำโน่น เดียวทำนี่ เราต้องคิดหวังทุกอย่าง...ถ้าเราได้ดูแลดี สุขภาพดี จิตใจสบายขึ้น ร่างกายปกติ ในตอนเด็กๆไม่ได้คิดอะไร สนุกๆไป พอทำงานต้องคิดว่า วันนี้เราไปทำงานตรงไหน...ดูว่าของอะไรที่ทำ ต้องดูแลอยู่ จิตใจเราเอง นึกไป คิดก่อนจึงทำ ทำก่อนจึงคิด ผิด ส่งผลถึงความสำเร็จ...”

“คุณแลสุขภาพต้องออกกำลังกายไปมั้ง...ถ้าเราเห็นของเราก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง ขึ้นมา เห็นของโน้นของนี่มั้ง ของที่เราทำนั้น ไปแถมมันก็เพลิน ปลูกของไว้ จิตใจเข้มแข็ง เกินทำได้ ไปได้ไปเฝ้าดูแล ดูแลยังคำ มีวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจ...ระมัดระวังให้ดี เรื่องนี้อนามัยตัวเราเอง ถ้าเราทำสำตัวแรง มันก็ธรรมดาในร่างกายเราเองแหละหลาว จิตใจ ถ้าเราทำไหว ถ้าเราทำดี เราก็บายใจ ถ้าทำไม่ดีแล้วไม่บายใจ ร่างกายเราก็เหมือน...สิ่งที่ทำไปแล้วถูกต้อง บายใจแฮะ คັນยังของ เราแลโน้นของก็ยัง แลนี้ก็ยัง แลนี้ก็สวย ทำไอนี้ก็สวย เราภูมิใจขึ้นในหัวใจของเรา เราก็บายใจ ไม่เห็นของโน้นก็งาม เห็นของนี่ก็งาม เราก็บายใจ ถ้าเห็นท่าของ ถึงครูปตาย สักสี่ห้ากอ เราก็บายใจ...”

ส่วนวิธีการดูแลสุขภาพจิตตนเองที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิม คือการรับประทานยาช่วยผ่อนคลาย และการปล่อยวางโดยไม่คิด ทำให้เกิดความสบายใจ

“คุณแลสุขภาพจิตใจอย่าให้มันทรุดลง มันกินยาแหละ พอสาไม่ค่อยคิดก็กินยา พอได้พบเพื่อน มันก็บายใจ”

“ถ้าเราก็บไว้อีกหนักใจแหละ ปล่อยให้มันไปตามเวรตามกรรม”

สรุปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เกิดความสบายใจ ไม่คิดมาก ไม่ว่าจะใช้วิธีการดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียดด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับวิไลวรรณ ทองเจริญ (2545) ที่กล่าวถึงการดูแลสุขภาพจิตตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมปัจจุบันวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงเป็นทางวัฒนธรรมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุยังมีความคิดเห็นยึดมั่นกับคตินิยมเดิม เกิดการต่อต้านความคิดใหม่ ๆ เกิดช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้น ผู้สูงอายุกลายเป็นคนล้ำสมัย จู้จู้ขี้บ่น จึงเกิดความรู้สึกท้อแท้ การดูแลจิตวิญญาณตามความเชื่อภายในและภายนอกคนของผู้สูงอายุโดยอาศัยวิธีร่วมกัน คือสร้างสิ่งกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สูงอายุอื่นที่มีความเชื่ออำนาจภายในคนสูง เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และเจตคติของตน สร้างกิจกรรมให้ลงปฏิบัติโดยอธิบายให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น กำหนดพฤติกรรมให้ปฏิบัติ พร้อมช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้พบกับความเป็นจริง และการปฏิบัติที่ถูกต้อง

4. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการทำงาน ลักษณะ และจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตประจำวัน จะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับว่าคุณคนนั้นจะอยู่ในวัยไหน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีลักษณะการทำงานที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ

ทำงานบ้าน งานอดิเรก และช่วยขายของครอบครัว โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธจะมีการทำงานบ้าน และงานอดิเรกเป็นลักษณะงานที่เหมาะสม ส่วนการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพยังมีส่วนน้อย ซึ่งมีอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมากกว่ากลุ่มวัฒนธรรมอื่น รองลงมาอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน และไม่มีเลยในกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

การทำงานบ้าน และงานอดิเรกของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

“ถ้าบายใจ เข้าทำกับข้าว ตักบาตรทุกวันหน้าบ้าน ทำจนพระออกษา หุงก็ตักบาตร พระกลับ ก็ทำครัว ทำกับข้าวกินกับลูก ซักผ้าของตัวเอง ไห้ต่อ ไห้พันนั้น เทียงเก็บผ้าซัก ไห้บ้าง โอ๊ย บอกไม่ถูก โอนั้น ช่วงบ่ายถอนหญ้า ถวดข้างบ้าน มีอะไรรู้ก็ทำ เสร้งในเรือน แดคไม่ร้อนจัด ถอนหญ้า ตัดกิ่งไม้ ทำลวงไป 5 ชั่วโมงแล้ววันๆ นึง มานั่งหน้าบ้าน เคี้ยวหมากไปพันนั้น ไม่พักก็ทำไห้ อย่านอนมากแรง พอบ่ายค่ออุ้นกับข้าว สักชั่วโมงได้แหละ ค่อได้กินข้าวหลาว”

“หลังจากออกกำลังเช้า ก็จ่ายกับข้าวแต่ถ้าเรามีเวลาว่างก็จะช่วยแม่บ้านด้วย ทำคั่วย มันก็เร็วขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างเราประกอบอาหารเป็น แต่ไม่ใช่ว่ากับไ้ทำทำ ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ เราก็ประกอบอาหาร หรือทำไม่ถูกก็ถามแม่บ้าน เวลาว่างก็หมดไปครึ่งวัน ดิสิบเอ็ดกินข้าว ช่วงบ่ายๆหลังคาตื่นมา บางโอกาสก็ไปทำสวนครัว ปลูกคะไค้ คีปลีหรือว่าสวนครัวในที่ว่างเปล่าราว 2 ชั่วโมง ได้เหงื่อได้ของ ก็กลับมบ้าน คาทำงานอดิเรกกับทำงานบ้านตามชีวิตแต่ละวัน”

การทำงานเพื่อการประกอบอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม และไทยจีน

“ป้านี้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่ง ดิสอง ตื่นขึ้นมา ขุดมะพร้าวขาย ให้ไอ้ตะหยังพาไปขาย พอแจ่งก็ยกขึ้นไปสวนและก็เดินไปแลควายเท่านั้นแหละ นอนหัวค้ำตีแปด ตีเก้า ช่วงนั้น นอนไม่ค่อยหลับ พอถึงเวลาขุดมะพร้าว ก็รู้สึกไม่ค่อยได้นอนด้วยป้านี้ ปอดเพราะอะไรรู้ (ผอมเพราะอะไร) เพราะทำสวนด้วยควายด้วย แต่ก่อนอ้วน ขุดพร้าวคินนึ่ง สีโล ห่าโล ขุดด้วยเครื่อง สิบหก สิบเจ็ดลูก ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จ ถ้าขุดขันติสองขุดไม้ได้ พรวัวจะขุด ต้องลากเวลาไปนิตหนึ่ง ดิสามค่อได้ขุด เพราะค่อมาค่างมะพร้าวให้มันสะอาดก่อน...เวลาขุดมันจะลงไป แล้วผ่าพรวัวเอาไว้ แล้วก็พรวน้ำรื้อนอะไรรู้กินเสร็จ อยู่ลากเวลาไปสักพัก จนถึงดิสามค่อ ก็ลงมือขุด ช่วงสาย ๆ เข้าบ้านนั้น พอเทียงนอนค่อช่วงบ่าย ถ้ายังงานก็ไปทำงาน หรือทำสวนค่อ หนักด้วยจอบ ต้องขุดคิน หามีใครช่วยมัยค่อทำงาน ทำเอง ช่วงเย็น เหนื่อยก็กลับมาไปแลควายอีก ดิสิตีห้า”

“หาทำไห้ไม่ ยกขันติ 5 แล้วก็ซอกแซกๆข้างบ้านนี้แหละด้วยเปิดด้วยไก่ เสร้งแล้วก็กินข้าว พอกินข้าวเสร็จ แล้วก็ไปเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดนั้นแหละช่วงบ่ายนี้ให้เป็ดให้ไก่แหละหลาวยังไม่ได้ให้ที่

ได้ทำเหมือนกับว่างานอดิเรกนี้ ผ่านหยวกใส่ข้าวเย็นที่ เหลือๆ กากพร้าว ข้าวเปลือกใส่ กวนๆพา ไปให้”

“กินโกโก้ตอนเช้า ตีสองกลางคืนต้องยกขึ้นแล้ว ทำลูกชิ้นฝากเค้าไปแล้ว ไม่นั่นไม่ทัน ตีห้า ตีห้ากว่าต้องให้เสร็จแล้ว ก็ทำหมมบิงโหร่พันนั้น ทาสังหยา (สังขยา) ปนไปพันนั้น พอหลังจากตีห้า ตีหก อ้อ ทำปลาหลวง สมเครื่อง ทำถึงคอนตีลิมเอ็ดสิบสอง แล้วหยุดสิบสองเก็บ หมมหมด ช่วงเช้าๆ ทำปลาเสร็จ ก็ดับบ้านดับเรือน (จัดบ้านจัดช่อง) ดูบ้านดูเรือน ลูกก็ไม่ใช้ได้ทำนะ มันไปทำการ ทำกับข้าวกินเองด้วย ไม่ใช่ซื้อ ช่วงบ่ายพอตีสามยกขึ้น ถึงจัดแจงทำ ขูดพร้าวโหร่ เตรียมไว้จนถึงตี 5 ตอนนี้น้ำมันลำบาก แต่ก่อนก็ลำบากเหมือนกันแหละ ลำบากมา ตั้งแต่แรกโหร่แหละ”

สำหรับจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสม เป็นความพอดีของการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานที่ดี ไม่ถดถอยมากเกินไป ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมเป็นภาพรวมโดยเฉลี่ย 6.18 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมโดยเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมงต่อวัน และกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น และในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมโดยเฉลี่ย 5.3 ชั่วโมงต่อวัน

จำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คือประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน หมายความว่าบุคคลนั้นจะเริ่ม และสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวันเมื่อใด ไม่ควรมากจนเกินไป ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุเองด้วย เพื่อต้องการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี แข็งแรงตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับประเวศ วะสี (2526) กล่าวถึงการทำงานอย่างหักโหมในการทำงานมากเกินไป เพราะจะทำให้จิตใจ และร่างกายเสื่อมโทรม

สำหรับเหตุผลการคิดทำงาน เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันให้คิด ตัดสินใจที่จะลงมือทำงานได้อย่างตั้งใจแน่วแน่ เพื่อเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมต่างมีเหตุผลการคิดทำงานทั้งเหมือน และแตกต่างกัน เหตุผลการคิดทำงานที่เหมือนกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม คือความเชื่ออย่างที่ขวน้นๆ นอนๆ ให้ทำงาน

“ดูแลสุขภาพตนเองให้อายุยืน ออกกำลังกาย ทำงานข้างๆ บ้าน ไม่วิ่งออกกำลังกาย ก็ทำงานหนักตอนหลังออกจากโรงเรียน ทำไม้เผาถ่าน หนักเอาเบาผู้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ ป้าชี้เชือกหลายอย่าง เราอย่าเที่ยวขวน้นๆ นอนๆ ทำโหร่ได้เราก็กทำไปเรื่อย”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เคล็ดลับให้สุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง อย่างหนึ่งๆ อย่างกินแล้วนอน ต้องช่วยทำงาน เดินไป เดินมาในบ้าน ช่วยโน่นทำนี่ในบ้าน ไม่ต้องไปออกกำลังกายข้างนอกหรอก ไม่ชอบคนเยอะๆ ทำแต่ในบ้านได้ แต่ไม่ใช้กินแล้วนอนนะ ไม่กินนอน” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...พอละหมาดเสร็จก็ใส่เสื้อ ทำช่วยเขมั่งไม่ช่วยเขมั่ง เวลาไม่บายก็เขาทำไป ถ้าบาย ๆ ก็ทำ เออ ซอกแซกไม่ทำไหว...มันก็ได้แหละเราให้แข็งแรง เรามะหย่ง เราทำการดี...ทำการสิ่งเดียว ด้วยรักษาลูก รักษาลูกไป ที่ดีมันก็อย่าให้ขาดให้สนแสะ ทำอย่าให้ขาดได้รับได้ใช้คล่อง ว่าคล่อง เราทำการขายเองจั้นแหละ ทำสวนไม่เครียดแหละไม่ทำไหว แล้วไม่ได้ถ้าทำของได้ แหนะแล้ว เท่าแต่ว่านอนสิ่งเดียวไม่ได้ ต้องทำของทำโน่นทำนี่แหละแล้ว เทียวเซ็ดใบไม้ตาก แล้วเหลากลางก้านพร้าว จั้นนั้นตากอยู่นั้น เหลาเป็นเสียบ” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

เหตุผลการคิดทำงานที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยจีน คือ เชื่อว่าทำแล้วได้ผล

“ที่จะทำให้สุขภาพดีอายุยืน ความเชื่อของตัวเอง เชื่อทำแล้วได้ผล เชื่อทุกเรื่องที่เราทำแล้วเห็นผล” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“เฝ้าตัวเองนั้น ให้มีสุขภาพเราดี ฉานหาเชื่อใครมัย ฉานเชื่อตัวฉานเอง เชื่อตัวเอง ทำไหวสิ่งที่ผิดเราอย่าทำ จริงมัย ไม่ชอบ เหมือนเด็กเล่น เราสอนให้นั่งเสียบ มึงอย่าหัดซี้ลักณะ ของผิดอย่าฉานะ ของซี้ลัก อย่าเอา” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เหตุผลการคิดทำงานที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิม คืออย่าให้มีโรคภัย

“ทำอาหารมือเย็นบางทีก็ทำ บางทีก็ไม่ทำ ถ้าว่าตอนเช้าทำแล้ว บางทีตอนเย็น ไม่ทำแล้ว ตอนนั้นถ้าไม่มีงานมีการก็โน่น ลงทะเลชอบไปด้วย ทอดแห วางกั๊กหากุ้ง หาปลาไปเรื่อย ทำมาเพื่อครอบครัว คำนึงอย่างเดียว อย่าให้เป็นอัมพฤกษ์แล้วกัน อย่างเป็นอัมพาต นี่แหละห้ามมันไม่ได้ ตาต้องออกแรงอยู่เรื่อยๆ ถ้ารานอนทุกวัน มันก็เอาเรื่อง” (ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เรื่องเฝ้าสุหร่า เหมือนเรานี้เราทำงานรอด โดยมากเราไปทำการเสียบมาก ไปทำการ ทำงานนั้นแหละแล้ว เรื่องอื่นไม่ ถ้ารานอนแค่บ้าน การงานไหวเราไม่ทำนั้น โรคภัยไข้เจ็บมันอิมานะเราไม่เชื่อแล้วมันคิดแต่เรื่องทำการทำงาน เรื่องร่างกายสุขภาพเราดี ใช้อื่นมันไม่มีอะไรแล้ว”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เหตุการณ์การทำงานที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิม คือ ไม่อยากเป็นภาระกับครอบครัว

“ถ้าได้ทำนม ทำงานบ้านได้ทำดี บายใจด้วย ถ้าได้หา ได้ใช้คล่อง เวลาทำบุญทำไหว้ไม่พักลำบาก เราเห็นลูก มันเหมือนกัน ลูกมันต้องกิน ต้องใช้ เราอย่ากินเอา แต่ลูกหนักแรง”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ลงทำการแล้วหว่าน ข้าวให้เปิดให้ไถ่ พอเหนื่อยทำให้ราคาถูกลงในบ้าน อย่าให้เป็นภาระของลูก”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

นอกเหนือจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีเหตุการณ์การทำงาน เพราะเป็นสุขใจ ชอบพูดคุยกับเพื่อน อยากช่วยเหลือแม่บ้าน และปริมาณงานมาก อยากทำให้สบายใจ

การทำงานกับการออกกำลังกาย การทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ ไม่ว่าจะเริ่มมาตั้งแต่วัยไหน เพราะสิ่งที่กระทำ เพื่อความอยู่รอดของการดำรงชีวิต หรือมิฉะนั้นเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้กลับสร้างเสริมอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมจะเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายว่า แตกต่างกับการทำงานบ้าน หรืองานอดิเรก จะกล่าวถึงการออกกำลังกายที่ดีเป็นการออกกำลังกายที่ตรงจุดกว่า สามารถยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายได้ทุกส่วน เหนื่อยทำให้สุขภาพแข็งแรง ส่วนการทำงานบ้านจะกล่าวถึงทำงานในบ้านดีกว่า ได้ความสบายใจ และในบ้านสะอาด รวมทั้งทำงานจะเครียด ออกกำลังกายผ่อนคลาย

การออกกำลังกายตรงจุดกว่า สามารถยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายได้ทุกส่วน

“อ้าวงานบ้านกับออกกำลังกายไม่เหมือนกัน เพราะทำการหยิบนั่นหยิบนี่ แต่การไปออกกำลังกายมันตรงจุดกว่า ไปเดินนาคไหว่ไหว่ (ท่าลากเสียง) เราไม่ถืออะไร...แต่เราบอกได้ไม่เหมือนกัน อ้าวต้องถูกเราไปขาเราได้เดิน นี่เรานั่งเขียด เขียด ขาเราไม่ได้เดิน แต่ที่เราเดิน โอ้ โอ้ ปารามาจารย์มาจากวัดเซาหลิน มาจากวัดเซาหลินหงงจีน บ้า โอ้อย่างแต่ก็ คนไม่ต้องไป ไม่ใช่ไม่เหมือน ต้องออกไปเดิน หรือ ๆ (ถึงอย่างไร) เธอไม่ได้ชั่วโมง เธอต้องเดินให้ถึงชั่วโมง”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เหนื่อยทำให้สุขภาพแข็งแรง

“ออกกำลังกายกับการทำงานแตกต่าง ใช้นุ่นเหนื่อยได้ตั้งค์ แต่ใช้นี้เหนื่อยแต่สุขภาพแข็งแรง มันเหมือนกันแหละ แต่ว่ามันต่างกันนะสองอย่างนี้”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ออกกำลังกายวิดพื้น ตอนเช้า ราวครึ่งชั่วโมงได้ โย้เหงื่อออก เหงื่อออกคืออย่างแรงเลย ออกทาง ทางใต้ขึ้นบน ดี ได้พันนั้นแหละร่างกายแข็งแรง ได้ทำการรอด”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ทำงานในบ้านดีกว่า ได้ความสบายใจ และในบ้านสะอาด

“ตอนนี้ยายทำงานบ้าน หุงข้าว ทำทุกอย่าง ไม่มีใคร ต้องทำทุกอย่าง กวาดขยะ ถูบ้าน พวกที่ต้องออกแรงทำให้ร่างกายแข็งแรง การออกกำลังกาย ที่เดินช้าๆ แกว่งมือ แกว่งขา กับทำงานบ้านต่างกัน ทำงานในบ้านดีกว่า ในบ้านสะอาด

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

ทำงานจะเครียด ออกกำลังกายผ่อนคลาย

“หนักแหละ หนักพอได้ต้องรับผิดชอบ เราต้องมีลูกน้องไอนี้เราต้องรับผิดชอบเหมือนกันลูกน้องเรา เราต้องรับผิดชอบแหละ เป็นเจ้าแม่ เราต้องรับผิดชอบลูกน้อง ทำงานก็เครียดบ้าง ก็ออกกำลังผ่อนคลาย”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

มีเพียงส่วนน้อยที่กล่าวถึงการทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ผลได้เหงื่อ ได้รับความสบายใจ และเชื่อว่าออกแรงมากกว่าการทำงาน ทำให้รักษาโรคได้

การทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

“ปัจจุบันทำแล้ว ก็ช่วยขายของลูก แต่ก่อนก็เชื่อว่าออกกำลังกกำลังกาย ทำแต่งงานบ้าน แค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้ว ก็ทำพอเหนื่อยก็หยุดแหละ ไม่ต้องทำหักโหม เมื่อก่อนนี่มอหลาว ใช้เวลาทำความสะอาดที่ ไม้ราวต้องยาวๆ กวาดหลังคานะ ช่วยกันแหละ”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

เชื่อว่าออกแรงมากกว่าการทำงาน ทำให้รักษาโรคได้

“การออกกำลังกายมันไม่ต่างกับการทำสวนหรือ เพราะเราออกกำลังเหมือนกัน การออกกำลังคือการทำสวนด้วย คราวนี้เราทำสวนบางที่เราชุด ร่างกายเราต้องออกแรงหมด ที่นี้เดินนั้น เราเท่าแต่เดินกับแกว่งแขนเท่านั้น ยืนกับที่แกว่งแขน เล้าบอกว่ายืนแกว่งแขนวันหนึ่งก็ชั่วโมง ก็น่าที่ เป็นวิธโรคก็หายได้ โรคหัวใจก็หายได้ (หัวเราะ) ตอนที่เผา เล้าแจกในงาน ตอนที่เผาศพใครหละ แม่ของอ้วนนะ จีหลิม”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ทำการกับการออกกำลังกายเหมือนกัน ถ้าออกกำลังกาย ทำให้เจ็บเมื่อยไปหลายวัน ถ้าทำการอยู่ข้างบ้านมันไม่เจ็บ เพราะเรารักษาเปิด รักษาไก่ ไก่มัน งามมันด้วย ไก่มากไข่ทุกวันเราก็หัวใจดีขึ้น

คู่อ้อยข้างบ้านคิดว่า เพราะตาหลอ(โลก)อยากได้ของ อยากได้มีเปิด มีโกให้มาก หัวใจมันเรื่อง
ขึ้น ใจมันสบาย” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ผลจากการทำงานต่อสุขภาพ อาจมีทั้งแง่ลบ และแง่บวก จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมที่ได้ผ่านประสบการณ์การทำงาน กล่าวถึงผลต่อสุขภาพในแง่ลบ
น้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีการรับรู้ และเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานที่มีผลดีต่อสุขภาพ จึงทำให้
ข้อมูลที่ได้ เป็นผลจากการทำงานในแง่บวกกับสุขภาพโดยส่วนใหญ่ คือแก่แข็ง เกิดความสุข สบาย
ใจ ถือการทำงานเป็นการออกกกำลังกายได้เหงื่อ ทำให้สุขภาพร่างกายดี แข็งแรง ไม่พิการ หรือเจ็บ
ป่วย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วย โดยคำนึงถึงผลดีต่อสุขภาพ เพื่อที่จะ
สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง แล้วประสิทธิผลที่ได้ นับเป็นผลอันสูงสุด ที่ทำให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจดี

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลจากการทำงานต่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่ามีผลจากการทำงานต่อสุขภาพที่เหมือนกัน คือเกิดความสุข สบายใจ แต่ผลที่แตกต่าง
กัน คือแก่แข็ง ถือการทำงานเป็นการออกกกำลังกายได้เหงื่อ ทำให้สุขภาพร่างกายดี แข็งแรง ไม่พิการ
หรือเจ็บป่วย

ผลจากการทำงานต่อสุขภาพที่เหมือนกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมตรงกับผล
อันสูงสุดที่เกิดจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสุขภาพจิต เกิดความสุข สบายใจ

“ไม่ปล้ำ ชอบทำกับข้าว มีความสุขทำใส่ถ้วยชามสวย กับข้าวต้องมีผักเกลือไหร่ตั้ง ผลไม้ตั้ง เป็น
สิ่งที่ชอบทำหลวไอ้ อีเป็นแม่บ้าน ถูกใจแฟนเขาไม่ทู่มาได้ เพราะว่าเราปฏิบัติเขาดี เราสบายใจ
ทำให้เขากิน เขาก็ชอบในฝีมือของเรา...แล้วอีทำให้เสร็จสรรพเลย เพราะเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน
ของผู้หญิงที่ต้องทำให้ครบ อืม คิดด้วยความพอใจทำ แสดงว่าอยู่ที่ใจเรา แสดงว่าอยู่ที่ใจเรา เราทำ
นี้ ทำกับข้าวจนเก่งนะอีนะ ฮา ไปแล้ะกับข้าว เครื่องอีเหอะอะ เต็มเปรี๊ยะเลยแหละ”

“ในตอนที่ลุงทินได้ทำงานบ้าน งานอดิเรกตรงนั้น มีมีผลกับสุขภาพเรา คือร่างกายเรามันได้ยืดเยื้อ
ไป ได้ออกกำลังเข้าๆ กวาดให้หนักๆ(ให้มาก) กวาดหมดทั้งสวน(ผู้สัมภาษณ์หัวเราะ)ตีแปดยังไม่
กินโกบี ยังไม่ได้ไป เพราะว่าได้ออกกำลังกาย พอทำนี้เสร็จ แล้วก็เรียบร้อยเลย เอาสบู่ไปแทน
หนึ่งแล้ว อาบน้ำอาบไหร่ ounge ไปแล้ว ไปกินโกบีไหร่ ไปนั่งพุดนั่งคุยแค่นั้น ไปขอเหล้า
กับเพื่อนแค่นั้นหลว...”

“ภาระงานมีผลต่อสุขภาพ เราทำดี ก็มันได้ดีต่อตัวเรา ก็มีเหมือนกันแหละ เราดีกับเขา ความดีของ
เราก็มาหาเราเองแหละ ทำดีทั้งหมด อย่าไปว่าคนใหญ่ ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพตัวเอง เด็กมาบอกบุญว่า

เขาทำบุญ เรา ก็ไปที่บ้านเขา อย่าขัดเขา ที่ได้ช่วยเหลือเขา ได้ทำงานบ้านแล้วส่งผลต่อสุขภาพเราดี ชอบทำ ชอบช่วยเขา”

“ทำพืชนี่เราได้ทำของข้าง เราใจบายไม่เครียดแหละ เบ็ด ไก่ เห็นมันกินก็บายใจ”

“เรารักษาเบ็ด รักษาไก่ ไก่มัน งามมันด้วย ไก่มากไข่ทุกวันเราก็หัวใจดีขึ้น หัวใจมันเรื่องขึ้น ใจมันสบาย ก็การทำงาน ถึงเวลาก็ทำการ หัวใจรุ่งเรื่องขึ้น”

ผลจากการทำงานต่อสุขภาพที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิม คือถ้าทำงานพอดี จะไม่เสียสุขภาพ ร่างกายไม่เจ็บป่วย

“แล้วในการทำงานบ้าน พอเหนื่อยแล้วก็หยุดนั้น มันก็หายแล้ว หายเหนื่อยแหละ ไม่ส่ง ผลต่อสุขภาพมันก็เหมือนเดิม แต่ว่าเหนื่อยบาคับมัน จะส่งให้เราเหนื่อยมาก จะทำให้หัวใจมันนั่นแหละ ไอ้ที่ว่าทำแต่พอดี ทำแค่พอดี พอดี ไม่เป็นโรค (หัวเราะ) ที่ทำแต่พอดีนั้น อย่าให้เราเหนื่อยเกินไปแหละ เหนื่อยเกินไปมันทำให้ร่างกาย มันเสียสุขภาพ”

ผลจากการทำงานต่อสุขภาพที่เหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิม คือถือการทำงานเป็นการออกกำลังกายได้เหงื่อ และทำให้สุขภาพร่างกายดี แข็งแรง ไม่พิการ หรือเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการสนใจ เอาใจใส่ต่อสุขภาพทั้ง ๆ ที่เป็นการทำงาน โดยตัวผู้สูงอายุเองตระหนักถึงว่าการทำงานเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอีกวิธีหนึ่ง ถ้าทำให้ถูกต้อง เหมาะสม

“ไม่ค่อยได้นอนด้วยปानी ปอดเพราะอะไรวะ เพราะทำสวนด้วย ควายด้วย ไอ้เรื่องทำงานบ้านงานนอกนี้ผลต่อสุขภาพ มันเหมือนกัน ถ้าเราอยู่ให้รุ่งรังสปรกแรงก็ไม่ได้ในบ้าน ช่างบ้าน พาให้ไม่เหมือนกัน เทียว همین ไน้น همینนี้ สกปรกนั้น สกปรกนี้ก็ไม่เหมือนกัน อยู่รุ่งรัง รุ่งรังแรง งานมันออกเหงื่อไหร่ คล่องดี ร่างกายก็บายดี คล่องตัวดี ถ้าเหงื่อไม่ออกไม่ไหรแล้ว ไม่บายใจ”

ผลจากการทำงานจะเป็นเช่นไร ควรคำนึงอยู่เสมอว่า จะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของงานอันสูงสุด ถึงจะได้ผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

5. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในใจเราเป็นอย่างมาก กว่าจะได้มาซึ่งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมนั้น ทุกคนต้องตระหนัก และมีจิตใต้สำนึกที่จะกระทำไปในทางที่ดี ไม่ได้มาจาก

ในตัวเองเท่านั้น ควรที่จะมาจากครอบครัว และชุมชนที่คนสัมผัสอยู่ สำหรับงานวิจัยนี้ ศึกษาข้อมูล การสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม รวมทั้ง แหล่งความรู้ทางสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเพียงแค่ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเองเท่านั้นว่าเป็นอย่างไร พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมกล่าวถึง สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาพรวมจะต้องประกอบด้วย การจัดที่อยู่อาศัยให้ สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ บ้านมีหน้าต่าง แดดส่องถึง บริเวณบ้านโดยรอบสะอาด ไม่รกรุงรัง มี บรรยากาศที่ดี (มีเสียงเพลงอันไพเราะ) มีอากาศดี บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และไม่มีเสียงรบกวน สำหรับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพที่เหมือนกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม คือที่อยู่อาศัย และบริเวณโดยรอบสะอาด

การจัดที่อยู่อาศัยให้สะอาด เรียบร้อย

“รีดผ้าให้เด็กเสร็จ ก็ดับ (ซัก) ของ เตรียมใส่บาตร ดับบ้านดับเรือน คุให้เคลือบ ใต้บายใจ โรคภัย มันไม่ก้ำกาย” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ที่ว่าทำให้สุขภาพดีอายุยืน ที่อยู่อาศัยแหละสำคัญ บึงจิบอาหารการกินให้ดี สุขภาพดีแหละ ไข่ เทอะที่อยู่ อาศัยให้เรียบร้อยไม่ต้องเช่าใคร”(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

บ้านมีหน้าต่าง แดดส่อง

“บ้านอากาศดี มีหน้าต่าง แดดส่องถึง มันไม่เจ็บไม่ไข้ เชื้อ โรคเชื้อ ไหร่มันตายหมด” (ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

บริเวณบ้านน่าอยู่โดยรอบสะอาด ไม่รกรุงรัง

“หญ่ารก ต้องทำบ้านให้น่าอยู่ จิตใจเราก็สบาย ปลอดภัย” (ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“บ้างๆ พอรักขามีครึกษาไก่ ก็กวาดใบไม้ตามลานให้เคลือบ (สะอาด) แดดบายตา บายใจ”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

มีบรรยากาศที่ดี (มีเสียงเพลงอันไพเราะ)

“อย่างอื่นไม่มี ไปพบประสบการณ์มา สื่อตัวไหนไม่มี ไปถึงพบประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ได้ ไปนั่ง ปลุกปัญญาได้เยอะ มีคนมานั่งเยอะ นั่งพูด แล้วเปิดเพลง โอนี่ร้องเพลงพะเอินค์ ภิรมย์ภรณ์

เพาะไวย์ เพาะไวย์ อีชอบจัง เลข ของอีร้องตัวนั้นมันทำให้เหมะ จิตใจบายใจอี เพลงของอีร้อง เรา จะคลอไปตะหรี่าพริ่มพริ่าเราจะคลอ” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

มีอากาศดี บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ

“ก่อนออกกำลังกาย ก็สูดอากาศเข้าปอดลึกๆ สอง สามที เช้าๆ อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีควันพิษ แต่ผิด กับเมื่อก่อนลุย (มาก) หอบออกเดินไปสามรอบ ก็มานั่งพัก ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ แลกเปลี่ยนความรู้ว่า รักษาสุขภาพต้องแบบนี้ละ เช้าๆ อากาศดี เพื่อนก็ดี พาให้สุขภาพเราแข็งแรง บายใจทุกวันแหละ” (ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

ไม่มีเสียงรบกวน

“สิ่งแวดล้อมสำคัญ กลางวันหอบนอนก่อน ให้พอ กลางคืนนอนไม่ค่อยอิม เพราะข้างบ้านเป็นร้าน ผับของลูกชาย เปิดเพลงเสียงดัง จนจกเทือน (กระจกสะเทือน) แต่เป๊ะเข้านอนแต่หัวค่ำ ให้หลับ ไป ก่อนเค้าเปิดเพลง คิดว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลกับสุขภาพมาก ถ้าไม่เสียงดังจะดี จะบายใจ เลขบอก ลูกชายแล้วว่า ให้ลดเสียงลงหืด (เบาเสียง) ก็บายใจขึ้น” (ผู้สูงอายุชาย ไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

การสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ตรง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าใน ใจเราจริงๆ ถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตาม ก็จะนำผลสำเร็จมาสู่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ชาติอีกต่อไปได้

ส่วนการสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับสังคม ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงประสบการณ์การช่วยเหลือ ส่วนรวม ซึ่งรวมทั้งลักษณะงาน เหตุผล และผลจากการช่วยเหลือส่วนรวมต่อสุขภาพ และจาก ประสบการณ์การช่วยเหลือส่วนรวมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมต้องมาพิจารณาถึงผู้ให้ และผู้รับการสนับสนุน ทั้งครอบครัว ชุมชน และองค์กร พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีครอบครัวเป็นผู้ให้การสนับสนุน มีชุมชนเป็นผู้รับการสนับสนุน รู้สึกภูมิใจที่ลูกกตัญญูรู้คุณ เป็นเหตุผลในการรับการสนับสนุน และอยากช่วยเหลือส่วนรวมเป็นเหตุผลในการให้การ สนับสนุน

ครอบครัวเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพราะอยากช่วยเหลือส่วนรวม

“คนหัวปีกับเดือนตาตอนนี้กินอยู่กับเดือนตา พวกโน้นให้เหมือนกันบางที จินพาไปหาหมอ ไป เกี่ยว มีไหรไทรไปหา จินเป็นลูกแหละ ลูกคนหัวปี”

“ตอนนี้ได้คนใหญ่ คนโตให้สี่พัน ลูกหญิงคนเล็กให้สองพันบ้าง นึ่งพันบ้าง ลูกชายก็ให้หนึ่งพันบ้าง อะไรอย่างนี้”

“เขาให้เดือนสามร้อย ผู้สูงอายุเท่านั้นแหละ สามร้อยต่อเดือน วันหนึ่งสิบบาท หมนเงินงานนี้ ลูกไม่ เวลาเจ็บไข้ พี่น้องให้สักร้อย สองร้อยเท่านั้นแหละ จากสงเคราะห์นี้แหละเดือนสามร้อย แต่เราใช้ เดือนสามพันจ้ะ”

“คนสุดท้ายให้เดือนพัน ขนบ และกับข้าวก็ซื้อมาให้กิน สวนถั่วแก่แฉนี้ เค้าให้กินหมคชีวิต 2 เดือนเค้ามาเยี่ยมทีเค้าถามว่า “สบายดีมั๊ย” แล้วเค้าให้ตั้งคำใช้ กินโกปี”

ชุมชนเป็นผู้รับการสนับสนุน เพราะมีความรู้สึกภูมิใจที่ลูกกตัญญูรู้คุณ

“ยายคาก็ช่วยอย่างโรงเรียนเมืองกลางเป็นต้น ถึงเค้าบอกว่าเค้าจะสร้างมูลนิธิ แต่มันไม่พร้อม ขาดความช่วยเหลือ ถึงยายคาว່ายคาค่าช่วยได้เล็กๆน้อยๆ ยายคาก็ช่วยเช่นว่าให้ทุนเรียนเด็ก ได้ช่วยลูกหลานคนลำบาก เค้าได้เรียน คันนี่คอนหลังผอ.คนใหม่มาหลาย แถบบอกว่าให้ช่วยสักทีก่อน ยายคาก็ช่วยไป ถึงยายคาไม่มีรายได้นะแก่แล้ว ดอกก็ถูกช่วยไม่รอด(หัวเราะ) เค้าก็ตั้งให้เป็นประธานอยู่หลายปี”

“มีงานศพขึ้น คนในชมรมเสียด้วยกัน เราต้องไปวางพวงหรีด แล้วก็ไปในงานศพ ไปเยี่ยมเพื่อนในชมรมที่ป่วย ไม่ว่าจะป่วยที่ไหนเค้าบอกมา เราก็ก็นไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล หรือว่าที่บ้าน เค้าก็แล้วแต่ชมรม ไอ่นี่ก็หลักปฏิบัติอยู่นะ”

“ไปช่วยทำบุญ เวลาญาติเสีย ปีหนึ่งของชมรมไท่เก็กเลี้ยงกันหน หรือสมาคม มูลนิธิมีงานไปบริจาคทำบุญ วัตถุประสงค์ไปทุกวัน พระ ถวายสังฆทานที่วัดเหนือ หลังทำรู้สึกสบายใจ เคยมีมาขอบริจาคหาเทียม ให้ไปทำบุญ”

“เราถ้าชอบช่วยเพื่อน นิขนาดว่ามาอยู่ที่นี่ลุงมันจ้ะเป็นญาติกับเราแค่นั้นยังรุ่นน้องเราเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำรวจ บอกให้ช่วยเหลือสังคมมีอะไรนะ พวกเรานะถ้าสุจามีตัวก็ให้ช่วยเหลือ สังคมสร้างมัสยิดสร้างบ่อน้ำนี้เขาเรียกว่าส่วนสังคมนะ คนยังตางค์ไม่เอาคนไม่มีตัวก็แพส แอมมุสลิม แอมคนรวย คนรวยไม่เคยทำคนจนทำมุสลิมเลือก แต่ละข้างคนเขาบังคับสุจามีเงินต้องเสีย ทุกอย่างไม่ว่าใครเขาแม้แต่ไปห้สยิปไปทำไร่ หัสนแปลว่าไปเยี่ยม หลายสิ่งอย่างพูด ลูกไม่ได้ให้มากหรอก มันซื้อของมาให้ ถ้าไม่จำเป็นมันมาเอาแต่ เราโอเคไปเมกมะมาเอาไปห้าหมื่น ถ้าเราทำบุญทำไร่ก็บายใจเรา ทำมากเราบายใจ เพื่อนมา ขอไร่ เราให้ไปสักชิ้นเราก็กบายใจแหละ”

“มันบายใจ เขาว่าออกสะเกดแล้วได้ช่วยเหลือของอิสลาม มันบายใจ ช่วยเหลือ เวลาทีมงานมีการ ที่มัสยิด ช่วยเงิน ช่วยแรงหาค่อยได้ไปไม่”

“เรื่องบุญนั้นแหละ เขามาขอตั้งค้ำทำบุญนั้นมันบุญอยู่แล้ว เออ มันๆ ใช้นี้คั้นว่าเขาขอเบี้ยไม่ว่ามา จากไหน คนพุทธ คนไหนมาขอเราก็บายใจแหละแล้วให้ เขาไปแล้วบายใจแหละ ได้ให้เขาไป แล้ว บายใจแหละ เฮอ.(หัวเราะ)”

ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมมีประสบการณ์การช่วยเหลือส่วนรวมไปในทางที่ดี และเป็นไปในทางเดียวกัน มีครอบครัวเป็นผู้ให้การสนับสนุน และมีชุมชนเป็นผู้รับการสนับสนุน ตามวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง เพื่อเป็นพลังสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ยังคงยืนหยัดตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับเฟลีนพิศ ฐานิวัฒนานนท์ และคณะ (2544) ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับศาสนามาก ให้ความสำคัญการจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุที่เดินทาง หรือมีลูกหลานไปส่งก็จะไปทำบุญที่วัด ส่วนผู้ที่อายุมากขึ้นไม่สามารถเดินทางได้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มีการบรรยายธรรม ได้มีการรวมกลุ่มกัน นิมนต์พระมารับ บิณฑบาต โดยมีหลักปฏิบัติในชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง

รวมทั้งแหล่งความรู้ทางสุขภาพเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองด้านสุขภาพให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้ จากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมสามารถบอกถึงแหล่งความรู้ทางสุขภาพเป็นภาพรวมได้ว่า ได้รับมาจากพระ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใหญ่ อาจารย์ ตัวเอง เพื่อน โทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ ชมรมผู้สูงอายุ และคำยักยอก ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมนี้ได้รับความรู้ทางสุขภาพหลากหลายแหล่งที่เหมือน และแตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธได้รับจากพระ

“พระเขาสอน พระเขาบอกสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี เขาสอนว่าสิ่งนั้นอย่าควรทำมันไม่ดี”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธได้รับจากหนังสือพิมพ์

“ดูจากตำราบ้าง ในหนังสือพิมพ์ ก็เขาเขียนหมดแต่ละอย่าง การรักษาสุขภาพแต่ละอย่าง จะศึกษาหาความรู้ไอณะ เขาอธิบายเช่นคนป่วยเป็นโรคอะไร ต่ออะไรคนเรามีวิธีรักษาอย่างงัย เราก็เรียนรู้ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็มีเหมือนกัน”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนได้รับจากชมรมผู้สูงอายุ

“ไปชมรมผู้สูงอายุเขาแนะนำแหละ เขาแนะนำเราก็จำเอาไว้ เรามาทำเอง ไปที่โน้นบางที่เขาหาทำมัย ไปนั่งไปคุย”

ความเหมือน และแตกต่างกันของแหล่งความรู้ทางสุขภาพระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีแหล่งความรู้ทางสุขภาพในลักษณะเดียวกัน จากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใหญ่ ตัวเอง โทรทัศน์ และหนังสือ การที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่ให้คำปรึกษาต่างมีภาระกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบ

ส่วนในลักษณะที่ต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธได้จากพระ เพื่อน หนังสือพิมพ์ และกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนได้จากชมรมผู้สูงอายุ และค่ายกีฬา การที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้สูงอายุได้ปฏิบัติและเรียนรู้ตามประสบการณ์จริง

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ได้รับจากแหล่งความรู้ทางสุขภาพ ในลักษณะที่แตกต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธได้รับจากพระ หนังสือพิมพ์ กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนได้รับจากชมรมผู้สูงอายุ และค่ายกีฬา กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมได้รับความรู้ทางสุขภาพไม่ต่างกับลักษณะที่เหมือนกันที่กลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่นได้รับ ทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมต่างได้รับข้อมูลข่าวสารตามการปฏิบัติจริง

ความเหมือน และแตกต่างกันของแหล่งความรู้ทางสุขภาพระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยจีน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยจีนได้รับจากแหล่งความรู้ทางสุขภาพในลักษณะเดียวกัน จากบุคลากรทางการแพทย์ ตัวเอง โทรทัศน์ และหนังสือ

ส่วนในลักษณะที่ต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธได้จากพระ เพื่อน หนังสือพิมพ์ และกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนได้จากชมรมผู้สูงอายุ และค่ายกีฬา

ความเหมือน และแตกต่างกันของแหล่งความรู้ทางสุขภาพระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิม กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิมได้รับจากแหล่งความรู้ทางสุขภาพในลักษณะเดียวกัน จากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใหญ่ อาจารย์ ตัวเอง เพื่อน โทรทัศน์ หนังสือ

ส่วนในลักษณะที่ต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธได้จากพระ เพื่อน หนังสือพิมพ์ การที่ผู้สูงอายุไทยพุทธได้รับแหล่งข้อมูลเหล่านั้น เพราะความต้องการดูแลตนเองตามประเพณีชาวพุทธ แต่กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมไม่ได้มีแหล่งความรู้ทางสุขภาพที่นอกเหนือไปกว่านั้นเลย

ความเหมือน และแตกต่างกันของแหล่งความรู้ทางสุขภาพระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิม กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิมได้รับจากแหล่งความรู้ทางสุขภาพในลักษณะเดียวกัน จากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ใหญ่ ตัวเอง โทรทัศน์ หนังสือ

กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมต่างมีประสบการณ์หลากหลายที่จะได้มีแหล่งความรู้ทางสุขภาพที่มากมายนั้น โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีหลายแหล่งความรู้ ทำให้เกิดความเพิ่มพูนในวิชาความรู้ทางสุขภาพได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีวนหน้าในทศวรรษหน้าต่อไป

6. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วผ่อนคลายอิริยาบถของทั้งร่างกาย และจิตใจได้ ไม่มากก็น้อย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือเกษียณอายุราชการแล้ว เวลาว่างหาได้ง่าย และมีมาก กิจกรรมยามว่าง ไม่ว่าจะเพื่อนันทนาการหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือให้บริการผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนำความพึงพอใจมาให้มีชีวิตชีวา และมีความหมาย การที่เกษียณอายุการงานอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายจะนำไปสู่ความแข็ง เบื่อหน่าย และแยกตัว ออกจากสังคม ความจริงนั้นกาย และจิตใจเจริญงอกงามขึ้นตามแรงกระตุ้นของกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นการดีที่เราควรมีกิจกรรมมากระตุ้นชีวิตของเราให้เจริญงอกงาม ส่วนใหญ่การทำกิจกรรมต่างๆ ในยามว่าง มักมีปัญหาว่าจะเลือกกิจกรรมอะไรดี แต่ที่สำคัญจากประสบการณ์กิจกรรมนันทนาการนี้ ผู้สูงอายุเล่าขานมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทย โดยภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมทำกิจกรรมนันทนาการ แล้วส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้ดีขึ้น เช่น อ่านหนังสือ ซื่อกับข้าว คุุโทรทัศน์ นั่งพูด นั่งพัก ฟังวิทยุ เดินเที่ยว คุมโนราห์ เล่นการละเล่นพื้นเมือง อยู่บ้านเฉยๆ ชมนกชมไม้ ชมของในสวน และสวนลูกหลาน

ก่อนอื่นมาพิจารณาถึงประสบการณ์การทำกิจกรรมนันทนาการของกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คืออ่านหนังสือ ซื่อกับข้าว คุุโทรทัศน์ นั่งพูด นั่งเฉย ๆ ฟังวิทยุ เดินเที่ยว และคุมโนราห์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมนันทนาการ ไปซื่อกับข้าว รองลงมาคุุโทรทัศน์

“ปานี้ ตื่นเช้าก็ไปซื่อขนม ซื่อกับข้าว อาบน้ำล้างหน้า แปรงฟันเสร็จแล้วก็ ไปซื่อของ ช่วงเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนพักก่อนตรงนั้น แลโทรทัศน์”

“อีก็ซื่อขนม ซื่อกับข้าวปากซอย เข้ามา เดินเข้าโน้นบ้าง เข้านี้ เราก็ได้ไปนั่งพูด นั่งจา นั่งคุย เราก็บายใจ”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คืออ่านหนังสือ ซื่อกับข้าว คุุโทรทัศน์ นั่งพัก เล่นการละเล่นพื้นเมือง อยู่บ้านเฉยๆ ชมนกชมไม้ คุมโนราห์ เดินเที่ยว และนั่งคุย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีนันทนาการ คือคุุโทรทัศน์ สอดคล้องกับ Tickle and Yerxa (1984) ที่กล่าวว่านันทนาการในสวนที่ผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือกิจกรรมไม่ต้องออกแรง เช่น คุุโทรทัศน์ อ่านหนังสือ

นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คือ นั่งพัก ดูโทรทัศน์ เดินเที่ยว ชมของในสวน นั่งพูด อ่านหนังสือ และสอนลูกหลาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมนันทนาการ คือดูโทรทัศน์

“ก่อนที่อาม่าจะไหว้พระ ดูทีวีอิดนึ่ง(น้อย)แหละ ไม่ค่อยสนใจ ดูเผินๆนะ ไม่สนใจแล้ว ที่ดูชอบนั้นชอบนี้ไม่ค่อยมี แต่ข่าเจ้าดูประจำ อ้อ ชอบข่าเจ้า นั้นแหละ เขาบอกว่าเรื่องนั้นดี เรื่องนี้ดี ไม่ค่อยชอบแล้วปานี้ ดูไปเผินๆ เขาดูกัน เขาก็นั่ง เราก็นั่ง ดูกันไปพันนั้น อ่านหนังสือตอนเป็นเด็กนักเรียน เมื่อก่อนเขามีโนราห์แข่งบ้าง ไปแลหลาวนั้น ดีสิบสอง (24.00 น.) กลับ อ้อ ตอนสาวๆ ผู้ใหญ่ไปด้วย เขาไม่ให้ไปเอง อ่านหนังสือเรื่องโบราณมั่ง เอามาอ่านให้เขาฟัง”

“ปิดร้านเสร็จแล้วก็มากินข้าว กินข้าวเสร็จ ก็นั่งดูโทรทัศน์จนนอน สมัยก่อน ก็เล่นลูกหนัง เล่นหมากรุก แต่ตัวเองไม่ได้เล่นอะไร เล่นสนุกๆ เพลินดี”

นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คือ นั่งพัก ดูโทรทัศน์ เดินเที่ยว ชมของในสวน นั่งพูด อ่านหนังสือ และสอนลูกหลาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมนันทนาการ คือดูโทรทัศน์

“หลังสองทุ่ม กินข้าวเสร็จ ไม่ทำไหร่ค่อหนังๆ นั่งแล้ว นอนแลโทรทัศน์แหละ ชอบทั้งเพแหละ แะะ แะะ (หัวเราะ) แลได้ทั้งเพ พอสักพักแล้ว แลได้ไม่่วงก็นอน ค่อง่วง ค่อเข้าไปนอน คนแก่ๆ เทียว นั่งที่เขวอนก็ได้แล้ว”

ส่วนประสบการณ์การทำกิจกรรมนันทนาการที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมปฏิบัติ ในลักษณะต่างกัน นอกเหนือจากการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันโดยสิ้นเชิง การทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ คือ ฟังวิทยุ การทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน คือ การละเล่นพื้นเมือง อยู่บ้านเฉยๆ และชมนกชมไม้ และการทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม คือ ชมของในสวน และสอนลูกหลาน

ฟังวิทยุเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการ ของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

“ช่วงสายจากนอนแล้ว ก็ไม่ทำอะไร ฟังวิทยุบ้าง เช่น ไม่ทำอะไร นั่งเฉยๆ ถึงหัวค่ำ ก็นั่ง เดิน ดูหนังเป็นบางครั้ง ถ้าสบายใจก็ดู ถ้าไม่สบายใจก็ไม่ดู ไหว้พระ ตักบาตร นั่งเฉยๆ ถ้าได้ทำ สบายใจแหละ”

การละเล่นพื้นเมือง อยู่บ้านเฉย ๆ และชมนกชมไม้เป็นการทำกิจกรรมนันทนาการ ของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“ปิดร้านเสร็จแล้วก็มากินข้าว กินข้าวเสร็จ ก็นั่งดูโทรทัศน์จนนอน สมัยก่อน ก็เล่นงูกินหาง เล่นหมากรุก แต่ตัวเองไม่ได้เล่นอะไร เล่นสนุกๆ เพลินดี”

“ทีสิบเอ็ด อยู่บ้านเฉยๆ ไม่กินข้าว เทียวไม่เที่ยว อยู่กับบ้านเฝ้ากับเรือน หลังกินข้าวเสร็จหกโมง นั่งหน้าบ้าน ชมนกชมไม้ ช่วงเช้าแปะดูทีวีบ้างไม่ดูบ้าง ส่วนมากใช้นิยายไม่ค่อยชอบ ชอบเรื่องมวย มวยไม่มีและช่วงค่ำไม่มี กาช่วงหัวค่ำก็ฟังข่าว ฟังข่าวหรือแลข่าวสารคดี”

ชมของในสวน และสอนลูกหลานเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ไทยมุสลิม

“แล้วก็ลุกขึ้นเข้าไปดูแลที่ปลูกของในสวน ก่อนนอนก็พักผ่อน ได้แลทีวีบ้างมั้ง ก็แลมั้งทีวี แต่ก่อน แลมั้ง ตอนนี้ไม่แลแล้ว เหนื่อย”

“พูดถึงกินข้าวเสร็จ ก็นั่งๆ นอน นอน อย่างนอนถ้าไม่ยุ่งไหร่ ช่วงเย็นๆ ถ้าเขาไม่หุงข้าว ละหมาดเสร็จก็นั่งอ่านหนังสือบ้าง นั่งสอนๆ ลูกหลานบ้างว่าให้ทำพินันน์ๆ นะ ว่าเออ มึงอย่าคือ อย่าดัน กูสอนไหร่มึงตามกูบ้าง มึงไปเรียน ด้วยเรียนทั้งแซกทั้งไทยแหละ ต้องเรียนทุกภาษา ดึกว่า กู แต่แรกนั้น ไม่มีเงินกูได้เรียนหนังสือแซกกับหนังสือไทย เรียนที่วัด อ่านหนังสือทางศาสนา อ่านทุกคืนเลย ไม่ได้อยู่ด้วยใคร เขาสอนให้ทำความคิดแหละแล้ว ให้ทำใจ ให้ศรัทธากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อยู่สักพักหนึ่งแหละ ดูโทรทัศน์ ด้วยหลานๆ แหละสักพักหนึ่ง แลหนังสือมั้ง แล หนังสือก็แล หนังสือไม่ตีก็ไม่แล ก็เข้านอน

สำหรับประสบการณ์การทำกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับ ผู้สูงอายุไทยจีน ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คืออ่านหนังสือ ซ็อกกับข้าว ดูโทรทัศน์ นั่งเฉยๆ นั่งคุย คุมโนราห์ และเดินเที่ยว แต่ที่ปฏิบัติในลักษณะต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธจะฟังวิทยุ ส่วนกลุ่ม ผู้สูงอายุไทยจีนจะเล่นการละเล่นพื้นเมือง อยู่บ้านเฉยๆ และชมนกชมไม้

จากประสบการณ์การทำกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทย มุสลิม ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือนั่งพัก ดูโทรทัศน์ เดินเที่ยว นั่งคุย อ่านหนังสือ แต่ที่ปฏิบัติใน ลักษณะต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธจะซ็อกกับข้าว ฟังวิทยุ และคุมโนราห์ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ไทยมุสลิมจะชมของในสวน และสอนลูกหลาน

นอกจากนั้นประสบการณ์การทำกิจกรรมนันทนาการระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับ ไทยมุสลิม ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือนั่งพัก ดูโทรทัศน์ เดินเที่ยว นั่งคุย อ่านหนังสือ แต่ที่

ปฏิบัติในลักษณะต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะซื้อกับข้าว เล่นการละเล่นพื้นเมือง อยู่บ้านเฉยๆ ชมนกชมไม้ และดูโนราห์ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะชมของในสวน และสอนลูกหลาน

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมนันทนาการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย นับเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า ควรจะเอาเป็นแบบอย่าง เพราะทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่จะสร้างเสริมสุขภาพไปในทางที่ดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว สอดคล้องกับจินตนา วรรณพิริชัย (2545) อ้างตาม Keller (1999) ที่กล่าวถึงว่าถ้าร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนท่าทาง จะมีผลให้ระบบไหลเวียนเลือด และระบบทางเดินหายใจได้ทำงานต่อเนื่อง อีกทั้งมีผลดีต่อการส่งเสริมความแข็งแรง ทนทาน และลดความเสี่ยงให้กับระบบ ยังทำให้ร่างกายใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายจึงลดลง และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอดคล้องกับพัสมณช์ คุ่มทวีพร (2545) ที่กล่าวถึงความสนใจในกิจกรรมนันทนาการ จึงลดเวลาสนใจตนเอง เพิ่มเวลาให้ผู้สูงอายุได้สนใจสิ่งแวดล้อม และคนรอบตัว ผู้สูงอายุจึงรู้สึกผ่อนคลาย จึงควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัยของบุคคลนั้นๆ

การเข้าร่วมสังคมเป็นประสบการณ์หนึ่งของกิจกรรมนันทนาการที่กลุ่มผู้สูงอายุสามารถทำได้ทุกช่วงอายุ การเข้าร่วมสังคมเป็นหนึ่งในความสำคัญ ซึ่งจะนำพาความพึงพอใจมาให้เกิดกับคน ครอบครัว และชุมชน จากประสบการณ์การเข้าร่วมสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม เป็นประสบการณ์ที่บ่งบอกลักษณะการเข้าร่วมสังคม และความถี่ในการเข้าร่วมสังคม ซึ่งพบว่ามีความเหมือน และความแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมของลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม เป็นการไปเยี่ยมญาติทุกวัน การไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวัน การนั่งคุยกับครอบครัวทุกวัน การเข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวัน การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง หรือ 1 เดือนต่อครั้ง การเข้าร่วมทำบุญกับชุมชนทุกวัน การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบางโอกาส หรือทุกวัน

เมื่อมาพิจารณาถึงประสบการณ์การเข้าร่วมสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีลักษณะ และความถี่ในการเข้าร่วมสังคม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคือไปเยี่ยมญาติทุกวัน ไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวัน และการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบางโอกาส ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ และความถี่การเข้าร่วมสังคม ไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวัน

“หมเพื่อนฝูงทำให้เราสบาย เราได้พักผ่อนเป็นสุขภาพจิต อันนี้ตามมาหลาย ผ่อนคลายเลยแหละ อี้ต้องไปช่วยขายของหน้าโรงเรียนทุกวัน ไปหาคนโน้นคนนี่ทุกวัน ถึงเวลาหัวใจเรียกร้องไปเลย ได้พูดได้จา ยังคนนี้ถูกสเป็คนี้ นั่งคุย ฮา(หัวเราะพร้อมกัน) เขาเป็นรุ่นลูก เขาจะคุย เขาชอบคนโบราณ คนหน้าคี่ เขาชอบคุยกับคนโบราณได้ของโบราณ”

กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะมีลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ คือไปเยี่ยมญาติทุกวัน เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ร่วมทำบุญทุกวัน เข้าร่วมการพบเพื่อนฝูงบางโอกาส และไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวันชมรมออกกำลังกายทุกวัน

ไปเยี่ยมญาติทุกวัน และเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

“เข้าชมรมผู้สูงอายุ เดือนหนึ่งไป 2 ครั้ง ทุก 2 อาทิตย์ ก็วันพุธ เขาว่าออกกำลังกาย มันได้ผลกับสุขภาพ เพราะมันยืดยืด ให้มันคล่องแคล่วในตัว ให้มันสะดวก หัวใจเราก็ตีไป หัดร้องหัดรำกันที่โน้น (หัวเราะ) ได้พบเพื่อนพบฝูงได้คุยกัน ได้บายใจ คุยแต่เรื่องดี ดี เรื่องไม่ดีก็ทิ้งไว้แค่นบ้าน แค่นบ้านก็เดินบ้านญาติแถวนี้ทุกวัน ทุกวัน เข้าออก เข้าออก”

ร่วมทำบุญทุกวัน

“ดีทั้งเพแหละ เพื่อนมากดี พบใครก็คนดี ดีทั้งเพแหละ เราไม่อาฆาตใคร เขาชวนเราไปได้ก็ไปนะ ถ้าเราทำบุญได้ก็เราทำไปนะ ทุกวันอยู่เหมือน ตักบาตรทุกวัน คั้นไม่ได้ ก็เราทำน้อยๆ พอที่มี ขบวนแห่เจี๋ยฉ่าย (กินผัก) ก็ร่วมบริจาค ทำบุญทุกครั้งแหละ”

การพบเพื่อนฝูงบางโอกาส

“ไอนี้มัน การสังสรรค์มันก็มีประโยชน์เหมือนกันแหละ มันก็มีประโยชน์เหมือนกัน แต่แปะได้ทำบ้าง บางครั้ง บางคราว แต่น้อย มันก็มีผลกับสุขภาพ เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ไหว่พันนี้แหละ”

เข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวัน

“ไปออกกำลังกาย คนเพื่อน ไปทุกวัน บายใจทำให้เราแข็งแรง เราไปรำพันนี้ทำให้สุขภาพเราแข็งแรง ทำให้บายใจคนเพื่อนมาก ไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวัน สังคมมันทำให้บายใจหรรอก ไม่เครียด ไม่ต้องนั่งคนเดียว

นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะมีลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ คือการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงทุกวัน หรือ 1 เดือนต่อครั้ง ไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวัน นั่งคุยกับครอบครัวทุกวัน และเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคม เป็นการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงทุกวัน

“พบเพื่อนพบอะไรนั่น ความรู้สึกเรานั้นนะ อยากรที่จะได้ฟังได้รู้ ได้ไหว่พันนั้น ใจมันดีขึ้น พันนั้น ได้รู้โน้น เรื่องนี้ ไม่ชอบกินโกปีที่บ้านนะ ฮู้...เพื่อนมาก เพื่อนๆ เทียว เด็กแต่แรกไปอยู่ตามนอกนาคตามโน้นแหละ เกล็ดลับของตัวเองนะ มันแหละออกไปกินเซดลิ่งที่ร้านทุกวัน แล้วก็ได้ทุกได้

ແລງດ້ວຍພື່ນ ໄດ້ຮູ້ກັນ ໄດ້ຮູ້ເຣື່ອງນັ້ນ ເຣື່ອງນີ້ ທີ່ເຮົາຊີວິດມັນບາຍຂຶ້ນ ສັດຊື່ນຊື່ນ ສີ ສີ (ຫ້ວຣາະ) ແດ່ ກ່ອນທ່ຽງຕັ້ງແຕ່ເດັກ ໆ ກັບຕອນນຸ່ມ ໆ ຕອນສາວນະ ໄດ້ໄປສັງຄມ ສັງຄມ ສັງຄມດ້ວຍພື່ນໄໂຮ່ ພັນນີ້ ແລະ ແລ້ວໜ້ອໆ ກນຸ່ມທ່ຽງມັນໜ້ອໆ ຫ້າ..ຫ້າ.ໜ້ອໆແລະ ສັງຄມດ້ວຍພື່ນຕ້ອງໄປຫາພື່ນ ພື່ນ ໄມ້ມາໄປຫາ”

“ກິນຂອງຫວານແສຣິ່ງ ກໍ່ຄ້າດ້ວຍໝາມໄມ້ມີຄນລ້າງ ກໍ່ລ້າງ ພັດໂນ້ນ ພັດນີ້ ເລິກໆນ້ອໆ ພັນນັ້ນແລະ ຄ້າວາຊີ ຄ້າວາຊີ ກຳກິນອນ ໃນປ່າເລ່ນໆສັກພັກ ກໍ່ອອກເດີນຫລາວ ເດີນໄປໂນ້ນ ໄປນີ້ ໄປບ້ານພື່ນມັ່ງ ໄປໄດ້ທຸກວັນ ເໝືອນ”

ສຳລັບປະສາບກາຣຳລັກທະ ແລະຄວາມຄືກາຣຳເຂົ້າຮ່ວມສັງຄມທີ່ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸທັງສາມວັດພນ ຫຣມພຣິບັດິໃນລັກທະເດີຍວກັນ ຄືກາຣໄປນັ່ງຄຸຍກັບຊຸມຊນທຸກວັນ ແລະກາຣພປະສັງສຣຣັກັບພື່ນ ຝູງບາງໂອກາສ

ການໄປນັ່ງຄຸຍກັບຊຸມຊນທຸກວັນ

“ພົບພື່ນພົບຝູງທຳໃຫ້ຮາບາຍໃຈ ຮາໄດ້ທຸດມັນເປັນສຸຂາພາຈິຕ ອັນນີ້ຕາມມາຫລາວ ຝ່ອນຫລາຍເລຍແລະ ອີ້ຕ້ອງໄປຊ່ວຍຊາຍຂອງໜ້າໂຮງຣືຍນທຸກວັນ ໄປຫາຄນໂນ້ນຄນນີ້ທຸກວັນ ດືງເວລາຫ້ວໃຈເຣີຍກຳຣ່ອງໄປເລຍ ໄດ້ທຸດໄດ້ຈາ ຍັງຄນນີ້ຜູກສເປີຄື ນັ່ງຄຸຍ ຫ້າ(ຫ້ວຣາະພຣ່ອມກັນ) ຮຸ່ນລູກ ເຂາຈະຄຸຍ ຫອບຄນໂບຣາຄ ຄນ ຫນາຄື ເຂາຫອບຄຸຍກັບຄນໂບຣາຄໄດ້ຂອງໂບຣາຄ”(ຜູ້ສູງອາຍຸຫຼືຍທອຍຈີນ ງຸານະດີ ໄມ້ມີໂຣຄປຣະຈຳຕົວ) “ກິນຂອງຫວານແສຣິ່ງ ກໍ່ຄ້າດ້ວຍໝາມໄມ້ມີຄນລ້າງ ກໍ່ລ້າງ ພັດໂນ້ນ ພັດນີ້ ເລິກໆນ້ອໆ ພັນນັ້ນແລະ ຄ້າວາຊີ ຄ້າວາຊີ ກຳກິນອນ ໃນປ່າເລ່ນໆສັກພັກ ກໍ່ອອກເດີນຫລາວ ເດີນໄປໂນ້ນ ໄປນີ້ ໄປບ້ານພື່ນມັ່ງ ໄປໄດ້ທຸກວັນ ເໝືອນ ... ເອ້ໃຫ້ລີມໄປເສີຍນະແຄ່ລຳບາກ ແຄ່ນີ້ໆ ທຸກໆ ສຸຂກັນ ກໍ່ໃຫ້ເທິງກັນບັ້ງ ສັງສຣຣັກັນ ພັນນັ້ນ ຄບກັນ ເອຄນນັ້ນມີງຣື່ອ ຄນນັ້ນມີງຣື່ອປານີ້ ນ້ານ ຕາມຄນໂນ້ນຄູ່ກໍ່ ໄມ້ຄ່ອຍທ່າໄໂຮ່ມັ້ຍແລ້ວ ນັ້ນແທລງ ກັນ ກໍ່ພັນນັ້ນຄັນອາຍຸກ ເຈັດລີບຈີເໝືອນເດີມພຣື່ອ ທຳພຣື່ອ ໄມ້ເໝືອນເດີມ”

(ຜູ້ສູງອາຍຸຫຼືຍທອຍຈີນ ງຸານະດີ ໄມ້ມີໂຣຄປຣະຈຳຕົວ)

ການພປະສັງສຣຣັກັບພື່ນຝູງບາງໂອກາສ

“ເຂາກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊນສາມັດຄືຜູ້ບ້ານ ຕາກໍ່ໄປສັມມນາທີ່ເມອລິນທັນະ ແຕ່ຕາມປດຕິທີ່ເຂາກໍ່ມີຊຸມຊນຂ້າຣາຊ ກາຣນຳເທຸຍະບາງໂອກາສາວລາມິງຈານອະໄວ ເຂາກໍ່ນັດປຣະຊຸມພຣື່ອວ່າມິງຈານສພຂຶ້ນ ໄປເຂັຍມພື່ນໃນ ຫຣມທີ່ປ້ວຍ ໄມ້ວ່າປ້ວຍທີ່ໄໂຮ່ເຕ້າບອກມາ ເຂາກໍ່ໄປເຂັຍມທີ່ໂຮງພາບາດ ຫຣື່ອວ່າທີ່ບ້ານ ເຂາກໍ່ແລ້ວເຕ່ ຫຣມ ໄອນີ້ກໍ່ເລິກກັບພຣິບັດິອຸ່ນະ...”

(ຜູ້ສູງອາຍຸຊາຍທອຍທຸທ ງຸານະດີ ມີໂຣຄປຣະຈຳຕົວ)

“ໄອ້ນີ້ມັນ ຄາຣສັງສຣຣັກັນກໍ່ມີປະໂຫຊນເໝືອນກັນແລະ ມັນກໍ່ມີປະໂຫຊນເໝືອນກັນ ແຕ່ແປະໄດ້ທຳ ບັ້ງ ບາງຄຣັງ ບາງຄວາວ ແຕ່ນ້ອຍ ມັນກໍ່ມີຜລກັບສຸຂາພາ ຮາໄດ້ແລກປ່ືຍຄນຄວາມຮູ້ໄໂຮ່ພັນນີ້ແລະ”

(ຜູ້ສູງອາຍຸຊາຍທອຍຈີນ ງຸານະດີ ໄມ້ມີໂຣຄປຣະຈຳຕົວ)

“เออ...ไม่รู้เพื่อให้สุขภาพเราดี ไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไหวพั้นนั้นแหละ ได้เรื่องการเรื่องงาน เออ...จีนเราไม่สังคมด้วยเพื่อนนั้น มันเหมือนกับคนอยู่ในถ้ำพั้นนั้นแหละ มันคล้าย ๆ อับมืด เรา ต้องออกสังคมด้วยเพื่อนบ้างแล้ว ตามแต่โอกาสสมควร”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ส่วนประสบการณ์ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมการเข้าร่วมสังคมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้ง สามวัฒนธรรมปฏิบัติในลักษณะต่างกัน นอกเหนือจากการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันโดยสิ้นเชิง ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ คือการไป เยี่ยมญาติทุกวัน ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน คือการไปเยี่ยมญาติทุกวัน การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง การเข้าร่วมทำบุญทุกวัน และการเข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวัน และกลุ่ม ผู้สูงอายุไทยมุสลิม คือการไปนั่งคุยกับครอบครัวทุกวัน การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 1 เดือนต่อครั้ง และการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงทุกวัน หรือ 1 เดือนต่อครั้ง

การไปเยี่ยมญาติทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

“ช่วงพอตื่นบ่ายทำไหว้หลาว ก็ไม่ทำไหว้ บางทีก็ไปบ้านพี่สาว ก็ไปเกือบทุกวัน อยู่บ้านคนเดียวก็ เหนง นั้งไม้ๆ ด้วยเขาพั้นนั้น พอแล้วลูกมาจากโรงเรียน ก็กลับไปรดน้ำต้นไม้ต่อ”

การไปเยี่ยมญาติทุกวัน การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง การเข้าร่วมทำบุญ ทุกวัน และการเข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“เข้าชมรมผู้สูงอายุ เดือนหนึ่งไป 2 ครั้ง ทุก 2 อาทิตย์ ก็วันพุธ เขาว่าออกกำลังกาย มันได้ผลกับ สุขภาพ เพราะมันอึดอัด ให้มันคล่องแคล่วในตัว ให้มันสะดวก หัวใจเราก็ดีไป หัดร้องหัดรำกันที่ โนน(หัวเราะ)ได้พบเพื่อนพบฝูงได้คุยกัน ได้ขบไข...แต่บ้านก็เดินบ้านญาติแถวนี้ทุกวันๆทุกวัน เข้า ออก เข้าออก”

“ดีทั้งเพแหละ เพื่อนมากดี พบใครก็คนดี ดีทั้งเพแหละ เราไม่อาฆาตใคร เขาชวนเราไปได้ก็ไปนะ ถ้าเราทำบุญได้ก็เราทำไปนะ ทุกวันอยู่เหมือน ตักบาตรทุกวัน คั้นไม่ได้ ก็เราทำน้อยๆ พอที่มี ขบวนแห่เจียถ่าย (กินผัก) ก็ร่วมบริจาค ทำบุญทุกครั้งแหละ”

“หลายคนที่หาสืบคนได้ แต่บางคนที่ได้ไป บางคนก็ได้แต่อย่างน้อย วันหนึ่งขี้สืบกว่าคน สามสืบคน เดินไปหัวเข้าไปรำไทเก๊ก ไปทุกวันแหละ หักนี้หยุดมาหลายวันแล้ว คิดไปกรุงเทพฯ”

การไปนั่งคุยกับครอบครัวทุกวัน การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 1 เดือนต่อครั้ง และการ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงทุกวัน หรือ 1 เดือนต่อครั้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม

“...ถ้าว่าซี้คร้านทำกินนอน ในเปลเล่นๆสักพัก ก็ออกเดินหลาว เดินไปโน้น ไปนี้ ไปบ้านเพื่อนมั่ง ไปได้ทุกวันเหมือน ทุกวัน หลังนั้นพอหลบมาจากบ้านเขา ไซ้เหอ ไปนั่งด้วยเพื่อนหนูกๆ นั้งกับ

อูๆ หลานๆ ...พอย้ายคืนจากนอน ก็เที่ยวเดิน ตามนี้ เดินไปเดินมา ไปบ้านโน้นบ้านนี้ สักเคี้ยวๆ ต่อกลับมาบ้าน ออ ไปหาใคร พวกหลานๆ ตามนี้แหละ ไปนั่งเพลงด้วยกับเขาบ้าง บางทีก็กิน ก็ไปเที่ยวโน้น เทียวนี้แหละแล้ว บางทีพอเขาพบผู้สูงอายุสัก 3-4 สิบลคน...เขาก็สอนนั้นไปพร้อมกัน เดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง ฉานหุคบ้างเหมือนกัน พอไม่มีคนเลทสถาน ต้องหยุด...”

สำหรับประสบการณ์ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคมนระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทย พุทธกับไทยจีน ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือไปเยี่ยมญาติทุกวัน คุยกับชุมชนทุกวัน และพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบางโอกาส แต่ที่ปฏิบัติในลักษณะต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ร่วมทำบุญทุกวัน และเข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธปฏิบัติไม่ต่างไปกับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน

การเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“เข้าชมรมผู้สูงอายุ เดือนหนึ่งไป 2 ครั้ง ทุก 2 อาทิตย์ ก็วันพุธ เขาว่าออกกำลังกาย มันได้ผลกับสุขภาพ เพราะมันอึดอัด ให้มันคล่องแคล่วในตัว ให้มันสะดวก หัวใจเราก็ดีไป หัดร้องหัดรำกันที่โน้น (หัวเราะ) ได้พบเพื่อนพบฝูงได้คุยกัน ได้บายใจ คุยแต่เรื่องดี ดี ...แม่บ้านก็เดินบ้านญาติแถวนี้ทุกวัน ทุกวัน เข้าออก เข้าออก”

ร่วมทำบุญทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“ดีทั้งเพแหละ เพื่อนมากดีดี พบใครก็คนดี ดีทั้งเพแหละ เราไม่อาฆาตใคร เขาชวนเราไปได้ก็ไปนะ ถ้าเราทำบุญได้ก็เราทำไปนะ ทุกวันอยู่เหมือน ตักบาตรทุกวัน คั้นไม่ได้ ก็เราทำน้อยๆ พอที่มี ขบวนแห่เจ็ย่าย (กินผัก) ก็ร่วมบริจาค ทำบุญทุกครั้งแหละ”

การเข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“หลายคนสี่ห้าสิบลคนได้ แต่บางคนที่ได้ไป บางคนก็ได้แต่อย่างน้อย วันหนึ่งยี่สิบลกว่าคน สามสิบลคน เดินไปหัวเข้าไปรำไทเก๊ก ไปทุกวันแหละ พักนี้หยุดมาหลายวันแล้ว คิดไปกรุงเทฯ”

จากประสบการณ์ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคมนระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิม ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือคุยกับชุมชนทุกวัน และการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบางโอกาส แต่ที่ปฏิบัติในลักษณะแตกต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ มีการไปเยี่ยมญาติทุกวัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนทุกวัน คุยกับครอบครัวทุกวัน และเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 1 เดือนต่อครั้ง

การไปเยี่ยมญาติทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

“ช่วงพอดีนายทำไร่หลาว ก็ไม่ทำไร่ บางทีก็ไปบ้านพี่สาว ก็ไปเกือบทุกวัน อยู่บ้านคนเดียวก็เหงา นั่งไม้ๆ ด้วยเขาพันนั้น พอแล้วลูกมาจากโรงเรียน ก็กลับไปรดน้ำต้นไม้ต่อ”

การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม

“พบเพื่อนพอบะไรนั้น ความรู้สึกเรานั้นนะ อยากที่จะได้ฟังได้รู้ ได้ไต่ถามพันนั้น ใจมันดีขึ้น พันนั้น ได้รู้โน้น เรื่องนี้ ไม่ชอบกินไก่ที่บ้านนะ อู๋...เพื่อนมาก เพื่อนๆ เทียว เด็กแต่แรกไปอยู่ตามนอกตามโน้นแหละ เกล็ดลับของตัวเองนะ มันแหละออกไปกินเซตองที่ร้านทุกวัน แล้วก็ได้พูดได้ แผลงด้วยเพื่อน ได้หัวกัน ได้รู้เรื่องนั้น เรื่องนี้ ทำให้ชีวิตมันเบาขึ้น สดชื่นขึ้น ฮี ฮี (หัวเราะ) แต่ก่อนหลังตั้งแต่เด็กๆ กับตอนหนุ่ม ๆ ตอนสาวนะ ได้ไปสังคม สังคม สังคมด้วยเพื่อนไหว พันนี้แหละ แล้วชอบๆ คนหนุ่มหลังมันชอบ ฮ่า..ฮ่า.ชอบแหละ สังคมด้วยเพื่อนต้องไปหาเพื่อน เพื่อนไม่มาไปหา

คุยกับครอบครัวทุกวัน และการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 1 เดือนต่อครั้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม

“ทุกวัน หลังนั้นพอหลบมาจากบ้านเขา ไร่เหอ ไปนั่งด้วยเพื่อนหนูๆ นั่งกับลุงๆ หลานๆ หลบมาที่ หุงข้าวหุงแกงแหละ พอบ่ายตื่นจากนอน ก็เที่ยวเดิน...บางทีพอเขาพบผู้สูงอายุสัก 3-4 สิบลคน เขามารบรยายพันนั้น เขาก็สอนนั้นไปร่วมกัน เดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง ฉานหยุดบ้างเหมือนกัน พอไม่มีคนแลหลาน...”

นอกจากนั้นประสบการณ์ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคมนะหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิม ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือไปนั่งคุยกับชุมชนทุกวัน และพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบางโอกาส แต่ที่ปฏิบัติต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะไปเยี่ยมญาติทุกวัน จะเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง จะเข้าร่วมทำบุญทุกวัน และเข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงทุกวัน หรือ 1 เดือนต่อครั้ง การนั่งคุยกับครอบครัวทุกวัน และเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 1 เดือนต่อครั้ง

ไปเยี่ยมญาติทุกวัน และเข้าชมรมผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ต่อครั้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“เข้าชมรมผู้สูงอายุ เดือนหนึ่งไป 2 ครั้ง ทุก 2 อาทิตย์ ก็วันพุธ เขาว่าออกกำลังกาย มันได้ผลกับสุขภาพ เพราะมันยืดยืด ให้มันคล่องแคล่วในตัว ให้มันสะดวก หัวใจเราก็ดีไป หัวใจเราก็ดีไป หัวใจเราก็ดีไป (หัวเราะ) ได้พบเพื่อนพบฝูงได้คุยกัน ได้บยใจ คุยแต่เรื่องดี ดี เรื่องไม่ดีก็ทิ้งไว้แคบ้าน แคบ้านก็เดินบ้านญาติแควนี่ทุกวัน เข้าออก เข้าออก”

เข้าร่วมทำบุญทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“ดิหั่งเพแหละ เพื่อนมาคีติ พบใครก็คนคี ดิหั่งเพแหละ เราไม่อาฆาตใคร เขาชวนเราไปได้ก็ไปนะ ถ้าเราทำบุญได้ก็เราทำไปนะ ทุกวันอยู่เหมือน ตักบาตรทุกวัน คั้นไม้ได้ ก็เราทำน้อยๆ พอที่มี ขบวนแห่เจี๊ยะฉ่าย (กินผัก) ก็ร่วมบริจาค ทำบุญทุกครั้งแหละ”

เข้าร่วมชมรมออกกำลังกายทุกวันของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“หลายคนสี่ห้าสิบคนได้ แต่บางคนที่ได้ไป บางคนก็ได้แต่อย่างน้อย วันหนึ่งสี่สิบกว่าคน สามสิบคน เดินไปหัวเช้าไปรำไทเก๊ก ไปทุกวันแหละ พักนี้หยุดมาหลายวันแล้ว คิดไปกรุงเทพฯ” รำไทเก๊ก” (ผู้สูงอายุหญิงไทย)

ผู้สูงอายุ เดินวันหนึ่งเดิน พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงทุกวัน หรือ 1 เดือนต่อครั้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม

“พบเพื่อนพบอะไรนั่น ความรู้สึกเรานั้นนะ อยากรที่จะได้ฟังได้รู้ ได้ไหวพินันั้น ใจมันดีขึ้น พันนั้น ได้รู้โน้น เรื่องนี้ ไม่ชอบกินโกโก้ที่บ้านนะ อยู่ ..เพื่อนมาก เพื่อนๆ เทียว เด็กแต่แรกไปอยู่ตามนอกนา ตามโน้นแหละ เคล็ดลับของตัวเองนะ นั่นแหละออกไปกินเซลล์งที่ร้านทุกวัน แล้วก็ได้พูดได้ แผลงด้วยเพื่อน ได้หัวกัน ได้รู้เรื่องนั้น เรื่องนี้ ทำให้ชีวิตมันบายขึ้น สดชื่นขึ้น ฮี ฮี (หัวเราะ)...”

การนั่งคุยกับครอบครัวทุกวัน และเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 1 เดือนต่อครั้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม

“ทุกวัน หลังนั้นพอหลบมาจากบ้านเขา ไข่เหอ ไปนั่งด้วยเพื่อนหลายๆ นั่งกับลูกๆ หลานๆ หลบมากี้ หุงข้าวหุงแกงแหละ พอบ่ายคืนจากนอน ก็เที่ยวเดิน ตามนี้สักเดียวๆ ต่อกลับมาบ้าน ออ ไปหาใคร พวกหลานๆ ตามนี้แหละ ไปนั่งแผลงกับเขาบ้าง บางทีก็กิน ก็ไปเที่ยวโน้น เทียวนี้แหละแล้ว บางที พอเขาพบผู้สูงอายุสัก 3-4 สิบบคน เขามายบรรยายพันนั้น เขาก็สอนนั้นไปร่วมกัน เดือนหนึ่งครั้งหนึ่ง ฉานหยุดบ้างเหมือนกัน พอไม่มีคนแผลงลาน ต้องหยุด ไม่ใช่ได้ไปทุกเดือน เดียวเป็นแต่ได้ หัวกันไป ได้พูดคุยกันไป สังสรรค์เรื่องโน้น เรื่องนี้ พันนั้นแหละ เพื่อนสักคำ คนคำ คนโน้นพูดมา คนนี้พูดไปก็ได้ บายใจ หัวกันมั่งไหวระพันนั้นแหละแล้ว”

จากประสบการณ์ลักษณะ และความถี่การเข้าร่วมสังคมจะเป็นไปในลักษณะที่ดี จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ยังผลไปยังครอบครัว และชุมชน ให้มีการสัมพันธ์ภาพที่ดี แลกเปลี่ยนความรู้สุขภาพ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถดำรงอยู่ในชีวิตได้อย่างปกติ สุข สอดคล้องกับพสมณช์ คุ่มทวีพร (2545) อ้างตาม Walker et al, 1997 กล่าวถึงกิจกรรม นันทนาการด้านสังคมช่วยเพิ่มความรู้สึกคุ้นเคยมีการช่วยเหลือกันจนสำเร็จ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่ง และมีความสำคัญในกลุ่ม จึงเพิ่มความมั่นใจในการแสดงออก และเข้าสังคมของผู้สูงอายุได้

ประสบการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลตามพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามวิถีไทย เพื่อที่จะสร้างเสริมสุขภาพของตนเองทั้งทางตรง และทางอ้อม จากประสบการณ์ที่กลุ่มผู้สูงอายุได้กล่าวถึงทั้งลักษณะความถี่ ปัจจัย และผลการท่องเที่ยวต่อสุขภาพ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมือนกัน พบว่ามีการท่องเที่ยวในจังหวัด เช่นเที่ยวทะเลแถบบ้าน เที่ยวธรรมชาติ และเที่ยวงานวัด โดยส่วนใหญ่ความถี่การท่องเที่ยวในจังหวัดจะไปได้บ่อย เกือบทุกวัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาวะจิตของตนเอง ที่อยากไป ในที่สุดการท่องเที่ยวมีผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดสบายใจ

เที่ยวทะเลแถบบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ

“ชีวิตประจำวันเด็กไม่เหมือนกันฯ กับตอนนี้ไม่เหมือนกัน ตอนเด็กคนละอย่าง เด็กอย่างหนึ่ง เด็กนี้มันเที่ยวไป เที่ยวมา อะไรรพพันนั่นแหละ เหมือนเราแต่แรกหนูก ไหนไปนั่น ข้าวน้ำไม่ค่อยได้กิน ตามใจมัน ไปเรื่อย มาตอนนี้เที่ยวเดินไปบ้านโน้นบ้านนี้ ตามแถวนี้ เดินเที่ยวทุกวัน ใจมันพาไปไปแล้วไค้ นั่งพุดนั่งคุย ก็บายใจ ร่างกายเราเดินมาก ก็แข็งแรง”

เที่ยวธรรมชาติของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน และไทยมุสลิม

“เที่ยวไม่เที่ยวกลางคืน เที่ยวไปยังงัย ยังงัยก็ไม่สดชื่น สูดหวนพิษ ร่างกายจะแข็งแรงหรือหละ ไปเที่ยวให้เราบายใจ ต้องเที่ยวแบบกินลมชมวิวยาวทะเลลึกกว่าเยอะ ได้อากาศดีบริสุทธิ์ เที่ยวทุกวัน สมัยหนุ่มก็ชอบแบบนี้ ใจเราต้องการแบบนี้ ไม่ชอบเที่ยวกลางคืน พอเราสูดอากาศไม่มีสารพิษ ใจเราส่องใส ไม่หุคหังคิงาย” (ผู้สูงอายุชาย ไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เพื่อนมารับไปกินลมชมวิว แทบทุกวัน ซ่อนท้ายเพื่อนไปจบแหละ จะไปไหนมันขึ้นอยู่ว่าจิตใจเราอยากไปด้วย ก็ชอบเป็นทุนเดิมแล้ว เพื่อนมาตอนไหนไปตอนนั้น หรือๆ ต้องมีเงินติดกระเป๋า สักหัด ทรัพย์มั่นคงต้องเดิมมัน ไม่นั่นกิน โทป์กับเพื่อน ทำอยู่แบบนี้ มันบายใจ”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เที่ยวงานวัดของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน

“ไปเที่ยวงานวัดไม่ได้บ่อย ถ้าในวัดในวา เขามีงานปีหนึ่งสักหน ผู้ใหญ่เขาพาไปพันนั้นนะ เขาพาให้ไป เหมือนเด็กป้านี้มัย เขาไปแล้ว เขาไปนั่งเป็นหมู่กัน ไม่ไรเที่ยวเดินไปนั่นไปนี่ ตอนนั้นมันก็บายแต่ไปไม่ได้แล้ว เขาชวนเหมือนกัน แต่ไปไม่ได้แล้ว อยากรอยู่กับบ้านพักผ่อนไป เหมือนกันก็ใกล้ๆ แก่ชายทะเลพันนั้น แต่ต้องพลอยให้ลูกหลานพา คิดว่าทำให้สุขภาพเราดี (ผู้ถูกสัมภาษณ์)

พูดภาษาใต้) อ้อ การไปเที่ยวทะเลและ แแต่ก่อนนะ หกสิบ เจ็ดสิบ อามาไปหลายแห่งแล้ว แต่อามาจำไม่ได้ ก็สุขภาพดีขึ้นบายใจ ไปสนุกกัน” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ส่วนประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ต่างกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีลักษณะการท่องเที่ยวโดยไปต่างจังหวัด 2 ครั้งต่อปี มีลูก มีเงิน และใจ สนับสนุน ทำให้สุขใจ ใจเบิกบาน ได้กำไรชีวิต นอกจากนั้นกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีลักษณะการท่องเที่ยวโดยไปต่างจังหวัด 2 – 4 ครั้งต่อปี การท่องเที่ยวมีลูก มีเงิน และใจเป็นปัจจัยสนับสนุน ทำให้สบายใจ และจิตใจเยือกเย็น ไม่โมโหง่าย และไปต่างประเทศ 1 – 2 ครั้งต่อปี การท่องเที่ยวมีลูก มีเงิน และใจเป็นปัจจัยสนับสนุน ทำให้สบายใจ ที่ได้เห็นโลกทัศน์กว้างไกล และกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีลักษณะท่องเที่ยวไม่ต่างไปจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหมือนกัน

นอกจากนี้มาพิจารณาถึงประสบการณ์ส่วนใหญ่ของแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีลักษณะท่องเที่ยว โดยไปต่างจังหวัด 2 ครั้งต่อปี และไปเที่ยวในจังหวัด 1 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาวะจิตใจของตนเองที่อยากไป ทำให้เกิดความสบายใจ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีลักษณะการท่องเที่ยวโดยไปเที่ยวต่างจังหวัด 1 – 2 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีลูกสนับสนุน ทำให้เกิดความสบายใจ และจิตใจเยือกเย็น ไม่โมโหง่าย ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีลักษณะการท่องเที่ยว เที่ยวในจังหวัดโดยไปกินลมชมวิวทุกวัน มีสภาวะจิตใจของตนเองที่อยากไป และเงินสนับสนุน ยังผลเพื่อความสบายใจ

เที่ยวต่างจังหวัด 2 ครั้งต่อปี มีลูก เงิน และใจสนับสนุน สุขใจ ใจเบิกบาน ได้กำไรชีวิต “ไปเที่ยวต่างจังหวัด จังหวัดนี้เอารถทัวร์เที่ยวไปเรื่อย ๆ ชมธรรมชาติ ไปเที่ยวเรื่อย เที่ยวด้วยครอบครัว... ด้วยพี่น้องก็ไม่เที่ยว เพราะเราไม่ได้ไปไกล ๆ เราไปบ้านลูกได้ วันนั้นไปเที่ยวหนูกะจิงเลย อ้อ ลูกชาย อียังบอก อย่าน่าเป็นหนาคือ ลูกชายยังบอกเดือนหนึ่งไปเที่ยว แต่ที่ส่วนมากเที่ยวปีละ 2 หน อีบอกอีหนูกอ้ ขับรถไปเที่ยว ค่าน้ำมันเดือนหมื่นอ้อ บายใจนะอีนะ...ไปเบิกบานไปสนุก แต่ก่อนไปเที่ยว ต้องไปเที่ยวด้วยญาติ...ไปแลหน้าไม่บ่ยอ ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่วาไป ...ที่ก่อนเรานัดกัน ไปกินของชายเล จะนัดพี่น้อง เมืองใหม่มา มันมีความสุขอ้อ หนูก อ้อหนูก แล้วไอนี้เราไปความสุขนี้เราไปหากำไร เราไปเรียกว่าเก็บตก ฮา ฮะ ฮะ (หัวเราะเสียงดัง) เราไปเก็บตกนั้น เราไปเก็บตกนี้ เราบายใจ หามีใครให้เราได้ เราต้องหาเอง เก่จ่า สิ่งเหล่านี้เราต้องหาเอง หามีใครมาให้เราให้ลูกใจเราม้าย ถ้าปฏิบัติแล้วร่างกาย สมบูรณ์ เดินคล่องแคล่ว”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ทั้งประเทศนี้ ข้างบนนี้ลำพูนไม่ได้เข้า น่าน ลำพูน น่าน สกกล นอกนั้นตราดยังไม่ไป จันคู้ยังไม่ไป นอกนั้นจบ ข้างใต้ยังปิดตานี้ด้วยนราธิวาสนอกนั้นจบหมด เที่ยวปีละ 2 ครั้ง ชายทะเลก็ไปบ่ยอ ชิง

แต่ก่อนซื้อรถเครื่องกันไป อาทิตย์ละครั้ง ได้พักผ่อน จากงานที่ทำหนัก ใจมันชอบด้วย ตอนนี่ลูกพาไป ไปแล้วเบิกบานใจ”
(ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

เที่ยวต่างจังหวัด 2 – 4 ครั้งต่อปี มีลูก เงิน และใจเป็นปัจจัยสนับสนุน ทำให้สบายใจ และจิตใจเยือกเย็น ไม่มโห่งงาย

“ไปเที่ยวต่างจังหวัดปีนึง 2 คน ลูกให้ตั้งคคนนั่งหัดๆ ก็ไป ลูกคนนี่ซื้อตัวเครื่องบิน ลูกสาวพาไปก็ได้ไป บางคนอย่างว่า ลูกไม่มีเงินก็ไปยาก ขึ้นอยู่กับเงินแหละ ไปแล้ว ใจเราก็ชอบด้วย สบายใจแล้วเห็นโลกทัศน์กว้างไกล”
(ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ก็ไม่มีอะไร บางทีก็ไปชายเลบ้าง หาเนไม่ ไม่แน่ ไปพักผ่อนนั่นแหละ ตอนไปชายเลไหรนี้ มันก็เป็นการพักผ่อนไปในตัว พักผ่อนเพื่อเราจะได้มีจิตใจ ได้อากาศ เอ อากาศบริสุทธิ์ ทำให้เรา จิตใจ ผ่องใส ทำให้เราสบายใจ ขึ้นเพราะเราได้ไปปฏิบัติงานในวันหนึ่งวันหนึ่งเสร็จไป เธอทำให้เราสบายใจ เออมันเราได้ทำภาระเรียบร้อยไปแล้วทำให้เราสบายใจขึ้น ถ้าไม่ทำไหร มันก็รู้สึกฝืนๆ แลละ ไม่ได้ ทำโน่นทำนี่ครึบๆ มันก็มีประโยชน์ ต่างจังหวัดก็ไปบ่อยๆ 3 เดือนไปที ปีนึง 4 ครั้งถึง เปะชอบเที่ยว เงินก็สำคัญ มันต้องมีก็จ่ายโน้นจ่ายนี่”(ผู้สูงอายุชาย ไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เที่ยวต่างประเทศ 1 – 2 ครั้งต่อปี มีลูก เงิน และใจเป็นปัจจัยสนับสนุน ทำให้สบายใจ ที่ได้เห็นโลกทัศน์กว้างไกล

“ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปหลายแห่งไ้ ไปญี่ปุ่น ไปไคหวัน ไปนอร์เวย์ ไปปักกิ่ง ปีที่แล้วไม่ได้ไปเอ่อไป ปีที่แล้ว ไปกวางเจา ประมาณว่าปีนึงครั้ง สองครั้ง ไปเที่ยวก็ลูกให้ตั้งคคนนั่งหัดๆ ก็ไป ลูกคนนี่ซื้อตัวเครื่องบิน ลูกสาวพาไปก็ได้ไป บางคนอย่างว่า ลูกไม่มีเงินก็ไปยาก ขึ้นอยู่กับเงินแหละ”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมต่างก็มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกันมิใช่น้อย ไม่ว่าจะเที่ยวนอก หรือในประเทศ ไม่ว่าจะมิปัจจัยอะไรสนับสนุน (ลูก เงิน และใจ) จึงควรที่จะคำนึงถึง ถึงอย่างไรก็ตามก็จะได้ผลเดียวกันทางด้านจิตใจ สอดคล้องกับพัสมณช์ คุ่มทวีพร (2545) ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่า เมื่อผู้สูงอายุเป็นอิสระจากงาน รวมกลุ่มกันไปท่องเที่ยวจึงเกิดความพอใจ แต่ยังคงขึ้นอยู่กับความจำกัดของสภาพร่างกาย และปัญหาเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

7. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะทั้งใน และนอกบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยที่จะสร้างเสริมสุขภาพตนเอง เพราะทุกคนเมื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุ ความว่องไวย่อมลดลง ประสาทสัมผัส และตอบโต้ต่อสิ่งเร้าจะลดลง การทรงตัว การได้ยิน การมองเห็นประสิทธิภาพลดลง อาจมีความพิการ หรือความผิดปกติต่างๆ

เกิดขึ้นแทน เช่นกระดุกเปราะขึ้น ถ้าเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ และมีอาการรุนแรง การพักผ่อนคืนสภาพ จะใช้เวลานาน การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

อุบัติเหตุภายในบ้านมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่นไฟลุกไหม้ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การนอนผิดท่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ กลัวภัยอันตรายเข้าตัว พัดตกบันได ลื่นหกล้มบนพื้นบ้านและในห้องน้ำ ของมีคม ไฟฟ้าช็อต และเตาแก๊ส

ไฟลุกไหม้จากเชื้อเพลิงหุงต้ม ควรป้องกันโดยคอยระวังเวลาหุงต้ม อย่าใส่เชื้อเพลิงมากจนเกินไป เมื่อใช้เสร็จก็เอาน้ำดับ

“อุบัติเหตุภายในบ้านมีการป้องกันมีเตาไฟ จะหุงต้มไหม่ ก็วางพื้นวางไฟ”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เตาแก๊สป่าชี้หาหาญเปิดบางที ก่อไฟถ่าน(หัวเราะ) ป่าชี้อยู่คนเดียวก่อไฟถ่านได้ ไฟถ่านระวังบ้าง เหมือนกันทำกับข้าวหับน้ำไม่วังอยู่ไม่ได้ ระวังอย่าใส่ถ่านมาก กลัวไฟลุก พอใช้เสร็จแล้วค่อยดับ ถ่านที่ยังเหลืออีกแฉะๆ นั้น ใส่แล้วบิด ของป่าชี้นั้น ถ้าว่ายอยู่ด้วยใครไม่ได้ (หัวเราะพร้อมกัน) แก๊สเปิดก็ไม่หาญเปิดมาก เปิดแก๊สใช้ไม่เปิดเวลาใช้เสร็จแล้วบิดอย่างที่เค้าแนะไว้ แข็งแบบนี้ เรียบร้อย ถ้าว่าคนอื่นเข้าไปที่ขวย่ง ป่าชี้อย่างตามไปแล(หัวเราะ)หาได้ พอเค้าออกมา ป่าชี้ไปแลที่หัวแก๊สบอก ว่าลำบากนี้”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ไม้พื้นก็ระวังเหมือนกันแหละพอทำเสร็จแล้วก็เอาน้ำดับเสียลมไหม่พาดอกไฟ เดี่ยวเกิดเรื่องขึ้น”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

ไฟลุกไหม้จากเชื้อเพลิงหน้าพระ ควรป้องกันตรวจตราบริเวณหน้าพระให้เรียบร้อยดับไฟเมื่อใช้งานเสร็จ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “หลอดไฟฟ้าในที่หิ้งพระ เราก็ต้องดูให้เรียบร้อยเปิดปิดให้หลอดไฟเป็นอย่างไร ดูเทียบ เราจะลงข้างล่างก็ต้องดูให้เรียบร้อยก่อนที่จะลง มา ถ้าสิ่งใดยังไม่เรียบร้อยต้องจัดการให้เรียบร้อย”

ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ควรป้องกันโดยใช้ผ้าหีบจับภาชนะที่ร้อน และระวังในการใช้ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “มีวิธีป้องกันน้ำร้อนลวกเพราะทำไมเคยเลยไม่ลวกหรอก ก็ เวลาหีบ ใช้ผ้าจับกันร้อน” อย่างเตาแก๊ส เวลาหุงต้ม นานๆรอบวงนอกจะร้อน เวลาเราไปปิด เปิดแก๊สเราอ้อมมือปิดต้องระวัง ถ้าถูกขอบวงนอกมันก็พอง”

การนอนผิดท่า ควรป้องกันโดยเวลานอน ค่อยๆ นอน ไม่ลงทั้งตัว ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “เวลานอน ค่อยๆนอน ไม่ลงทั้งตัว ถ้านอนผิดท่ากลายเป็นโน้นเป็นนี่”

อันตรายจากสัตว์มีพิษ ควรป้องกันโดยทำความสะอาดเตียงนอน อย่าให้รกรุงรัง ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “อ้อ ป้องกันนั้นแหละเตียงนอนให้รควาคให้เคื่อม ทำความสะอาดอย่างดีเลย เรื่องเตียงนอนของเรานั้นไม่ต้องห่วง เออที่หลับที่นอนเรา เออ อย่าให้รกรุงรังได้ไหม”

กัฏฐัยอันตรายเข้าตัวควรป้องกันโดยก่อนนอน ท่องคำพระ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน อ้อ ยังแหละ เรานอนแล้วเราขานอนเปล่า เราเที่ยวท่องไปแหละคำพระคำไหว้ เราท่องได้ ทั้งเพ”

พลัดตกบันได ควรป้องกันโดยระมัดระวังเวลาลงบันได อย่าให้ล้มลง หรือถ้าบันไดไม่แข็งแรง ให้นำนั่งลง แล้วถัดบันไดลงมา

“ที่ป้องกันอุบัติเหตุนอกบ้านและในบ้าน หมอบอกแหละระวังตัวเอานะพอเดินลงไค้ระวัง ถ้าเราบังเกิดล้มอาจกลายเป็นอัมพาต” (ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เรื่องลงไค้เหมือนกันแหละนิ คนก็ว่าคนลงให้ตี ๆ นะ คนแก่ ๆ พลัด ไค้ก็ปลวกกินแล้ว เขาว่าถกลงมากุมด้วยมือ ถ้าเกิดเวลาไฟดับเราจำไว้แล้วของไหว้อยู่ตรงไหน ไฟดับดูก็ไปดู ถ้าลงไค้ในเรือนยัง 5 ชั้นเลื่อนแหละ เลื่อนไปที่หัดๆตามห้องก็เที่ยวคล่า ด้วยมือ”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ลิ้นหกล้มบนพื้นบ้าน ควรป้องกันโดยอย่าให้น้ำหกและเทอะ สอดคล้องกับสมจินต์ เพชรพันธุ์ (2545) ที่กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ โดยจัดเก็บห้องให้เรียบร้อย พื้นไม้ลิ้น ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “อุบัติเหตุจากการลิ้นล้ม ระวังครบทุกอย่าง น้ำอย่าทำละมันจะลิ้น”

การลิ้นหกล้มในห้องน้ำควรป้องกันโดยทำความสะอาดอย่าให้ลิ้นและสกปรก เวลาเข้าห้องน้ำยึกที่ค้ำยัน และมีแสงสว่างเพียงพอ แต่ถ้าลิ้นให้นั่งเข้าไป สอดคล้องกับสมจินต์ เพชรพันธุ์ (2545) ที่กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ควรเปิดไฟให้สว่างเพียงพอ และใช้ราวสำหรับจับ เวลาเข้าห้องน้ำ ขณะเดินหรือนั่ง

“ห้องน้ำนั้นต้องสะอาดต้องดูอย่าให้ลิ้น เดินหย่อง ๆ แหละ ฮ่า...ฮ่า (หัวเราะ)แล้วทำความสะอาดอย่าให้ลิ้นแหละ ทำเอง มันเข้าห้องน้ำยันคำฮี้..ฮี้.. (หัวเราะ) ห้องน้ำอย่าให้สกโครก ปรับปรุงให้ดี ให้มันสะอาด” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ระวังแหละ ระวังตัวเอง นั้นเข้าห้องน้ำ เขวานั้น เดินให้คินะ ลิ้นนะ ห้องน้ำนะ ได้หัวฟาดพื้นหลายคน เกาะแหละ เกาะตุ๊กก่อน พอไปถึง เบียดด้วยฝา อิม”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ป้องกันอุบัติเหตุ ภายในบ้านเวลาเข้าห้องน้ำโหม่งต้องเปิดไฟเพราะถ้ามีคนมองไม่เห็นเคียวลื่นลง”
(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ของมีคม ควรป้องกันโดยตรวจสอบสภาพก่อนใช้ เวลาใช้ระวัง อย่าให้โคนมือ ใช้แล้วต้อง
ลับ ทำความสะอาดแล้วเก็บเข้าที่ อย่างตั้งทิ้งไว้ เก็บไว้ที่สูง เก็บให้มิดชิด ให้พื้นมือเด็ก

“..แล้ว มีดก็ไม่เคยมีดบาด มีดอะไร ทำเองที่บ้าน มีดต้องคมก็ระวังอยู่บ้างเหมือนกันของอย่างนั้น
นะ ของสิ่งไหน ควรหรือไม่ควร เวลาตัดหญ้า ใบมีดมันคมต้องระวังนั้นนะมันมีที่กันเอาไว้แล้ว
เวลาใช้ต้องเช็ดต้องเช็ดคู่น้ำมันน้ำมันเครื่อง” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เวลาทำขนมอะไรแบบนี้ เวลาใช้มีดระวังอย่าให้ลูกมือแล้วไม่ต้องระวังมาก ใช้ก็ระวังอย่า ให้
บาดมือก็แล้วกัน ก็ต้องเช็ดให้สะอาดแหละ” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุจากมีดพม่าเวลาใช้แล้วต้องลับทำความสะอาดแล้วเก็บเป็นที่ ต้องระวัง
อย่างกสูงๆจะบาดมือ นิ้วเรียดยกต่างๆ เก็บให้พื้นมือเด็ก เก็บให้เข้าที่ เข้าทาง อย่างที่วุ่ม”
(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“พวกของมีคม มีดระวังลิ(หัวเราะ) อย่างตั้งเอาไว้ต่ำ ๆ ก็เก็บไว้สูง ๆ อย่าให้เด็กเอาถึง เนื่องจากช่วย
ในการป้องกันอุบัติเหตุ” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“มีดเวลาใช้ต้องระวังอย่ากสูงๆจะบาดมือ นิ้วเรียดยกต่างๆ เก็บให้พื้นมือเด็กเล็กจะเอา มาเล่นป้องกัน
กันช่อง (ซ่อน)ให้เหมียก (ให้มีดชิด)อย่างมีดเหน็บไว้ ต้อง ระวังของคมๆเวลาใช้ ด้วย”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ไฟฟ้าช็อตควรป้องกันโดยการตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้า
สายไฟชำรุดต้องรีบเปลี่ยนใหม่ เช่นเคาะรีดตรวจดูว่าสายไฟเสื่อมหรือไม่และเก็บให้เป็นที่ที่เป็นทาง
เวลาเสียบปลั๊กอย่าให้มือเปียกหรือสัมผัสสวิตช์ไฟ เคียวมันจะช็อต เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ปิดสวิตช์
หรือถอดปลั๊กทุกอย่างด้วย เช่นเวลาต้มน้ำเสร็จให้ถอดปลั๊กไม่เสียบทิ้งไว้ตลอดวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
คำแนะนำเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ที่กล่าวถึงควรตรวจสอบเครื่องไฟฟ้า
ทุกชนิดที่ต้องใช้เป็นประจำให้อยู่สภาพที่ดีอยู่เสมอ เวลาใช้ และเลิกใช้ที่ระวัง

“ไฟฟ้าที่เราใช้ เช่นเคาะรีดที่เรารีดผ้า ดูด้วยว่าสายไฟที่เรา ที่ตัวเคาะรีด ก็เหมือนกับเตาแก๊ส ต้องดูว่า
แตกร้าว พูทองตรงไหน ถ้าไม่รีดเราก็ต้องเปลี่ยน เสร็จก็ต้องเก็บให้เป็นที่ที่เป็นทางให้เรียบร้อยด้วย น้
นอะโหม่งเซพที่กัด (หัวเราะ)หูไม้ เป็นบอเซพที่กัดถ้าสายไฟมัน ชำรุดแหละ ต้องเปลี่ยนใหม่ กลัว
ต้องระวัง สายไฟกะเปลี่ยนใหม่หมดถ้าไม่รีบยกเข้ามาทำเปลี่ยนใหม่หมด ไฟฟ้านี้ระวัง กลัวอีช็อต

ขึ้นมาบ้าง ผิดสายตรงไหนก็ต้องบอกเขา ว่าไฟมัน ไม่ติดตรงนั้น ใช้นั้นไฟไปออกตรงนั้น บอกเขา เขาจะรู้จะได้มาแก้ทำให้ไม่ใช่ว่า ตามใจมันพันนี้ไม่ได้”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ควรใช้ความระมัดระวังสิ่งใดที่ ส่วนมากที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเราไม่ระมัดระวัง ไม่หาทางป้องกัน กระจกน้ำร้อนก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาต้มน้ำร้อน เราควรจะต้องปลั๊กออก”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ไฟฟ้าต้องระวังแหละ เปิดไฟมือเปียก ไปเปิดไม่ได้ จะช็อคเอา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เตาแก๊สอาจเกิดแก๊สรั่วหรือแก๊สระเบิด ควรป้องกันเวลาใช้เปิดปิดทันที ระมัดระวังเวลาใช้ และอย่าเปิดแก๊สปริมาณมากเกินไป ตรวจสอบคุณภาพเตาแก๊สว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้าแก๊สมีรอยรั่วให้ปฏิบัติโดยอย่าจุดไม้ขีด เปิดประตู หน้าต่างให้ลมระบายออก ถ้าแก๊สหมดอายุการใช้งานให้เปลี่ยนใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ที่กล่าวถึงการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้แก๊สทุกชนิด ป้องกันการรั่วของแก๊ส หรือการระเบิด

“เพราะอู่อยู่ด้วยเตาแก๊สมาก อู่ว่าเตาแก๊สก่อน พอทำปุ๊บ ปิดแก๊ส อู่ต้องเปิดถังแก๊สทันที ใช้นั้นอีกแล้ว จัง พอปิด ปุ๊บ อู่เปิดดู ถังแก๊สอยู่ข้างนอก อู่ต้องปิดวาล์วเลย:พอกกลางคืนจะนอน ให้อู่ตรวจจิ้งเหลน เพราะอู่ไม่เคย พลาด อู่ไม่ต้องเขียนไว้พอเปิดตรงนี้ปุ๊บมาปิดถังแก๊สทันที อู่กลัวด้วยความชิน พอออกจากบ้าน อู่แผลปลั๊กทุกอัน” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“การป้องกันภัยอุบัติเหตุภายในบ้านก่อน ยกตัวอย่างเช่น มีถังแก๊สหุงต้ม เราตรวจดูว่าสายแก๊สมีการรั่ว แข็งแรงเพียงพที่จะใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่ดี เราต้องหามาเปลี่ยนให้แข็งแรงขึ้น อีกอย่าง แก๊สที่เราใช้ไป เวลาเรา หุงต้ม ใช้ในครัวเรือน แล้วเราต้องดูว่าแตกร้าว พูของตรงไหน ถ้าไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยน” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เตาแก๊ส อู่รู้จักว่าเหม็น เราอย่าจุดไม้ขีด ต้องเปิดดู เปิดหน้าต่างให้ลม ระบายออก นั้นแก๊สรั่วแล้ว นั้น ถ้าเราจุดไม้ขีดเท่ากับจุดไฟเผาบ้านเลย ป่านี้อู่ บ้านหันบ้านใช้แก๊สทั้งเพ ใครเขาใช้ไม้พินบ้างเหล่า ถ้าแก๊สรั่วก็เปิดพัดลมเสีย ให้ระเหยออกมา”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...ระวังแหละ แก๊สนี้เราต้องดู แลไว้ เผื่อมันรั่ว เผื่อมันไหม้ คันว่ของเก่าของใหม่มันไม่ค่อยได้ แล้วแหละ เราต้องให้ช่างมาเปลี่ยน ๆ หนวยใหม่ :(เปลี่ยนใหม่) มีกลิ่นแหละ มีกลิ่นสาบๆ :ใช้แล้วก็ปิดแหละ” (ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านหลากหลายลักษณะ และมีข้อควรระวังในลักษณะการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้น ๆ ด้วยความไม่ประมาท โดยตนเองสามารถจัดการความปลอดภัยอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับกองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2541) ที่กล่าวถึงในลักษณะเช่นนี้ นอกจากนี้อุบัติเหตุ และวิธีป้องกันภายนอกบ้าน มักเกิดกับผู้สูงอายุ

อุบัติเหตุภายนอกบ้านมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่นอุบัติเหตุจากการเดิน และจากรถ อุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์การทำงาน อุบัติเหตุจากการใช้รถ

อุบัติเหตุจากการเดิน และจากรถ ได้รับบาดเจ็บขณะเดินออกนอกบ้าน หรือบนท้องถนน ที่เป็นความปลอดภัยจากการเดิน และจากรถ บางคนไม่ซื่อตรง คิดว่าเดินปลอดภัย ควรป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินโดย เวลาเดินให้ระมัดระวังอย่าเหม่อลอยให้ดูทาง เดินข้างถนนดูซ้ายดูขวา ก่อนคาดต้องดูหูต้องฟังแล้วจึงข้าม ที่สำคัญควรฟังเสียงรถเพื่อความปลอดภัย ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต้องเดินให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร และสวมใส่รองเท้าเวลาออกนอกบ้านเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับกองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2541) ที่กล่าวถึงสวมรองเท้าอย่าให้หลวม ป้องกันการลื่น และของมีคมบาดเท้า สำหรับคนทำงาน ทำสวน อาจได้รับบาดเจ็บขณะทำงาน ทำสวน ควรป้องกันโดยหลีกเลี่ยงการเดินทำงาน ไกล

“เรื่องเดินข้างถนน (ถนน) ระวังให้ดีต่อไป ข้ามแล้วหูเรา ต้องฟังหน่วยตราต้องแล มีหูต้องฟังและ มีตราต้องดู ดู เสร็จว่าปลอดภัยแน่ แล้วก็ข้าม ถ้านี้ต้องระวังเวลา จีเดินให้มาก”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่มีดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เวลาออกถนน ระวังให้ดี แลซ้าย แลขวาแล้วก็เดินผ่านไป ต้องระวัง หูก็ฟังนะว่าเสียงรถไหม้”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เดินก็อันตราย ระวังไม่ให้เราอย่าให้ผู้ที่เดินไหม้ เดินถูกต้องตามกฎหมายจราจร”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่มีดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เรื่องนอกบ้านไม่ที่ระวังใช้ ไหว้เวลาออกนอกบ้านก็ใส่รองเท้า”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

อุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์การทำงาน อย่าประมาทเวลาใช้อุปกรณ์การทำงาน ระมัดระวังถึงแปลกปลอมเข้าตา ควรสวมใส่รองเท้าขณะทำสวนเพื่อป้องกันตัว

“เรื่องอุบัติเหตุนี้ นะต้อง ๆ เลื่อยไม้ฉันเราอย่าประมาท อันตราย เขยิบ ตีเดิน ตีเห็น อะไรเราต้องแล ให้ดี ไม่ได้ไปเข้าไปเขยิบเลื่อย ๆ บ๊ีบ เราเขยิบลงไป พอไม้ขาดเราเขยิบลงไปเลื่อยมันอีกิน

เอาเราต้องวิเคราะห์แหละต้องใช้หัวด้วยว่าสิ่งนี้มันอันตรายว่าสิ่งนี้มันอันตราย หลาดไปคอกขาด
ดินขาด มีอขาด แล้วเวลาใช้แล้วหละ ใช้แล้ว เราดับเครื่องก็เอามาไว้ในรถแหละ”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ป้านี้เค้ามีเครื่องมีเครื่องตัดหญ้า เราต้องระวัง อย่าให้เกิดขึ้น แต่สิ่งบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นนั้น
แหละป้องกันเหมือนอย่างผม ผมวัง วัง วัง แล้วนะ แต่บางทีเศษไม้มันคิดเข้าตาถึงจะป้องกันแล้ว”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“การทำสวน เราก็ต้องใส่รองเท้า ไม่ใช่รองเท้ามันขาดแล้วเอาไปไม่ใช่เราจะใช้ก็ต้องระมัดระวัง ว่า
จะเกิดอุบัติเหตุแก่เราได้หรือเปล่า รองเท้าต้องป้องกันตัวเราได้พอสมควรได้”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

อุบัติเหตุจากการใช้รถ กรณีผู้ที่สามารถขับขี่รถได้ อาจเกิดการได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่รถ
ควรป้องกันโดยควรตรวจดูแลสภาพรถต้องมีใบขับขี่ตามกฎหมายก่อนขับขี่ ขับรถด้วยความ
ระมัดระวังไม่ประมาท และสวมใส่หมวกกันน็อค ซึ่งสอดคล้องกับกองสุขศึกษา สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (2541) ที่กล่าวถึงให้ขับขี่ช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และสวม
ใส่หมวกกันน็อค

“แต่ก่อนสมัยหนุ่ม ๆ ก็ขี่มอเตอร์ไซด์ มีใบขับขี่ครบ ตั้งแต่ขี่มา อุบัติเหตุไม่มีก็ขี่อย่างประมาท หนึ่ง
เรื่องรถ ก่อนขับรถออกจากบ้าน เราต้องตรวจสอบสภาพรถ ว่ารถอยู่ในสภาพเรียบร้อยมั๊ย เช่น ยางรถ
พวงมาลัยรถ เบรกรถ กระจกอะไร ต้องให้มันเรียบร้อยก่อนขับไป ถ้าเราขับแล้วเราต้องใช้ความ
ระมัดระวังขณะขับรถ คนอื่นต้องปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“แปะก็ขี่มอเตอร์ไซด์ได้ป้องกันระวังตัวโดยที่ว่า หนึ่งอย่างประมาท ต้องระวัง ความประมาท คือ
ความตาย ความคะนองคือความฉิบหายแล้วนะ เวลาออกนอกบ้านต้องใส่หมวกกันน็อค ไม่ใส่เขาก็
จับแหละ”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ทั้งนี้การที่ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ทั้งในและนอกบ้านนับว่าเป็นความต้องการพื้นฐานอีกระดับหนึ่งของมาสโลว์ โดยที่มีเหตุผลใน
การระมัดระวังอุบัติเหตุ อาทิเช่น ถลันไฟฟ้าช็อต ถลันแก๊สรั่ว ถลันเป็นอัมพาต ป้องกันไว้ก่อนจะได้
ช่วยเหลือตัวเองทันที ที่สำคัญที่สุดเพราะมีสถิติคืออยู่เสมอว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่ทันระวังตัว ถ้าเรา
รู้เท่าถึงการณ์ เราสามารถควบคุมก่อนที่จะเกิด

“มีวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน หัวไฟเสียบ และยกไว้ให้พื้นมือเด็ก เตาแก๊ส พอทำเสร็จ ปิดที่หัวแก๊ส แล้วมาปิดที่หัว ถึงใหญ่หลาว ลืมไม่ได้นั่น ถังแก๊สที่ใช่ บอกว่าเอาถัง ใหม่ ๆ อย่างเอาถังเก่าๆ มาให้ แต่เตาแก๊สไม่เคยรั่ว ระวังเตาแก๊ส ถ้ามีกลิ่นเราต้องหาว่ารั่วตรงไหน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“หมอบอกห้ละ ระวังตัวเฮานะ ถ้าเราบังเกิดล้มอาจกลายเป็นอัมพาต”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“อุบัติเหตุต้องระวังแหละ (ต้องระวัง) ระวังไม่ได้ เพราะว่ามิอะไรวังเกิดขึ้นมา ก็ต้องได้ช่วยตัวเองได้ ทันทแหละ ไม่คิดไม่ได้ไอนั้นนะ”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ทำไมถึงว่าเราคิดจ้ะระวังอุบัติเหตุภายในบ้าน ก็เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ทันระวังเสมอ ทุกชั่วโมงยามไข่มุ่ แล้วหุงข้าวอาหารก็ ต้องสั่งสอนการเปิดแก๊สเปิดไฟรั่วกะพอ ดีๆนะ”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่เราทำเอาเอง ถ้าเราไม่ทำก็หาเป็นมัย ถ้ารู้ของใช้ เราต้องควบคุม”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“มีวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน หัวไฟเสียบ และยกไว้ให้พื้นมือเด็ก เตาแก๊ส พอทำเสร็จ ปิดที่หัวแก๊ส แล้วมาปิดที่หัว ถึงใหญ่หลาว ลืมไม่ได้นั่น ถังแก๊สที่ใช่ บอกว่าเอาถัง ใหม่ๆ อย่างเอาถังเก่า ๆ มาให้ แต่เตาแก๊สไม่เคยรั่ว ระวังเตาแก๊สถ้ามี กลิ่นเราต้องหาว่ารั่วตรงไหน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เหตุผลเพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความปลอดภัย โดยมีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่ทำแล้วถูกต้องมันมีประโยชน์ ได้เกิดการเรียนรู้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่เกิดการเจ็บป่วย มีประโยชน์กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับกองสุศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2541) ที่กล่าวถึงควรป้องกันอุบัติเหตุทั้งใน และนอกบ้าน ด้วยความไม่ประมาท โดยจัดระบบความปลอดภัย

“มัน การเรียนรู้มันการปฏิบัติของเรานั้นแหละ แค่ว่าทำมา แล้วมันแหละเป็นตัวอย่างที่ ที่ได้ ปฏิบัติตัวนะลูกมาทำการไร พวกนี้ ผลกับสุขภาพก็ทำให้เราสบายใจ ขึ้นเพราะเราได้ไปปฏิบัติ งานในวัน หนึ่งวันหนึ่งเสร็จไป ผิดกันมัยถ้าเราไม่ทำไรกับไม่ทำไร มันก็รู้สึกผินๆ แหละไม่ได้ ต้องมันดีมีประโยชน์”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เวลาทำงานบ้าน ทำงานสวนได้ออกกำลังกายต้องทำ ของจำเป็นนะ เออของจำเป็น ถ้าไม่เป็น มันมีความเสียหายกับเรา เองถ้าเราทำไปมันก็ไม่เสียหายใครได้ผลประโยชน์ทั้งร่างกายด้วยทาง เออ คนนี้ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ พอไปทำการมันทำไม่ได้ มันเหนื่อยคนไม่เคยทำการไปทำไม่ได้เหนื่อย ต้องเตรียมพร้อมทั้งสุขภาพนะ เออ เออไอนี้ เค้าว่าโต๊ะเก้าอี้แข็ง”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

8. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมที่ควรตระหนัก ถ้าทุกคนไม่พึงระวัง และใช้สารเสพติดอย่างไม่ มีสติ มักเป็นบ่อเกิดของปัญหามากมายทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งเกิดกับบุคคลผู้ั่นเอง หรือคนรอบข้าง ยิ่งนานวันถ้าไม่ได้ดูแลสุขภาพตนเอง และคนใกล้ชิดที่ใช้สารเสพติดที่เป็นโทษ กลับถูกคามปัญหาทางสุขภาพไปทีละเล็กละน้อย จนเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากจะแก้ไขได้ทันที่วงที่ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะส่งเสริม และป้องกันสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง คือการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษ จะทำอะไรได้นั้น ให้มีอายุยืนยาว ผู้วิจัยได้จากประสบการณ์ที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมได้เล่าขานถึงประวัติ เหตุผลการใช้ การลด การเลิกสารเสพติดที่เป็นโทษอยู่ 20 ลักษณะ ไม่พบความเหมือนของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม แต่พบความเหมือนของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทย พุทธกับไทยจีนอยู่ 2 ลักษณะ คือลักษณะแรก ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่ติดสารอื่น และลักษณะที่สาม ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ติดสารอื่น ๆ

จากประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะแรก ถึงแม้จะมีลักษณะเดียวกัน แต่ผลต่อสุขภาพเป็นไปในลักษณะต่างกัน จึงไม่ได้ยืนยันแน่นอนว่า การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะนี้ ผลต่อสุขภาพจะเป็นเช่นนี้ น่าจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่นการทำงาน อาหาร หรือการพักผ่อน เป็นต้น ที่ทำให้เกิดโรคประจำตัวลักษณะนี้ สำหรับประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะที่สาม ส่งผลต่อสุขภาพในลักษณะเดียวกัน จึงยืนยันได้แน่นอนว่า การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะเช่นนี้ ส่งผลต่อสุขภาพ คือไม่มีโรคประจำตัว

ลักษณะที่สาม ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ติดสารอื่น ๆ

“ขาแก้ปวดเคยกิน เวลาปวดก็หยิบมากินพอทุเลา ปานี้ไม่หาญ (ไม่กล้า) เท่าไหร่ หาเคยสูบบุหรี่มา ไบจากไหนมั๊ย กินแค่มาก (หัวเราะพร้อมพูด) ไม่มีโทษใคร ตั้งแต่ได้ลูกคนนี้มีคนนี้ได้ ป้าชื่นชอบด้วย กินทุกวัน มันติดแล้ว สาวาไม่กินไม่ได้ กินแล้ว มันบಾಯใจ (หัวเราะเสียงดัง) เหล้า ของเมาป้าจี้ไม่สน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“มาไม่เคยกินพวกเหล้า เบียร์ บุหรี่ใบจากหม้าย หมดแต่แรกเคยกิน พอใส่ฟันปลอมไม่กินแล้ว ใส่ฟันปลอมกินไม่ได้ กลืนมากเข้าไปในเหงือก มันเจ็บ กินหลายปีไอ้ สามสี่ปีได้ มาอยู่แค่นี้ คินนี้ ชาวบ้าน ชาวช่อง คนแก่ๆ เขากินหมากทั้งเพ เขาชวนกันกิน ก็กินด้วย พื้นบ้านนะ หมากจันทน์ส่งผล กับสุขภาพไม่ดีแหละ เขาว่าปูนนั่นมันกัด” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ส่วนความเหมือนของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิมอยู่ลักษณะหนึ่ง คือลักษณะที่สอง ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ

“เออ เห็นแห่มะ อี้ไม่กิน เบียร์อี้ก็ไม่กิน มวนยาอี้ไม่สูบ คนสูบมวนยา อี้ไม่เข้าแค่ เหล้าไม่กิน อี้ไม่แตะนะยาแก้ปั้งแก้ปวด ไอ้ไหร่ก็ไม่แตะนะ” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ไม่เคยปวดไหร่ ยานอย่ก็ไม่เคยกินกับเขา ของมันเมาหม้าย มวนยา ใบจากอะไหร่หม้าย”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

จากประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะที่สอง ถึงแม้จะมีลักษณะเดียวกัน แต่ผลต่อสุขภาพเป็นไปในลักษณะต่างกัน จึงไม่ได้ยืนยันแน่นอนว่า การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะนี้ ผลต่อสุขภาพจะเป็นเช่นนี้ น่าจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่นการทำงาน อาหาร หรือการพักผ่อน เป็นต้น ที่ทำให้เกิดโรคประจำตัวลักษณะนี้

ถึงอย่างไรก็ตามยังหาความเหมือนของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิมอยู่ลักษณะหนึ่ง คือลักษณะที่สิบสอง เคยดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ

“...เบียร์ไม่กิน กินแต่เหล้า เบียร์กินไม่ฮาใจ หมุ่ม ๆ นะกินเหล้า ไม่กลับบ้านเลย บางทีกลับบ้าน... วันหนึ่งบางทีขวด หนึ่งสองขวด สามถึงสี่คนก็ขี้ กินตั้งอายุสิบห้า สิบหกปี ตอนนั้นหมุ่มๆนั้นอะ ไหร่กินได้ ทั้งเพ อย่างว่ากลืนเหล็กเข้าไป เหล็กยังลายจั้น เรากินด้วยความบ้าบิ่น...แต่งงานปีเลิกเลย เพราะว่าเราต้องรู้จักคำว่าพอ เราก็มัวไม่ได้ เราต้องมีภาระต้องเลี้ยงลูก แต่บุหรี่ยูบมาก วันหนึ่งสองซอง พอตัว สูบนี้สูบตั้งแต่เป็นนักเรียน สิบสามสิบสี่ปีโน้น สูบจะ มาเลิกสูบ ตอนอายุ อยุ่ขี้บแปด ราวๆ สามสอง ตอนลูกเรียนกรุงเทพตอนนั้นแหละ ถึงก็รู้ว่าค่าใช้จ่าย หกร้อยบาทมากกะจ้งต้องเลิกแล้ว ไม่เลิกไม่ใครแหละ เป็นเดือนไม่พอแหละ เราหาคนเดียวไม่พอแหละ...อีกอย่างหมอมหาหม่วนเป็นโรคกระเพาะ มวนยานี้ทำให้ปวด ต้องไปนั่ง หุคอยู่แค่นั้น ถ้าเดินไปที่โต๊ะก็อาหุง ไปยืนกับโต๊ะ ก็ต้องอดสาอา...หายเจ็บขึ้นมาโรคนี่ก็แปลกหลาวจั้น ทำให้เราลัด(ทิ้ง)บุหรี่ได้... ยาแก้ปวดคนนั้น ไม่ค่อยหาเลย (ไม่กล้า) กินสักเท่าไหร่ ถ้าไข้ ถ้าปวดจริงคอกิน”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“มวนยามวนไทรก็ไม่มีอา มวนยาทิ้งไปเลย เพิ่งทุ่ม (ทิ้ง) เมื่ออายุพ.ศ.สองพันห้าร้อยยี่สิบ หยุคเอา ...สูบนานๆ มันขี้ไอ สูบวันละสองซอง ทีหลังมันมาเกิดไอขึ้นมา ไม่ได้ก็ต้องหยุดแล้ว ถ้าไม่หยุด เดี่ยวแทแคงๆ เดี่ยวอากเลือด(อาเจียนเป็นเลือด) ตายโหงแล้ว พอหยุดก็ราวสามเดือน หยุคไอ หยุค คังพ.ศ.สองพันห้าร้อยยี่สิบ กลัวมันไอ กลัวมันโรคา ตอนนั้นรู้ แต่ว่ากลัวแต่อดใจไม่ค่อยได้ คั้น พอหล้า ๆ มันนี่ก็ขี้ลาดเข้าเพื่อ อายุเราก็มากแล้วด้วย มันทรุดคอนแก่ ถ้าไม่ทุ่มมวนยา ป่านีหาพัก ทำแล้วแฮ้ ของมีนเมา มอหนุ่ม ๆ เด็ก ๆ ครึ่งทำไม้ เพื่อนชวนกินมั้งเหมือนกันแหละ อย่างเพลง ของหั้นนั้นไม่ดี คนอิสลาม กินจิงเลยทีก่อนอายุยี่สิบกว่าปี สามสิบปีโน้น แล้วมาหยุด มันไม่หยุด ไม่ได้ ถ้าไม่หยุด มันไม่ดีด้วยเรา ศาสนาอิสลามบังคับแข็ง (เข้มงวด) คั้นนี่ตอนวัยรุ่นกินด้วยคน ไทยเวลา ยานแก้ปวดกินเวลาไข้ ถ้าไม่ไข้หากินมัย สูบมวนยาไอแข็ง กลางคืนไม่โซ่ได้นอน นึกหั้น นี้ ฎต้องตายกับมวนยา หยุคเสียดึกว่า บอกว่ากูหยุดแล้วพอทีหลังก็ต้องหยุด”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

สำหรับประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะที่สิบสอง ส่งผลต่อสุขภาพในลักษณะเดียวกัน จึงยืนยันได้แน่นอนว่า การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษในลักษณะเช่นนี้ ส่งผลต่อสุขภาพ คือ ไม่มีโรคประจำตัว

นอกเหนือจากความเหมือนยังมีความต่างกันของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยจีน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษอยู่ 6 ลักษณะ คือลักษณะที่สอง ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่นๆ ลักษณะที่สี่ ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา สูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่ห้า เคยดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่หก เคยดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่เจ็ด เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด เคยคิดสารอื่นๆ ลักษณะที่แปด เคยดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษอยู่ 6 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เก้า เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบ ดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบเอ็ด เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบสอง เคยดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบสาม ดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด คิดสารอื่นๆ ลักษณะที่สิบสี่ เคยดื่มเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด เคยคิดสารอื่น ๆ ส่วนความต่างกันของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยมุสลิม กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษอยู่ 7 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ไม่เคยดื่มเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่นๆ

ลักษณะที่สาม ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สี่ ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา สูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่ห้า เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่หก เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่เจ็ด เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด เคยคิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่แปด เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ กลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษอยู่ 7 ลักษณะ คือลักษณะที่สิบสอง เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบห้า ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบหก เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบเจ็ด ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สามไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบแปด ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบเก้า ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่ยี่สิบไม่เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ

นอกจากนี้ความต่างกันของประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนกับไทยมุสลิม กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษอยู่ 7 ลักษณะ คือลักษณะที่สอง ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบห้า ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบหก เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบเจ็ด ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบแปด ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่สิบเก้า ไม่เคยคัมเบียร์ สุรา ไม่เคยสูบบุหรี่ กินยาแก้ปวด คิดสารอื่น ๆ ลักษณะที่ยี่สิบไม่เคยคัมเบียร์ สุรา เคยสูบบุหรี่ เคยกินยาแก้ปวด ไม่คิดสารอื่น

จากประสบการณ์การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่เป็นโทษ 10 ลักษณะใน 20 ลักษณะ ที่ส่งผลต่อสุขภาพในทางบวก คือ ไม่มีโรค หรือไม่เกิดโรคประจำตัว การที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ

1) การไม่เคยทดลองใช้สารเสพติด ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “อ้อ เห็นแหมะ อี้ไม่กิน เบียร์อี้ก็ไม้กิน มวนยาอี้ไม่สูบ คนสูบบวนยา อี้ไม่เข้าแค่ เหล้าไม่กิน อี้ไม่ตะนะยาแก้ปึงแก้ปวด ไอ้ไหร่ก็ไม้ตะนะ”

2) เคยใช้เพียงแค่บรรเทาอาการของโรค แต่ไม่บ่อยครั้ง และรู้ว่าสารนั้นไม่มีโทษ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ขานแก้ปวดเคยกิน เวลาปวดก็หยิบมากินพอทุเลา ปานี้ไม่หาญ (ไม่กล้า) เท่าไหร่ หาเคยสูบบวนยา ไบจากไหร่มีขาน กินแค่หมาด (หัวเราะพร้อม

หุด) ไม่มีโทษโหระทึก ตั้งแต่ได้ลูกคนนี้มีมาคนนี้ใช้ ป้าซึ่งชอบด้วย กินทุกวัน มันคิดแพ้! สาวว่าไม่กินไม่ได้ กินแล้ว มันบายใจ (หัวเราะเสียงดัง)”

3) รู้โทษพยายามหาทางลดปริมาณการเสพยา และใช้สารเสพติดที่เป็นโทษน้อยแทน ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุนายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “สูบข้างเล็กๆ น้อยๆ วันหนึ่งสองสามตัวหรือคั้งแต่อายุได้ สิบสี่แหละมา มอได้ มวนยาบ้าง ใบจากบ้าง ไออื่นถ้าหาไม่มีขาย ฟันโหระหากินม้าย หุดๆ เอยๆ ฟันนี้ ฉากก็ทิ้งก็ได้ ทั้งข้างเหมือนกันแหละ พอกินข้าวแล้วสักตัวก็นอนเลย ที่ยังสูบเพราะว่านึกถึงเพื่อน กลิ่นมันมาแล้ว เอ๊ะ เพื่อนสูบเหวี่ยง ๆ นั่นนี่ก็กินอยู่ เหล้าเบียร์ไม่กินพริค ถ้ากินต้องลายขา กิน ยาแก้ปวดไม่คิดม้าย เคยกิน พวกนี้ทำให้ร่างกายทรุดโทรมทั้งเพ ที่ได้สูบ หนักตามเพื่อน ที่เราลดลง เพราะว่าร่างกายเราไม่ให้เข้าแล้ว เราอย่าไปปล้ำเรื่องของเพื่อนนั้น ฝ่าฝืนไปไม่ได้ แรงไม่มีอย่าถือของหนัก ความรู้ไม่มีอย่าสมัคร ไม่ได้”

4) เคยทดลองใช้จนรู้ฤทธิ์ของยา แล้วจึงเลิก ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุนายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “สูบใบจาก ยาเส้น วันหนึ่งประมาณไม่ได้ (หัวเราะ)หลายมวนแหละ 20,30,40,50 สูบแล้วสูบๆ ดับ...แต่แรกกินหมาก สูบฝิ่น ฝิ่นนั้น ไม่คิด...หมากกิน 3 ปีได้ เบียร์นี่ก็กิน กินนิดๆ เหล้าก็กิน เมาก็เคียวเลิก กินให้มันเมาก็เลิกรู้ว่าฤทธิ์ของมันหนวด(ขนาด)ไหน รู้ตัวว่าเค้าไม่ดีเราอย่าไปเอา ลูก เมียเหมือนกัน ค้นรู้คนนี้ไม่เข้าท่าเอาทำโหระทึก ยาแก้ปวดก็ไม่คิด กินเวลาไม่บาย...”

5) เคยใช้สารเสพติดเป็นยาบำรุงการคลอดเท่านั้น ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุนางไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “พอเกิดลูกก็อยู่ไฟ กินยาของเหล่า มันบำรุงเลือดดี มันอุ่นแหละ มวนยาไม่เคยสูบ สิ่งเสพติดโหระทึกไม่ ไม่ บอกของผิดไม่ทำ”

6) ใช้สารเสพติดเล็กน้อย อย่างมีสติตามประเพณี เพื่อเป็นเพียงสื่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และเพื่อความเท่ รวมทั้งข่มขื่นใจ ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุนายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “...แต่ก่อนกิน เบียร์ เหล้ากินตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีมาไอ้ นานแหละ ป่านี่ถ้าอินกิน กินเล็กๆ น้อยๆ เดือนสามทีหนึ่ง อย่างอื่นไม่มีฯ เสพ ยาแก้ปวดกิน ไม่มี ไม่มี ทั้งเพนั้นมันก็หาซื้อโหระทึก ถ้าพูดขึ้นมาเท่แต่กินให้ข่มขื่นใจไปพันนั้น ไม่มีโหระทึก ไม่มีโหระทึกมารักษาสภาพ ดีที่ได้สังสรรค์กับเพื่อน”

7) เพื่อนชักนำให้ใช้สารเสพติด ยังมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และบอกว่าสิ่งเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาจึงเลิกได้ และใช้เพียงบรรเทาอาการของโรค

“นั่นแหละยาแก้ปวดกิน กินๆ ประจำเลยแหละ มันหาซื้อไม่ได้ แต่เวลาหลบแต่การเหนื่อยๆ มันเข็ด มันเมื่อปวดในข้อ ไม่กินเหล้ากินเบียร์พันนี้แหละแล้ว มวนยาไม่สูบ มาทั้งเอา 17 ปีแล้ว สูบยานี้เมื่อก่อนนั้นสูบแหละ ที่ก่อนสูบแหละ วันหนึ่ง 2 ห่อ สูบเมื่ออายุเรา 20 กว่าปีให้ เพื่อนชวนด้วยใจเราด้วย เลิกมาหลายสิบปีแล้วแหละ ทางอิสลามเรานั้นการกินเหล้า กินเบียร์นั้นห้ามเด็ดขาด มันบายๆ ด้วยแล้ว เสียหายด้วย ฝ่าฝืนก็มันบายแหละแล้วมันไม่พันหรือ ไม่ ฝ่าฝืนหาใครห้ามเราได้ไม่กินได้แต่ว่ามันบายศาสนาเรา มันห้ามบาย คนที่ปฏิบัติมันแหละคนที่ว่าปฏิบัติเราจะกินก็เขาหาห้ามไม่ แต่กินไปมันบาย สุขภาพดีมาก พอไม่สูบบุหรี่มาก...”

(ผู้สูงอายุนาย ไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เหตุผลการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่ให้โทษดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับยิวดี ทองหนู น้อย และคณะ (2543) ที่ผู้สูงอายุกล่าวถึงความสำคัญกับการงดเสพสิ่งเสพติด โดยที่เคยมีประวัติการเสพยามาก่อน และเลิกในขณะที่ยังไม่มีอาการแสดง และให้ความเห็นว่า บุหรี่เป็น ไม่มีประโยชน์ เป็นผลเสียต่อตนเอง และผู้ที่อยู่รอบข้าง รวมทั้ง 6) บรรเทาอาการ หรือ 7) เคยใช้สารเสพติดเป็นยาบำรุง การคลอทด่านั้น หรือ 8) ใช้สารเสพติดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างมีสติตามประเพณี เพื่อเป็นเพียงสื่อความ สัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และเพื่อความเท่ รวมทั้งข่มขื่นใจ หรือ 9) เพื่อนชักนำให้ใช้สารเสพติด ยัง มี 10) ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และ 11) บอกว่าถึงเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาจึงเลิกได้ และใช้เพียงบรรเทาอาการของโรค ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าด่างมีประวัติ เหตุผลการใช้ การลด การเลิกสารเสพติดที่เป็นโทษเช่นไร อย่างน้อยควรพิจารณาก่อนทุกครั้ง เพื่อผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ตลอดไป

9. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการพักผ่อน เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลาย อิริยาบถของร่างกาย และจิตใจมิใช่น้อย แต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งเสริมการนอนหลับที่ดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอ ให้เหมาะสมกับวัย สภาวะจิตที่ดี สภาวะร่างกายที่สมบูรณ์ สภาวะแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ มีอากาศบริสุทธิ์ เพราะสิ่งนี้เองมามีอิทธิพลทั้งทางตรง และ ทางอ้อมอย่างมาก จากประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ทั้งลักษณะการพักผ่อน ทั้งความถี่ และ เหตุผลของการพักผ่อนกลางวัน ทั้งจำนวนชั่วโมงพักผ่อนที่เพียงพอ วิธีช่วยถ้านอนไม่หลับ รวมถึง ผลจากการพักผ่อนที่ดีว่าเป็นเช่นไร นับเป็นโอกาสที่คนรุ่นหลังนำมาพิจารณา และปรับใช้ให้ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อที่จะช่วย ส่งเสริมการพักผ่อนที่ดี ลักษณะการพักผ่อน มีทั้งนอนกลางวัน กลางคืน โดยภาพรวมนอนกลางวัน จะนอน 1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน นอนแบบนอนเล่น หรือนอนหลับจริง และนอนกลางคืนจะนอน 5 ½ - 9 ½ ชั่วโมงต่อคืน ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นอนหลับในเวลา กลางคืนได้น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (กุสุมาลย์ รามศิริ, 2543) โดยพิจารณาจากเวลาดึ้นนอน และเวลาเข้า นอน มักนอนหลังรับประทานอาหารเสร็จ จะหลับหรือไม่ก็ตาม

“ตีแปดกว่านอน หยุดการแล้วก็นอน นอนเที่ยงตั้งแต่ตีสิบสองถึงตีหนึ่ง ตีสอง ตีสสาม ตามใจรู้สึก ป้า ไทนอกขึ้นป้า นั้น นอนทุกวันส่วนมาก 2 ชั่วโมงเต็มที ถ้าขี้แรง ถ้านี้ ไม่นอน แต่ส่วนมากนอน นอนพักผ่อนทุกวัน” (ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ช่วงก่อนเที่ยงนอนๆ นั้นแหละ 2 ชั่วโมง เดียวใจ”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

สำหรับความถี่ และเหตุผลของการพักผ่อนกลางวัน มีทั้งลักษณะนอนกลางวันทุกวัน วันละ 1 - 2 ชั่วโมง ที่นอนกลางวันทุกวันเพราะไม่ได้ไปไหน ต้องการพักผ่อน หาวเวลาพักผ่อน หรือทดแทนที่นอนไม่ค่อยหลับกลางคืนจากเสียงรบกวน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกุสุมาลย์ รามศิริ (2543) กล่าวถึงคุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่รบกวน และการจัดการกับปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เสียง คิดเป็นร้อยละ 56.55 นอนกลางวันเป็นบางครั้ง แต่แต่ละครั้ง 1 - 2 ชั่วโมง ที่นอนกลางวันเป็นบางครั้ง เพราะบางทีเหนื่อยมาก หรือว่างมาก หรืออ้างว่างมาก คิดว่าเราอย่าไปฝัน ถ้าได้นอนจะรู้สึกสบายดี และ ไม่นอนกลางวัน ที่ไม่ได้นอนเที่ยง เป็นเพราะต้องทำงาน จำนวนชั่วโมงพักผ่อนที่เพียงพอ ในวิธีช่วยถ้านอนไม่หลับของตัวเอง เป็นการจัดการ และหาวิธีที่จะทำให้ร่างกาย และจิตใจได้ผ่อนคลาย ถึงแม้ว่าการนอนไม่หลับจะพบได้ง่ายในวัยสูงอายุ และคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่างน้อยก็ได้ลดความเครียดลงได้มาก การนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพส่วนนี้เองเป็นการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพ มิให้มีปัญหาที่ตามมาทีหลัง สำหรับข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์มา วิธีช่วยถ้านอนไม่หลับโดยภาพรวม คือ

1) อานน้ำให้เย็น เช็ดตัวทาแป้ง ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ถ้านอนไม่หลับขยมิวิธีแก้คือ อานน้ำให้เย็น เช็ดตัวทาแป้ง แล้วขึ้นนอน ก็หลับ” เพื่อให้เกิดการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต และหลังสารที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี และคณะ (2545) กล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาที่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับ คือเช็ดตัว และปฏิบัติสิ่งใดก็ตาม ช่วยให้สามารถพักผ่อนและนอนหลับได้

2) อ่านหนังสือพระบ้าง ดาราภาพยนตร์บ้าง ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “นอนไม่หลับบ่อยๆ เหมือนกัน เวลานอนไม่หลับ ก็จะแลหนังสือ หนังสือพระบ้าง หนังสือดาราดาราภาพยนตร์บ้าง แลให้มันเพลินใจไป”

3) ท้องคาถาก่อนนอน หรือยึดหลักธรรม โดยการสวดมนต์ไหว้พระ ถ้ายังนอนไม่หลับ ก็ต้องปรึกษาแพทย์ ถ้ายังนอนไม่หลับ ก็ต้องปรึกษาแพทย์ ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุชาย ไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ชืด ชืด ชืดทางธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ โอนี้ก็มีส่วนเหมือนกัน สวดมนต์ ไหว้พระหรือว่ายังเป็นไปไม่ได้ ก็ควรปรึกษาแพทย์ ก็สองวิธี นี้ที่ตาปฏิบัติมา” หรือสวดมนต์ ตั้งนะโม 3 จบ ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ถ้านอนไม่หลับง่ายก็สวดแล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วได้ หลับสนิท”

4) ทางเลือกสุดท้ายกินยานอนหลับ แต่ไม่กินบ่อย ควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ เป็นการดีที่สุด ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “กลางคืนหลับเคยไม่หลับเหมือนกัน ถ้าเกิดไม่หลับก็มียากิน หมอให้มา แต่กินไม่บ่อย”

วิธีช่วยถ่านอนไม้หลับดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรีและคณะ (2545) กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ โดยแนะนำให้ประเมินคุณภาพการนอน เพื่อหาทางพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ถ้าจำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ แต่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธใช้วิธีช่วยถ่านอนไม้หลับ โดยการสวดมนต์ไหว้พระ ท่องคาถา ซึ่งสอดคล้องกับสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรีและคณะ (2545) กล่าวถึงถ้ามีปัญหาทางจิตใจควรหาทางผ่อนคลาย และแก้ไขสาเหตุที่วิตกกังวล หรือไม่สบาย เช่นสวดมนต์ ดังคำกล่าวนี้

“เฝื่อนอนเที่ยง ก็ไม่ค่อยหลับ ใदनอน ใदनอน ใदनอน นอนทุกวัน ไม่ไปไหนกินนอนแหละ แต่ว่าหาได้ นอนหลับไม่ ลางที่ก็หลับนอนเล่นนอนไหร่ราวสักชั่วโมงกว่า ๆ ได้”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“นั่งหน้าบ้าน ชมนกชมไม้ พอได้เวลาตีแปดครึ่งขึ้นนอนแหละ หลับไปหืดหนึ่งถึงตื่น สิบสองกว่าหลับๆ ตื่น ๆ หนาวๆ หนาวๆอย่างแรงเลย ข้างบนเป็นไม้ ทำหรือไม้หลับ ความเคยชินแล้ว มันตั้งสิบกว่าปีแล้วครั้งก่อนหลับดี ตื่นดีห้ากว่า ตีหก ปานี้ตีสองกว่าก็ตื่นๆ กว่าก็ตื่น ถ้าตื่นแล้วไม่หลับแล้ว ได้ขึ้นเสียงดังแหละ เทือนอย่างแรง ทำกลองไม่ดัง หรือลอะ ขนาคอยู่ห้องแอร์ เสียงยังเข้ากลางคืนไปอยู่เวรหิวหัวกขังเทือน (สั้น) นอนไม่อิม ต้องนอนเที่ยงแทนสองชั่วโมง หัวค้ำแขบ (รับ)นอนเสียง มันจะมีแขบ ช่วงตีสิบ ตีสิบเอ็ด หรอค หัวค้ำไม่มีแขบ เล่นเบาๆหรอค พอแขบมากเล่นดัง ตีสองแปะต้องหยุดแล้ว ถ้าไม่หยุดต้อง ใหลูกสั่งปิดร้านแหละ”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

10. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคนิสัย เป็นประสบการณ์หนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้มาจากการสั่งสมจากประเพณี และวัฒนธรรม โดยไม่ได้กินถ่านอนกินของก็เลือกกิน กินพออิม กินเพื่ออยู่ ไม่ใช้อยู่เพื่อกิน ตลอดจนกินเป็นเวลา ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า“ข้าก็ไม่มีอะไรทำ ยาก็เดินเข้าเดินออกไป ทำโน่น ทำนี่ ไม่ได้กินถ่านอนของกินก็เลือกกิน กินพออิม ไม่กินจนแน่นไม่เอา กินเพื่ออยู่ ไม่ใช้อยู่เพื่อกิน พออิมแล้ว ก็ไม่เอาแล้ว ใครจะเอาอะไรมาให้กิน ก็ไม่เอาแล้ว กินอาหารเป็นเวลา” หรือเพื่อความอร่อยอย่างเดียว ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “กินอาหารไม่เพิ่มให้มันหรอย (อร่อย) เราไม่เพิ่ม ต้องการคุมอย่าให้อ้วน กินมาก อ้วน อิมอิม ไม่” ซึ่งผู้สูงอายุเองมีหลักการเลือกบริโภคนิสัย และเหตุที่เลือก ที่มีเบื้องหลังที่จะเลือก มาตั้งแต่ชนิดของอาหาร วิธีการเลือกซื้อ การเตรียม การปรุง การเก็บ และการรับประทานอาหารที่ดี ตามความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติจริง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาช้านานว่าจะหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใด อย่างไร จึงเกิดผลดีจากการบริโภคนิสัยต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก นับว่าผู้สูงอายุเองที่ได้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพที่จะบริโภคนิสัยอยู่มีใช้น้อย

หลักการเลือกบริโภคนิสัยทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเลือกรับประทานอาหารที่ดี อาหารต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ อาหารธรรมชาติ สด อาหารที่เหมาะสมกับโรค อาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย อาหารปรุงเอง ส่วนการรับประทานอาหารที่ดีต้องรู้จักเลือกรับประทาน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานอาหารถูกหลักอนามัย สุก สะอาด ปลอดภัย อาหารร้อน อาหารไม่จืดจาง รับประทานอาหารเป็นเวลา และตรงเวลา รับประทานอาหารพอดี หรือปริมาณน้อย แต่บ่อย ควรควบคุมอาหาร ให้รสชาติพอดี ควรที่จะรับประทานพอดีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ รับประทานให้พร้อมหน้ากับครอบครัว และรับประทานอาหารทั้งใน และนอกบ้าน รวมทั้งวิธีการเตรียม การปรุง การเก็บอาหารที่ดี ควบคู่กับการป้องกันสุขภาพ ที่เน้นถึงวิธีการต่าง ๆ อย่างถูกหลักอนามัย โดยที่การเตรียมอาหารต้องคำนึงถึง คือตัวผู้เตรียมแล้ว ยังคำนึงถึงความเหมาะสม ความต้องการ ความสะอาดของอาหารรวมถึงภาชนะอาหาร ดังนั้นการเตรียมอาหารที่ดี ตัวผู้เตรียมเองต้องทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ และสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เท่านั้นยังไม่พอก็ต้องพิจารณาถึงอาหารที่เหมาะสม ก่อนที่จะเลือกซื้อ เตรียม ปรุงอาหาร ยังไม่เพียงความสะอาด ความเหมาะสมของอาหารเท่านั้น ในความต้องการอาหารของร่างกายเราและการรับอาหารได้

“เรื่องความสะอาด ต้องล้างต้องไหวให้ดี ก็ไปทำกับข้าว อามน้ำอาบไหวให้ดี อย่าไปทำทั้งเล็การ (เล็ทำงาน) ทั้งสกปรก มือไม่ล้างดีชี้เทือก แล้วไปทำกับข้าวกิน สกปรกแหละ ห้ามอยู่บ่อยๆ กัน เรื่องนั้น ต้องระวังให้ดีสักหืด เพื่อสุขภาพแหละแล้ว ต้องให้สะอาด แล้วเรื่องการทำกับข้าว มีสิ่งสำคัญเพื่อสุขภาพว่าหรือ อาหารทำให้ดีสักหืด ทำพอกินได้ ทำกินไม่ได้ไม่ไหวหวลาว ทำกินไม่ได้ก็ตั้งไว้ นั่น ลางทีก็ยังมีเหมือนกัน ลางทีเค็มไปเสียแรง แต่ที่สำคัญสุดต้องสะอาด”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่มีดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ขายคาก็ไม่เตรียมอะไรมากมาขย ก็เตรียมปลา เตรียมไหร่พั้นนั้น แหละกะ เตรียมปลา เตรียมผักไว้ ขายคาก็ทำกินเฉพาะ ถ้าทำใส่บาตร ขายคาก็ทำอย่างนี้ เตรียมกินก็มีแต่ผักปลา ถ้าใส่บาตรก็มีหมู มีไข่บ้าง ก็ล้างผักให้สะอาดสะไหร่ ปลาที่ล้างให้สะอาดต่อมาทำ หรือ หรือก็ต้องรู้ว่าแบบไหนเหมาะสม ก่อนก็ซื้อ ก็เตรียมทำ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ซื้ออาหารถุงนี้ก็เลือกแหละ สิ่งนี้อะไรถามเขาเล กินได้ไหมได้ นั่นแหละ ผสมอะไรก็อย่าง ใส่อะไรก็อย่าง ประกอบของอาหารแล้ว เราเลอยู่แล้วมันสะอาดอยู่แล้ว บางอย่างไม่สะอาด เราไม่เอา กินไม่ได้ก็ซัด(ทิ้ง)ไปทิ้งเพ(ทั้งหมด) เลข ไม่เอาแล้ว เล็อกอาหารที่คั่ว คั่วให้สุก ต้องให้สุกนะ แล้วก็ให้สุก สะอาดด้วย เนื่อนั้นมัน หมูสุก หมูไม่สุก ไม่เหมือนกัน หมูไม่สุกนี้ กินไม่ออก มันเหนียวมันคาทินไม่ค่อยได้เลือกไม่ใส่ผงชูรสอะไรเนี่ย เล็อกเท่าแต่เนื้อแดง เนื้อขาวอะไรพั้นนั้น บางทีเล็อกเนื้อมันอยู่”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่มีดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เตรียมให้สะอาดและ อาหารก็ควร จานชามก็ควร”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ถ้าพึ่งเพียงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเดียวไม่พอ ควรต้องมีการป้องกันสุขภาพไปด้วยในตัว ถึงจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีการจะเลือกซื้อชนิดของอาหารที่ควรรับประทาน ใน 4 มื้ออาหาร ตามลักษณะการรับประทานอาหารที่ดีได้นั้น ต่างมีวิธีการเลือกซื้อ และจัดอาหารตามความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติจริง การเลือกซื้ออาหารเป็นวิธีการหนึ่งก่อนที่จะบริโภค คนเราจะมีการบริโภคนิสัยที่ดี ได้นั้น ต้องมีวิธีการเลือกซื้ออาหารอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเลือกซื้ออาหารประเภทใดก็ตาม สำหรับวิธีการเลือกซื้ออาหารจากงานวิจัยที่ได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม จะมีการเลือกซื้ออาหารจำพวกปลา ผัก หน่อ กุ้ง และปู เป็นส่วนใหญ่ โดยมีเคล็ดลับการเลือกซื้ออาหารจำพวกดังกล่าวในวิธีต่างๆ นานา ซึ่งพิจารณาจากภาพรวมก่อนโดยภาพรวมวิธีการเลือกซื้ออาหารของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม จะมีวิธีการเลือกซื้อปลา โดยดูปลาที่สด ตาใส แว่ว ตึง เหงือกแดง ตัวใส ตึง สะอาด หนังไม่ลอก เนื้อไม่เละไม่หยุ่น ไม่แข็งจนเกินไป ไม่พอง ไม่เน่า ไม่เหม็น ไม่แฉะแข็ง ไม่เข้ยา ต้องเป็นปลาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ถ้าเลือกปลาขนาดใหญ่ เพราะมีก้างน้อย ถ้าให้คิดจะต้องรู้แหล่งที่มาว่าปลามาจากแหล่งไหน ถ้าให้ปลอดภัยที่สุดควรเป็นปลาตกเบ็ดเอง วิธีการเลือกซื้อผักโดยเลือกผักสด ผักบ้านปลูกเอง หรือซื้อ ต้องรู้แหล่งที่มาว่าผักมาจากแหล่งไหน ถ้าเป็นไปได้ควรซื้อจากเจ้าของสวน ไม่ซื้อผักจากต่างจังหวัด ควรเลือกร้านซื้อ ต้องเป็นผักปลอดสารพิษ ไม่ฉีดยา หรือฉีดยาน้อยที่สุด โดยมากเป็นผักมีรู จะงาม หรือ ไม่ก็ได้ ต้องเป็นผักที่สมบูรณ์ วิธีการเลือกซื้อหน่อ โดยเลือกหน่อสด คูตีเนื้อหน่อเป็นสีแดง ไม่ซีด ไม่เป็นดวง เป็นจุด ไม่ยุ่ย ไม่ยุ่ย แข็ง ไม่สาบ ไม่เน่า ควรเป็นเนื้อขาหน้า วิธีการเลือกซื้อเนื้อวัว ควาย ถ้าไม่มีกำลังซื้อ จะไม่สามารถเลือกได้ เพราะเนื้อดีราคาแพง ถ้ามีกำลังซื้อสามารถเลือกเนื้อดี สวย สด เป็นเนื้อแดง ไม่เขียว และเนื้อไม่ติดมัน ส่วนวิธีการเลือกซื้อกุ้ง โดยเลือกกุ้งสดจะเลือกขนาดกุ้งทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ก็ได้ เลือกที่ไม่ฉีดยา ไม่มีกลิ่น ที่สำคัญที่สุดควรรู้แหล่งว่ากุ้งมาจากแหล่งใด นอกจากนี้วิธีการเลือกซื้อปูสด ควรที่จะรู้แหล่งว่าปูมาจากแหล่งใด เลือกปูจากก้ามปูจะไม่ห้อย ไม่มีการรัศยาง และตัวแข็ง ไม่เละ

เมื่อวิเคราะห์วิธีการเลือกซื้ออาหาร จำแนกตามกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม จากประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อปลาของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกปลาสด โดยดูที่ตา และเหงือก ตาแว่ว ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนจะมีวิธีเลือกซื้อปลา พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อปลาสด ที่สำคัญคือปลาพอง หรือ ไม่เป็นอันดับแรก และมาที่เหงือก และตา สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะมีวิธีเลือกซื้อปลา พบว่าโดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อปลา เนื้อปลาไม่เละ ไม่แข็งจนเกินไป เป็นปลาสด และปลาไม่พอง

“ซื้อปลา ปลาต้องดูให้สด คุง่ายคือเหงือกของปลาต้องแดง ตาแฉ่ว ตาติง ตัวติง ถ้าปลาไม่สด เนื้อมันหยุ่นๆ เก้เข้าใจหรือเปล่า...” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ซื้อปลา เลือกตาแฉ่ว เหงือกมันแดง ๆ ถ้าเขียว มันพองแล้ว เลือกเนื้อแข็งตึง ถึงจะปลาสด ตาใส หันนั้น...” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ซื้อปู ซื้อปลา ผักไม่ค่อยซื้อ เพราะมีแช่ยา แช่โหระ ผักตามบ้าน เจ้าขายตามบ้าน ผักซื้อไม่กินแล้ว ถ้าปลาไม่ค่อยซื้อซื้อปลาที่ลูกตก ทั้งปู ปลา คาไสแฉ่ว สดๆ ตัวไม่ละแข็งนิ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

จากประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อผักของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผักไม่ฉีดยา มีรู ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน จะมีวิธีเลือกซื้อผัก พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผักไม่ฉีดยา ไม่มีรู และสะอาด สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมจะมีวิธีเลือกซื้อผักที่สด พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผักบ้าน และไม่ฉีดยา

“...ผักก็ซื้อ ผักบ้าน ๆ ที่ไม่ฉีดยา ถ้าผักที่เขาขาย ขายดาก็ไม่ค่อยซื้อเลือกแล แต่มันสดๆโหระ ที่เป็นแมงกินโหระก็เอา ถ้างามๆ ก็ไม่เอา เขาต้องฉีดยามาก(หัวเราะ) ถ้าแมงกิน แสดงว่ายาไม่มาก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ผักบุงก็กิน ที่ตลาดสดซื้อมาค้ว อย่าให้สวยมาก ต้องซื้อให้แมงกินต่อดี แมงกินเป็นรู เป็นรู”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...ฉานเลือกกินด้วย ของฉานหาค่าชกินไม่ของนี้ๆ ผัก บางทีฉานไปเก็บตามตรงนี้แหละ ผักดำลึงแหละ แล้วผัก เลือกผักแคงามๆ แล้วเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ฉานหาค่อยซื้อไม่ ส่วนมากผักเขาขายตามบ้าน ผักที่เขาเอามาขายตามพันโน้น ฉานหาค่อยเอาไม่ นี่ผักหลานสาวปลูกตรงนี้ ผักขมบ้าง ที่ว่าผักภาคองฉานไม่กิน” (ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

จากประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อหมูของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ จาก 4 ใน 9 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อหมูโดยดูจากสีของเนื้อหมู นอกจากนั้นกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนยังมีประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อหมู จาก 3 ใน 9 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่ จะเลือกซื้อหมูโดยดูจากสีของเนื้อหมู และไม่เป็นควง เป็นจุด สำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมไม่มีประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อหมูเลย แต่มีประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อเนื้อวัว ควาย จาก 2 ใน 9 คน ถึงแม้หนึ่งในนั้น ไม่มีกำลังซื้อ เพราะเนื้อราคาแพง แต่ให้ความคิดเห็นตรงกับอีกคนหนึ่งว่า เลือกซื้อเนื้อ เลือกเนื้อดี สวย สด ให้คนที่สีเนื้อต้องแดง ไม่เขียว และไม่ติดมัน

“...เขามาขาย เลือกหมูสด เนื้อสีแดง **ไม่ยุ่ย**” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“ซื้อผักมากๆ ผักนึ่ง ค่ะน้ำ กวางตุ้ง เลือกปลอดสารพิษ เลือกทุกชนิด ปลาไม่มีโทษ ไม่เหมือนหมู เลือกเนื้อแดงสด **ไม่มีจุด เรียบ ไม่มีกลิ่น ไม่จืด** อย่ามีคิ้วง ถ้ามีหมูแช่แข็ง จะค้างกินแล้ว **ไม่เอา**”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เลือกซื้อแค่เนื้อดีๆ สดแหละ ซื้อหลายแบบ ลางที่ติดเนื้อชนิดที่หนึ่งก็ยังมี สองก็ยังมี สามมันก็ยังมี เนื้อมันราคาไม่เหมือนกัน ราคาที่หนึ่ง เป็นเนื้อดี เนื้อสวย **ไม่ติดมัน ไม่ตัดพังพืด** ไหมมันแหละ คันอื่นมันเป็นเนื้อย่อย เนื้อมันเลือกพังพืด แคตัดออกพืนนี้ ติดเนื้อปนมันมัน ปนพังพืดของมันมัน เนื้อไม่งามราคาไม่แพง”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

นอกเหนือจากประสบการณ์การเลือกซื้อปลา ผัก หมู ยังมีเฉพาะบางคนที่เลือกซื้อกุ้ง และปู ซึ่งพบว่าประสบการณ์การเลือกซื้อกุ้งจะมีอยู่ในกลุ่มไทยจีน และไทยมุสลิม ส่วนประสบการณ์การเลือกซื้อปูจะมีอยู่ในกลุ่มไทยพุทธ จากประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อกุ้งของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน และไทยมุสลิม โดยภาพรวมพบว่าวิธีการเลือกซื้อกุ้งจะเป็นการเลือกขนาดกุ้ง ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ ต้องเป็นกุ้งสด ไม่เน่า ไม่มีกลิ่น ตัวแข็ง เนื้อไม่ยุ่ย ที่สำคัญไม่จืดจาง แต่พบโดยส่วนใหญ่มีวิธีการเลือกซื้อกุ้งที่สด และไม่เน่า

“...เลือกพวกกุ้งนี้ ถ้าตัวใหญ่ยังก็ซื้อตัวใหญ่ ถ้าตัวนุ้ย (ตัวเล็ก) ยังก็ซื้อตัวนุ้ย เลือกที่ไม่เน่า กุ้งตัวแข็ง เนื้อไม่ยุ่ย” ...

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เอาขึ้นจากเล รอที่ทำ ตาใส เหงือกแดง แขน้ำแข็งไม่ซื้อ เขาเอามาจากเล ถ้าจำเป็นต้องซื้อ แล้วกินปลาแบบไม่แข็งเกินไป ถ้าไม่มีตัวใหญ่ ก็เอาตัวเล็กที่ไม่ใส่ยา แม่ค้าเขาไม่บอกหรอก ถ้าเขาขายมาก เขาเขี่ยจืดศพส่วนมาก กุ้งก็เหมือนกัน ไปตลาดเกษศร เลือกซื้อที่สด **ไม่จืดจาง ไม่มีกลิ่นเหม็น**” ...

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

จากประสบการณ์วิธีการเลือกซื้อปูของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ โดยภาพรวมพบว่า วิธีการเลือกซื้อปูสด ควรที่จะดูก้ามปูว่าไม่ห้อย ไม่รัศค่าง ตัวแข็ง ไม่ละ ที่สำคัญต้องรู้แหล่งที่มาว่ามาจากแหล่งใด

“ปู ปูกิน คุณขายเค้าชอบปูม้า ถ้าปูทะเลก็ไม่กินมัน เนื้อมัน เนื้อก้ามมันไม่แข็ง ใช้อู่ทะเลก้ามมันแข็ง **ซื้อปูต้องดูที่ก้ามปูอย่าให้ห้อย** แบบนั้นมันสด ถ้าเลือกได้ไม่เอาแบบรัศค่าง”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“จะซื้อปลา ปู กุ้ง ผัก ต้องรู้แหล่งของปลา ปู กุ้ง ผักว่ามาจากที่ไหน **ไม่จืดจาง** ถ้าดีปลุกเอง ไม่โดนสาร กินหน่อขูด กินสะตอ หน่อขา ไม่โดนสารอยู่แล้ว หน่อที่ซื้อครั้งเล็กครั้งน้อย”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ซื้อปู ซื้อปลา ผักไม่ค่อยซื้อ เพราะมีแซ่ซ่า แซ่โหล่ ผักตามบ้าน เคี้ยวตามบ้าน ผักซื้อไม่กินแล้ว ถ้าปลาไม่ค่อยซื้อซื้อปลาที่ถูกคอก ทั้งปู ปลา ตาโตแมว ตดๆ ตัวไม่และแข็งนิ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเลือกซื้ออาหารประเภทใด ตามประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุได้เล่า ขาน ต้องคำนึงถึงลักษณะ และการรับประทานอาหารที่ดีดังที่กล่าวข้างต้น เมื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะ และการรับประทานที่ดี จำแนกตามกลุ่มสูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่าลักษณะอาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ เป็นอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับโรค ส่วนการรับประทานอาหารที่ดีควรที่จะเลือกรับประทานอาหาร ลักษณะอาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน เป็นอาหารที่มีประโยชน์ อาหารธรรมชาติ อาหารเหมาะสมกับร่างกาย และเป็นอาหารปรุงเอง ส่วนการรับประทานอาหารที่ดีควรที่จะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย สุก สะอาด นอกจากนี้ลักษณะอาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม เป็นอาหารสด เป็นอาหารเหมาะสมกับร่างกาย เป็นอาหารมีประโยชน์ และอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษ ควรที่จะรับประทานอาหารตรงเวลา

“ความรู้สึกของยายคานะ คือว่าเรากินอาหารสิ่งที่มีประโยชน์ แล้วก็ออกกำลังกาย ขยาคว่าก็พออยู่ได้นะ โอโละบะกับปอเป็ยะนั่นแหละไม่เอาขายคาหลบมานาน ถ้าอยาก ถ้าอยากสักชิ้นหนึ่ง ก็ว่าต้องตรวจไขมันว่ามีอะไรบ้าง ถ้ามีไขมันเราต้องลด ของมันลดให้หมด เราทานซา ซาจินมัน ไม่มีไขมัน ละลายไขมัน ขยาคาทานน้ำชาอย่างเดีวนี้ ก็ว่าขายคาไปหาหมอ หมอจีน หมอเค้าแนะนำเค้าบอกตื่นเช้าให้ทานสามแก้ว ทานไม่ได้ พอแก้วที่สองออกหมด ขยาคาทานแก้วเดียวประจำเลย เค้าบอกมันได้ได้ขับในร่างกาย ตื่นเช้าเลย ล้างหน้าแล้วบอกมันขับถ่ายดี นั่นตามหมอแนะนำไม่ใช่ตัวเองนะ (หัวเราะ)”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ไม่ซื้ออะโหล่ ใคยมากถูก ได้ปลา กุ้งจากเล ไม่ซื้อแล้ว ไม่ลีดดา ถูกหาเอง สบายใจ เลือกจ้กินได้”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ตอนเช้ากินเซอ้อง(ซาร์ฮอน) ของหวาน หนม กินตีเปด”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“เช้าๆยกขึ้นเดิน เดินเสร็จ ก็มาล้างหน้าล้างโหล่ มากินกาแฟ กินเสร็จก็พันนั้นแหละ ราวตีเจ็ด เจ็ดโมงกว่าตรงนั้นแหละ เป็นเซอ้อง (ซาไมโส่นม)พันนั้น ไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ เมื่อก่อน สามสิบ สี่สิบกว่า เมื่อนั้นกิน เช้าๆ กินเซอ้อง หนมโหล่พันนั้นแหละ หนมกลางที่ก็เหนียวบ้าง แต่เขาทำขายพันนั้นแหละ ธรรมดา เลือกกินเหมือนกัน ลางที ลางทีหนมไม่เคยกินก็หาค่อยกินมัยแหละ เป็นเหนียวกินบ้าง แห่งๆนี่”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรง กินอาหารเป็นเวลา กินของที่มีประโยชน์ คนแก่ๆชอบที่บ้านๆ กับ สมัยนี้ หาค่อยชอบ ที่ดีก็กินอาหารให้ครบ อาหารการกินต้องสะอาด ให้สุก มีผักกรอบ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค ใจสบาย อาหารเข้าไม่กินเยอะ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ก็เราไม่กินอะไรผิดปกติ อย่างกินปลาที่กินที่สุด ปลาดิบๆกินไม่ได้ แล้วก็ของดิบๆกินไม่ได้ กินต้องกินของสุก ๆ ต้องกินของที่สะอาด ถ้าของดิบๆกินเป็นลมเลขวันนั้นเห็นมัยต้องเข้าโรงพยาบาลเลย อืม กินของที่สะอาด แล้วสุกๆ ถ้าของดิบๆไม่เอา กินของกินก็เลือกกิน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ละหมาดเสร็จแล้ว ก็ดับผ้าดับที่นอนที่โหระเห็จเสร็จสับ ไปกินข้างต้ม กินของหวานที่บ้าน การกินอาหารให้ถูกต้อง หลักอนามัย ปอดคล้ายกับเรา บางคนกินจนรากออก ฉานไม่เอาแบบนั้น ไม่กินกินพอดี ตามความเชื่อกินก็ต้องให้ถูกต้องตามหลัก ถ้ากินส้ม 4 ส้ม 5 ก็ไม่ได้เหมือนกัน ให้สมกับร่างกายของเรา เพราะเรามันแก่แล้ว ต้องกินให้ถูกต้อง ถ้ากินไม่ถูกต้องก็ไม่ได้”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“เข้า ๆ ตึกทสว่า ไปกินเซ็ล้องฮ้อ กินโหระ เซ็ล้องอูเล็งกินไม่ได้หละ ใส่มม ใสโหระ เปลา่กินไม่ได้มันควา โอวัลตินก็ไม่กิน หมมนี้เลือกกิน เหนียวบั้งโหระพันนั้นแหละ กินทุกอย่างแหละ แต่ขนมที่ไม่ชอบไม่กิน หมมมันไม่หวานที่ได้กินนะ ไม่หวาน เจ็ยโก้ยกิน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“กินเวลานี้ ชั่วโมง (ตลอดมา) กินข้าวหกละเม็ดเวลาไม่”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมต่างก็มีประสบการณ์การเลือกซื้ออาหารที่เหมือน และแตกต่างกัน มิใช่น้อย ที่เป็นเช่นนั้น เพราะกลุ่มผู้สูงอายุมีความสนใจ และเอาใจใส่ในการเลือกซื้ออาหาร เพื่อนำไปรับประทาน โดยคำนึงถึงลักษณะ และการรับประทานอาหารที่ดี ส่วนนี้เองกลับส่งผลที่ดี ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจสบายในที่สุด

สำหรับอาหารเข้าของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมโดยภาพรวม จำแนกตามจำพวกอาหาร ซึ่งเป็นอาหารจำพวกเครื่องดื่ม เช่นชา กาแฟ นม น้ำเต้าหู้ โอวัลติน น้ำชาจีน น้ำอุ่น ข้าวโอ๊ต เนสตั้ม ไมโล นมถั่วเหลือง อาหารจำพวกแป้ง เช่นขนมเหนียว ขนมชั้น เป่าหาล้าง ซาลาเปา ขนมปัง หมูหยอง ข้าวหลาม ขนมต้ม ปาท่องโก๋ ของหวาน และข้าวเหนียวกล้วย อาหารจำพวกอาหารหนัก เช่นจำพวกขนมจีบ ขนมจีนมีผักกาดขาว ข้าวต้ม ข้าวสวย และข้าวหมก ที่มีการรับประทานอาหารเข้าในลักษณะเช่นนี้ เพราะส่วนหนึ่งผู้สูงอายุมีการดำเนินชีวิตผ่านมามากตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน จนกระทั่งถึงวัยนี้ มีทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ และรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะอาหารการ

กิน มาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จึงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จนผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันในพื้นที่แผ่นดินแห่งนี้ นับว่าอาหารกินเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง ที่นำมาเป็นเชิงอย่างในการดำเนินชีวิตในการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพได้

ลักษณะอาหารเช้าที่ควรรับประทานส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ คือกาแฟ นม และขนมสด มักจะรับประทานอาหารเช้าในช่วง 6.00 – 9.00 น. ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “แล้วอีมาทานกาแฟ ภาษาพื้นบ้านเรา กินโกปี้ กินนมสด พอกินนมก็ใส่เสื้อผ้า พอมาถึง เดี่ยวแหละ ตีหก พอตีเจ็ด กินโกปี้ไม่ถึงจอก เทำนึ่ นมจอกเลย เดี่ยวหวนเย็นอีกกลับเข้ามา กินจอกนึ่งหลาว ลูกบอกกินให้ไดวันสองแก้ว (หัวเราะเสียงดัง) อี้ไม่เคยคลัด อี้ไม่เคยคลัดลูก ป่านี้อี้ไม่กินปาท้องโก้อี้ ไม่กินแล้ว”

ลักษณะอาหารเช้าที่ควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงไม่พบว่าส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารเช้าแบบใด จะพบความหลากหลายของการรับประทานอาหารเช้า อาหารจำพวกเครื่องคิมจำพวกชา กาแฟ นม ข้าวโอ๊ต ไมโล โอวัลติน นมถั่วเหลือง และน้ำ ส่วนอาหารจำพวกแป้ง มักเป็นขนมสด เช่น ขนมเหนียว เป้าหลัง ซาลาเปา ขนมปังหมูหยอง ข้าวหลาม ขนมต้ม และปาท่องโก๋ นอกจากนี้เป็นอาหารจำพวกอาหารหนัก ขนมจีบ ขนมจีนมีผักกาดสด ข้าวสวย และข้าวต้ม มักจะรับประทานอาหารเช้าในช่วง 5.00 – 7.00 น. ซึ่งได้เมนูอาหารเช้าที่ควรรับประทาน 7 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือกาแฟ ขนมสด และข้าวต้ม เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่สอง คือกาแฟ ข้าวโอ๊ต และขนม เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่สาม คือเนสตั้ม ขนมจีบ ขนมจีนมีผักกาดสด และปาท่องโก๋ เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่สี่ คือชาร้อน ซาลาเปา และปาท่องโก๋ เวลารับประทานอาหารเช้า 5.00–6.00 น. ลักษณะที่ห้า คือกาแฟ ขนมสด (ขนมต้ม ข้าวหลาม หรือปาท่องโก๋) เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่หก คือกาแฟ โอวัลติน น้ำ 3 แก้ว ขนมสด (ข้าวเหนียว หรือปาท่องโก๋) และข้าวต้มเวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือข้าวสวย เวลารับประทานอาหารเช้า 6.00 น.

นอกจากนี้อาหารเช้าที่ควรรับประทานโดยแบ่งตามช่วงเวลามี้อาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมี 7 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือกาแฟ โอวัลติน ขนมสด (ขนมเหนียว) และขนมจีน เวลารับประทานอาหารเช้า 8.00 น. ลักษณะที่สอง คือกาแฟ ขนมสด และข้าว เวลารับประทานอาหารเช้า 5.00 น. ลักษณะที่สาม คือขนมแห้ง และข้าวโอ๊ต เวลารับประทานอาหารเช้า 6.00 น. ลักษณะที่สี่ คือของหวาน และข้าวต้ม เวลารับประทานอาหารเช้า 6.30 น. ลักษณะที่ห้า คือกาแฟ ชา ร้อน และขนมสด (ขนมเหนียวกล้วย) เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่หกคือกาแฟ ขนมจีน ข้าวหมก และขนมสด เวลารับประทานอาหารเช้า 8.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือกาแฟ ขนมสด และขนมแห้ง

เวลารับประทานอาหาร 1.00 – 2.00 น. และ 7.00 – 8.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะอาหารเช้าที่ควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม คือ กาแฟ ชา และขนมสด ไม่ว่าเมนูอาหารเช้าส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมใดจะเป็นเช่นไร อย่างน้อยเป็นอาหารที่บำรุงร่างกายของผู้ที่รับประทานไปโดยไม่ปล่อยให้ท้องว่าง รับประทานอาหารเช้าไม่จําเจ และรับประทานอาหารครบทุกมื้อ

เมื่อวิเคราะห์การบริโภคนิสัยจําแนกตามกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบทั้งความเหมือน และความต่างในประสพการณ์การบริโภคนิสัย โดยที่ความเหมือนในประสพการณ์การบริโภคนิสัยนี้ได้กล่าวถึงอาหารเช้าที่ควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารที่เหมือนกัน คือ ชา และขนม มักจะรับประทานอาหารเช้าอยู่ในช่วงเวลา 7.00 – 8.00 น. ที่มีการรับประทานอาหารเช้าที่เหมือนกันในลักษณะเช่นนี้ เพราะผู้สูงอายุมีการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มาเป็นระยะเวลามากกว่า หรือน้อยกว่า 50 ปี ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ ในเรื่องอาหารการกิน ดังคำกล่าวนี้

“ตอนเช้ากินเซ็อง(ชาร้อน) ของหวาน นม กินตีแปด”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“กินโกปีตอนเช้า เข้า ๆ แค่มืด กินเซ็อง (ชา:ไม่ใส่นม) แะฮะ หัว (ชา) เซ็องกินด้วยนม บางทีก็หนมเป่า เจ็ก้อยข้างพันนั้น เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพันนั้น เซ็องนี้ พอส่งหนมเสร็จ ก็หัวกินแะละตีห้าตีหกนั้น ดีหกกว่าๆ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เช้า ๆ ดีหกสาวว่า ไปกินเซ็องฮ้อ กินไหว เซ็องอุเล็งกินไม่ได้หละ ใส่นม ใส้ไหว เปล่ากินไม่ได้ มันควา โอวัลตินก็ไม่กิน หนมนี่เลือกกิน เหนียวปังไหวพันนั้นแะละ กินทุกอย่างแะละ แต่ขนมที่ไม่ชอบไม่กิน หนมมันไม่หวานที่ได้กินนะ ไม่หวาน เจ็ก้อยกิน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

ถึงแม้ทั้งสามวัฒนธรรมต่างก็มีเอกลักษณ์ในการรับประทานอาหารเช้า แต่กลับปรับตัวให้สามารถเข้ากันได้ จนมีเมนูอาหารเช้าในลักษณะเดียวกัน ที่จะช่วยส่งเสริม และป้องกันสุขภาพตนเองได้ และในความต่างในประสพการณ์การบริโภคนิสัยนี้ได้กล่าวถึงอาหารเช้าที่ควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารอาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมี 7 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือ กาแฟ นม ขนมสด เวลารับประทานอาหาร 7.00 – 9.00 น. ลักษณะที่สอง คือน้ำเต้าหู้ ขนมสด เวลารับประทานอาหาร 7.00 น. ลักษณะที่สาม คือน้ำเต้าหู้ น้ำอุ่น ขนม เวลารับประทานอาหาร 6.00 น. ลักษณะที่สี่ คือ กาแฟอ่อน โอวัลติน ขนมสดเวลารับประทานอาหาร 7.00 น. ลักษณะที่ห้า คือ กาแฟ น้ำตูก น้ำชาจีน ขนมจีนมีผักเกล็ด ขนมจีบปลา และข้าวต้ม เวลารับประทานอาหาร 7.00 น.

ลักษณะที่หก คือขนมจีนมีผักเกลือ และข้าวต้ม เวลารับประทานอาหาร 8.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือขนมสาค และน้ำร้อน เวลารับประทานอาหาร 7.00 น.

การรับประทานอาหารเช้าของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธที่ต่างกันโดยลักษณะเช่นนี้ เพราะผู้สูงอายุมีการดำเนินชีวิตตามสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับตามความรู้ว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อสำคัญ ควรได้รับอาหารที่มีประโยชน์ บำรุงร่างกาย ไม่ปล่อยให้ท้องว่าง ตามความเชื่อว่า ถ้ารับประทานอาหารเช้าไม่ครบจะขาดสารอาหาร และตามการปฏิบัติจริงว่าได้เรียนรู้ถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ดี ถูกต้อง จะทำให้บำรุงร่างกาย ไม่เจ็บป่วย เกิดความสบายใจ แล้วยังขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ทำให้มีเมนูอาหารเช้าในลักษณะที่ต่างกัน เป็นการจัดการอาหารบำรุงร่างกาย ที่จะช่วยส่งเสริม และป้องกันสุขภาพตนเองได้ ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารแบบนั้น

ส่วนอาหารเช้าที่ควรรับประทานโดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมี 7 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือกาแฟ ขนมสาค และข้าวต้ม เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่สอง คือกาแฟ ข้าวโอ๊ต และขนม เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่สาม คือเนยสด ขนมจีบ ขนมจีนมีผักเกลือ และปาท่องโก๋ เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่สี่ คือชาร้อน ชาลาเปา และปาท่องโก๋ เวลารับประทานอาหารเช้า 5.00-6.00 น. ลักษณะที่ห้า คือกาแฟ ขนมสาค (ขนมต้ม ข้าวหลาม หรือปาท่องโก๋) เวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่หก คือกาแฟ โอวัลติน น้ำ 3 แก้ว ขนมสาค (ข้าวเหนียว หรือปาท่องโก๋) และข้าวต้มเวลารับประทานอาหารเช้า 7.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือข้าวสวย เวลารับประทานอาหารเช้า 6.00 น. การรับประทานอาหารเช้าของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนที่ต่างกันโดยลักษณะเช่นนี้ เพราะผู้สูงอายุไทยจีนโดยส่วนใหญ่มีเชื้อสายดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ไม่น้อย แต่กลับมีการต่อสู้ปรับตัว ที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่รอด เพื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อม แต่การที่จะเลือกรับประทานอาหารเช้าในลักษณะใดนั้น ต่างก็มีหลักการ และเหตุผลที่จะรับประทาน ตามความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติจริง รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เพื่อสามารถจัดการอาหารบำรุงร่างกาย ที่จะช่วยส่งเสริม และป้องกันสุขภาพตนเอง

นอกจากนี้อาหารเช้าที่ควรรับประทานโดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมี 7 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือกาแฟ โอวัลติน ขนมสาค (ขนมเหนียว) และขนมจีน เวลารับประทานอาหารเช้า 8.00 น. ลักษณะที่สอง คือกาแฟ ขนมสาค และข้าว เวลารับประทานอาหารเช้า 5.00 น. ลักษณะที่สาม คือขนมแห้ง และข้าวโอ๊ต เวลารับประทานอาหารเช้า 6.00 น. ลักษณะที่สี่ คือของหวาน และข้าวต้ม เวลารับประทานอาหารเช้า 6.30 น. ลักษณะที่ห้า คือกาแฟ ชาร้อน และขนมสาค (ขนมเหนียว

กล้วย) เวลารับประทาน 7.00 น. ลักษณะที่หกคือกาแฟ ขนมหจีน ข้าวหมก และขนมสด เวลารับประทานอาหาร 8.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือกาแฟ ขนมสด และขนมแห้ง เวลารับประทานอาหาร 1.00 – 2.00 น. และ 7.00 – 8.00 น. การรับประทานอาหารเช้าของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมที่ต่างกันในลักษณะเช่นนี้ เพราะผู้สูงอายุไทยจีนโดยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเดิม แต่กลับได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกรอบด้าน ไม่ว่าเรื่องการทำงาน การสมรส จนมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแบบไทยมุสลิม ต่างมีหลักคิดและเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารเช้า ตามความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติจริง รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ เพื่อสามารถจัดอาหารบำรุงร่างกาย ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพตนเองให้แข็งแรง สมบูรณ์ อายุยืนนาน แต่ที่น่าสนใจมีใช้น้อยว่า อาหารเช้าส่วนใหญ่มักเป็นกาแฟ ที่เลือกสถานที่ดื่ม ทั้งใน และนอกบ้าน ที่เป็นเช่นนั้นในการดื่มกาแฟในบ้าน เพราะง่าย สะดวก ประหยัด และได้อยู่กับครอบครัว เท่าที่เป็นไปได้ ดังคำกล่าวของผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ออกกำลังกาย พอกำลังกายแข็งแรง กินโลโก้ที่ร้านหาไปร้านไม่ กินที่บ้าน สะดวกดี แล้วได้กินกับลูกกับเมีย พอกินโลโก้เสร็จดี 8 ออกไป” ส่วนการดื่มกาแฟนอกบ้าน เพราะต้องการรับรู้ และแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รุ่นราวคราวเดียวกัน ดังคำกล่าวของผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ชสิ่งนี้ทำเองนั้น ยังแหละ แต่ไม่ชอบ ไปกินที่ร้านดีกว่า ฮี.ฮี ที่โน่นบ้าง ที่นี้บ้าง หากคิดเวลาไม่ ได้รู้ข่าวรู้คราวเพื่อน ๆ มีอะไรก็บอกกันไปพันนั้นแหละ” ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมึลักษณะอาหารเช้าจะเป็นลักษณะใด กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีการรู้จักการรับประทานอาหารที่ดี ไม่เพียงแต่ให้ท้องอิ่มเท่านั้น กลับคำนึงถึงผลต่อสุขภาพมีใช้น้อย เพื่อที่จะสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามความเหมาะสมของตน ให้มีอายุยืนนานตลอดไป

อาหารที่ควรรับประทานโดยแบ่งตามช่วงเวลามืออาหาร พบต่อไปอีกว่าอาหารกลางวันที่ดีควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมโดยภาพรวม เป็นอาหารจำพวกอาหารทะเล เช่น ปลา ปู กุ้งตัวเล็ก อาหารคาว เช่นน้ำพริก น้ำซุบ แกงเผ็ด แกงส้ม แกงไตปลา และแกงเลียง อาหารอื่น ๆ เช่นข้าว ผักสด ผักลวก ผักผัก เต้าหู้ แห้ว หมู ไข่ ผลไม้ ของหวาน น้ำมันใช้ครั้งเดียว ชาจีน ชาใบหม่อน ร้อน และน้ำ มักจะรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะอาหารกลางวันที่ดีควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธ คือข้าว แกงเลียง และน้ำซุบ อาหารจำพวกอาหารทะเล เช่นกุ้ง ปลา อาหารคาว เช่นน้ำซุบ แกงเผ็ด แกงส้ม แกงเลียง อาหารอื่น ๆ เช่นข้าว ผักสด ผักผัก หมู หมูเถื่อน ผลไม้ และน้ำ มักจะรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะอาหารกลางวันที่ดีควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน คือข้าว น้ำซุบ หมู และอาหารทะเล เช่นปลา กุ้ง อาหารคาว เช่นแกงเผ็ด น้ำพริก น้ำซุบ แกงส้ม เนื้อ และอาหารอื่น ๆ เช่นข้าว ผักบ้าน ผลไม้ และน้ำมันพืช มักจะรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะอาหารกลางวันที่ดีควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม คือข้าว ผัก และปลา

เมื่อวิเคราะห์บริโภคนิสัยจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมได้กล่าวถึง อาหารกลางวัน ที่ควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารที่เหมือนกัน คือข้าว อาหารทะเล แกงเผ็ด แกงส้ม ผักผัก มักจะรับประทานอาหารอยู่ในช่วงเวลา 10.30 – 13.00 น.

“ส่วนใหญ่ทานข้าวเที่ยง ดิสิบครึ่ง มันนะ ตามธรรมดาก็มีแกง แกงเผ็ด แกงส้มอะไรพวกนี้ อย่างนี้ แล้วแต่แหละ ถ้าเราแกงส้มบ่อยๆ เราก็มื้อๆ หันมาทางแกงจืดบ้าง ผักบ้าง ผักผักอะไรจ้ะ ผักผัก ผัก ผักกับกุ้งอะไรพวกนี้ พวกหมูด้วย ก็มากินกุ้ง กินกุ้งกับปลา ฟู ปูกิน คุณยายเค้าชอบปูม้า ถ้ามันเนื้อมัน เนื้อกามันไม่แข็ง” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“อาหารการกินนั้น ฉานไม่ค่อยกินดิ ส่วนมากไปชอบกินดิ กับข้าวกินได้ทั้งเพ ผักคั่ว ปลาเตาอิ้วก็ได้ ปลาทอดก็ได้ หมูหาค่อยกิน เขียมอยู่พวกเด็กไม่กิน ว่าอย่าซื้อหมูมากิน(ผู้นำผู้สัมภาษณ์เสริม) ปลา ผักคั่ว แกงเผ็ด แกงส้มพั้นนั้น” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“กินข้าวดิสิบเอ็ด เข้าๆหาได้กินม้าย ข้าว อาหารการกินที่ชอบของอย่าให้เป็นของเหม็นของสกปรกกินไม่ได้ เหมือนเคย เหมือนโหรก็ไม่กิน พาด้าคาพองก็ไม่กิน ถ้าปลาเที่ยวสาบๆเหม็นๆ เล้ากินก็หากินม้ายแล้ว ถ้าจี้กินปลาก็แตกเรือเอง(เอาเรือไปหาปลาเอง) ถ้าม้าใส่เกลือไม่ถึงเกลือ กินไม่ได้ ซ้อผักมั่ง ลางที่ก็ซื้อเนื้อมั่ง ลางที่ก็ซื้อปลา ปลามาแกง ก็แลด้าปลาเล็กๆ ก็มาใส่เกลือ ไข่กินเวลาอจๆ ไม่อดก็ตั้งแห้งไว้ก่อน เมื่อกด้วยแกงเผ็ด แกงส้ม ผักก็ผัดเข้า”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

สำหรับอาหารกลางวัน ที่ควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม พบว่าอาหารกลางวัน ที่ควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมี 8 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คืออาหารทะเล เช่นปู ปลา กุ้งตัวเล็ก อาหารคาว เช่นน้ำซุบ และแกงเลียง อาหารอื่นๆ เช่นข้าว ผัก ใค้หู้ แอจี้ น้ำมันใช้ครั้งเดียว ชาจีนร้อน และน้ำอุ่น เวลารับประทานอาหาร 12.00 น. ลักษณะที่สอง คือข้าว ปลาทอด ไข่ทอด ผัก เวลารับประทานอาหาร ลักษณะที่สาม คือน้ำพริก แกงเลียง ผัก และแกงส้มแหละ เวลารับประทานอาหาร 9.00 น. ลักษณะที่สี่ คือข้าว ปลา ผักลวก ใค้หู้ ถั่ว ผลไม้ ชาจีน และชาใบหม่อน เวลารับประทานอาหาร 11.00 น. ลักษณะที่ห้า คือข้าว แกงเลียง น้ำซุบ ผัก ปลา หมู ของหวาน และผลไม้ เวลารับประทานอาหาร 11.00 – 12.00 น. ลักษณะที่หก คือข้าว แกงไตปลา ผัก และหมูเวลารับประทานอาหาร 10.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือข้าว แกง ผัก และปลา เวลารับประทานอาหาร 9.00 น.

ส่วนอาหารกลางวัน ที่ควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมี 8 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือข้าว น้ำซุบ ผัก หมู อาหารทะเล และกาแฟ เวลารับประทาน

อาหาร 12.00 น. ลักษณะที่สอง คือข้าว ไข่ หมู และอาหารทะเล เวลารับประทานอาหาร 12.00 – 15.00 น. ลักษณะที่สาม คือข้าว อาหารทะเล หมู เวลารับประทานอาหาร 10.00 – 11.00 น. ลักษณะที่สี่ คือข้าว ปลาทอด หรือปลาหนึ่ง แองเลียง หมู ผัก และผลไม้เวลารับประทานอาหาร 11.00 น. ลักษณะที่ห้า คือข้าว ปลา หมู เนื้อ ไข่ ผลไม้ และน้ำ เวลารับประทานอาหาร 11.00 - 13.00 น. ลักษณะที่หก คือข้าว แอง ผัก เวลารับประทานอาหาร 10.00 – 11.00 น. ลักษณะที่เจ็ด คือข้าว น้ำซุบ เวลารับประทานอาหาร 11.00 – 12.00 น. นอกจากนี้อาหารกลางวันที่ดีควรรับประทาน โดยแบ่งตามช่วงเวลามื้ออาหารของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมี 6 ลักษณะ เช่นลักษณะแรก คือข้าว ปลา แองเผ็ด ผักบ้าน เปลือกแดงโม น้ำซุบ แองเลียง และผลไม้ เวลารับประทานอาหาร 11.00 น.ลักษณะที่สอง คือข้าว ปลา และผัก เวลารับประทานอาหาร 12.00 น.ลักษณะที่สาม คือข้าว ปลาทอด และผักบ้าน เวลารับประทานอาหาร 13.00 น. ลักษณะที่สี่ คือข้าว ปลา น้ำซุบ น้ำมันพืช และน้ำ เวลารับประทานอาหาร 11.30 น. ลักษณะห้า คือข้าว น้ำซุบ น้ำพริก เนื้อปิ้งหรือคั่ว และปลาต้มหรือทอด เวลารับประทานอาหาร 12.00 น. ลักษณะที่หก คือข้าว แองปลา น้ำซุบ และผัก เวลารับประทานอาหาร 12.00 น. อาหารว่างบ่ายที่ดีควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมโดยภาพรวม เป็นอาหารพวกหมี่ผัด หมูสะเต๊ะ โลบะ รับประทานนานๆ ครั้ง หรือกาแฟ และกล้วย จ้าพวกโลบะ โอวต้า รับประทานนาน ๆ ครั้ง กาแฟ นม ไมโล และขนม มักจะรับประทานอาหารว่างบ่ายอยู่ในช่วงเวลา 15.00 น. ชา ข้าวโอ๊ต และขนม

“พวกอาหารของภูเก็ท อย่างหมูสะเต๊ะ โลบะนานๆกินครั้ง ชอบเหมือนกัน หมี่ผัดด้วย โดยมากทานมื้อบ่ายนี้แหละ”
(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“โก๋ปี้ (กาแฟ)บางทีก็ได้กินบางทีก็ไม่ไปกิน บ้านไกล กินสักจอก(แก้ว)เดียวก็พอ นอกนั้นก็กล้วยไทรหั่นนั้นแหละ”
(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“บ่ายสามมีอบ่าบ่า บางทีกินโลบะ โอวต้าวนานๆ ครั้ง สองสามเดือนกินที ตามหลักกินข้าวอิ่มแล้ว ก็กินข้าวเย็นเลยแหละโดยมากนะ”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“พอถึงบ่าย บ่าย บ่ายสามกว่าโดยมากหาค่อยกินม้าย กินข้าวอิ่มแล้ว วันไหนไปวัดมา กินไม้อิ่ม ก็กินกาแฟ 1 แก้วเล็ก กับขนม เมื่อเด็กหิว ต้องกินข้าว เพราะมืออยู่แล้ว กินตลอดวัน (ตลอดวัน)”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“พอตีสาม บ่ายสาม(15.00น.) กินขนม กินของว่างอีก จะกินขนม หรือกินนมอะไรแล้วแต่ กินเป็นประจำ กินไมโล กินนม”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

นอกจากนี้อาหารว่างบ่ายที่ควรรับประทานของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมโดยภาพรวม เป็นอาหารจำพวกกาแฟ ชา ข้าวโอ๊ต และขนม มักจะรับประทานอาหารว่างบ่ายอยู่ในช่วงเวลา 15.00 น.

“ช่วงบ่ายสาม (15.00 น.) หลาวแหยะ ถินโกบีพันนั้น แหะ และ ถินหนม”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“กินขนมแห้งซื้อมาให้ที่หอ ข้าวโอ๊ตเอ๋ย หาเน้ไม่ เข้าบ้าง บ่ายบ้าง ก็ราวบ่ายสามหว่าๆ (15.00 น.)”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“ตอนบ่ายกินโกบี เซล้อง กินกันแหละ ที 4 กว่า ๆ นะ บางวันก็กิน บางวันก็ไม่กิน นึกอยากก็ไปกิน ไม่นึกอยากก็ไม่ไปกิน หนม (ขนม) ก็กิน ถ้าไม่มีหนมก็กิน แต่เซล้องเปล่า”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

สำหรับอาหารเย็นที่ควรรับประทานเป็นลักษณะเดียวกันกับอาหารกลางวัน เพียงแต่ต่างกันในเวลาการรับประทานอาหาร โดยภาพรวมผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีเวลาการรับประทานอาหารเย็นอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธมีเวลารับประทานอาหารเย็นอยู่ในช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น. กลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนมีเวลารับประทานอาหารเย็นอยู่ในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมมีเวลารับประทานอาหารเย็นอยู่ในช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น.

อาหารที่ควรรับประทานโดยแบ่งตามช่วงเวลามี้อาหาร เช้า กลางวัน บ่าย และเย็นนั้น เป็นการแบ่งเวลาที่เหมาะสม แล้วแต่ความต้องการของร่างกาย ที่จะใช้พลังงานจากอาหาร เพื่อไปเสริมสร้างพลังกำลังในการดำรงชีวิตให้ยืนยาว ไม่เพียงเท่านั้น ที่จะเสริมสร้างสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ ยังมีการเลือกอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และการเตรียม การปรุง การเก็บอาหาร อย่างถูกหลักอนามัย

สำหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และเหตุผลที่หลีกเลี่ยงอาหาร เป็นการบริโภคนิสัยตาม แต่ละบุคคลที่ปฏิบัติ อาจจะเหมือน และแตกต่างกันได้ ผู้สูงอายุเองยังมีความต้องการปริมาณอาหารอยู่ ถึงแม้จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอทุกวันแล้ว กลับยังต้องการเลี่ยงอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นพิจารณาข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ ไปเป็นสิ่งสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง โดยใช้เกณฑ์อาหารหลัก 5 หมู่ สารปรุงแต่งในอาหาร และเครื่องดื่มหกึ่งเหลืง พิจารณาจากภาพรวม และความเหมือนกันของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ความต่างกันเหตุผลที่หลีกเลี่ยงอาหารของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม ที่สัมภาษณ์มานั้น จากภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงอาหาร อาหารหมู่ที่ 1

ประเภทโปรตีน เป็นจำพวกเนื้อสัตว์ เช่นสัตว์ปีก อาหารทะเล สัตว์น้ำจืด เนื้อ สัตว์ป่า เครื่องในหมู และ หมู เป็นจำพวกไข่ ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า รับประทานสัตว์มีปีกแล้วปวดเมื่อย หรือไม่ชอบรับประทาน สกปรก กลัวมีเชื้อโรค สงสาร และอาจทำให้เสียสุขภาพ รับประทานอาหารทะเลกลัวไขมัน หรือคอเลสเตอรอลจะสูง หรือกลัวจะมีเชื้อโรค หรือมีโรคประจำตัวอยู่ ต้องระมัดระวังเรื่องอาหาร หรือบางอย่างรับประทานยาก หรือไม่กล้ารับประทาน แพทย์สั่งห้าม ส่วนสัตว์น้ำจืดเกิดมาไม่รับประทาน คาว ไม่ชอบ สงสาร และทำให้เสียสุขภาพ สัตว์ป่าที่หลีกเลี่ยง เพราะของแปลกไม่กล้ารับประทาน ส่วนรับประทานอาหารพวกเนื้อจะอึดอัด แน่นในท้อง ปวดท้อง กลัวย่อยยาก หรือเกิดมาไม่รับประทาน หรือกลัวจะมีเชื้อโรค ทำให้เสียสุขภาพ หรือมีความเชื่อว่าวัว ควายนัวใช้งาน รับประทานเข้าไปเกิดความฉิบหาย หรือไม่ชอบรับประทาน หรือคิดว่าสกปรก หรือกลัวโรคจะกำเริบ สำหรับสัตว์ป่าที่หลีกเลี่ยง เพราะของแปลกไม่กล้ารับประทาน นอกจากนั้นที่หลีกเลี่ยงเครื่องในหมู เพราะเกิดมาไม่รับประทาน ส่วนเนื้อหมู บางคนให้เหตุผลว่า ถูกห้ามรับประทาน เพราะกลัวจะมีเชื้อโรค และคอเลสเตอรอลสูง รวมทั้งไขไก่ การหลีกเลี่ยงรับประทานเครื่องในหมู เพราะเกิดมาไม่รับประทาน ส่วนเนื้อหมู บางคนให้เหตุผลว่า ถูกห้ามรับประทาน เพราะกลัวจะมีเชื้อโรค และคอเลสเตอรอลสูง การหลีกเลี่ยงรับประทานไขไก่ เพราะกลัวจะมีเชื้อโรค และคอเลสเตอรอลสูง ดังคำกล่าวนี้

สัตว์มีปีก

“เหนียวไม่กิน หมนสี่ขา เหนียวกินแล้วไม่ดีในตัว รู้สึกแน่นอก เลยไม่กินทั้งวัน อาหารมันมากไม่กิน กินแกงส้มทะเละ ชอบเผ็ดจืดก็ไม่กิน ไก่ไม่ให้กินเกี่ยวกับเคล็ด ..สัตว์มีปีกไม่...”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...กินแต่ว่ามัน ไม่ชอบ แต่กินได้ หาชอบมั๊ย ไม่กินเนื้อ ไก่ กินพวกกุ้ง อาหารทะเล”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เราไม่กินของแสดงๆ เลือกกินของที่ว่าไม่แสดงต่อสุขภาพ ไก่ เนื้อสัตว์ต่างๆเป็นของแสดง ผักพวกนี้ แดงกวากินไม่ได้ มันเย็น ไข่อื่นกินได้ พวกนี้ทำให้เสียสุขภาพ ปวดท้อง ปวดไส้ ไม่กินไก่ แดงกวา ป่านี่เขาวิจัยมาแล้วว่า แดงกวานี้เป็นโรคเข็ด กินแต่ปลาถึงฉ่าง แกงเลียง อย่ากินของบูดเสีย ให้สุก ดิบๆ สุกๆ กินไม่ได้”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ของเผ็ดไม่กิน ควายนไม่กิน วัวไม่กิน ไก่ไม่กิน เเพะไม่กิน กินแต่ปลา ไก่ เนื้อเรากินไม่ได้ เราไม่กิน ลูกทำ ลูกให้เราก็กิน ควายนไม่กิน วัวไม่กิน ไก่ไม่กิน เเพะไม่กิน กินแต่ปลาโอพวกนั้นมันสกปรก ไก่มันเชี่ยจี้ เครื่องในควายนสกปรก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“แพะไม่กิน วัวไม่กิน ควายไม่กิน ไก่กิน เป็ดไม่กิน การกินนั้นมันไม่น่ากิน ไม่อยากขึ้นมา เค็ม
ไม่ให้กิน มันไม่ให้กิน ออกกำลังกายเข้าๆ ให้สุขภาพแข็งแรง”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

อาหารทะเล

“ชีวิตคือ อีก็ต้มปูม้า ต้มแล้วทำน้ำจิ้ม น้ำของเอง แต่ไม่หาญกินมาก กินซีกหนึ่ง ตัวเล็ก กินซีกเดียว
กลัวเหมือนกัน เดียวไขมันสูงทำหรือ กินซีกหนึ่ง จริง ๆ น้ำปลาไม่กิน ผงชูรสไม่กิน อ้อ กุ้งตัวใหญ่ อี
ไม่กินกุ้งตัวใหญ่ตลอดตลอดสูง กุ้งตัวเล็กไม่ให้โทษ กุ้งตัวใหญ่ ไขยตลอดตลอด.เกิดมาไม่
กินปลาหมึก ปลาหมึก ในชีวิตปลาหมึกไม่กิน ปลาหมึกไม่กิน...”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...แค่ไม่กินหมูเถื่อน ควาย วัว เต่า หอยพง ไม่กินเพราะเชื่อโรคมันก็เป็นบังเกิดขึ้นมา ของเป็นก็
ไม่เอา ไม่หอย ให้เป็นๆ ก็ไม่เอา” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...ต้องเลือกปลา ปลาที่มีคาวไทรปลาแหละกินไม่ได้ แบบปลาหูลูทูนี่ ไม่เอา ไม่กินหัน ปลาที่
คาวจัด ๆ ไม่กิน ปลาน้ำจืดไม่กิน ไม่กินเนื้อหาค่อยกินไม่ ไม่ค่อยซื้อไม่ ปลาควาๆ ไม่กิน กินนั้น
แหละพวกปลา แต่ว่าปลาควาไม่กิน หมึกไม่กิน กุ้งกินบ้าง แต่ปลาหมึกไม่ กินหันนั้น ไม่กินแต่ว่า
ไม่ค่อยหาญกิน หมอห้ามเหมือนกัน...ก็ไม่กินปลาที่คาวจัด ๆ ไม่กิน แต่ปลาเลนนี่กินนะ ปลาเลน
ปลานี้ ๆ แล้วกินไม่ได้ มันกินไม่ได้ เมื่อนั้นกินได้ทุกอย่าง เมื่อครั้งหนุ่มๆ กินได้ทั้งแพ ปลาหูลูทูกี่
กิน แต่ว่าปานี่ไม่เอา” (ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

สัตว์น้ำจืด

“นมข้น นมกล่อม ไม่ชอบกินโกปี้เลย ไม่กินหลายปีแล้ว มีทุกสิ่งแหละที่ชอบ แต่เป็ด ไก่ ปลาตุกไม่
ชอบ ไม่กิน ไม่มีเหตุผลหรอก แต่ไม่ชอบ สงสารมัน ก็เลยไม่กิน เพื่อนเขยุดให้กินก็ไม่กิน เป็ด ไก่
ปลาตุก ปลาช่อน ของเป็นๆ ไม่กิน ถ้าเขาเอามาขายก็ไม่กิน สงสารมัน นกก็ไม่กิน ...”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“จี่มันไทร คันไม่กินหมูเตาอ้อ มันก็ไม่มัน ปลาน้ำจืดดูหากิน ปลาช่อนหาค่อยกิน หมูไม่กิน ควาย
ไทรไม่กิน ไม่หาญกิน คาว เนื้อสัตว์แปลกๆ กินแพะ(ผู้นำผู้สัมภาษณ์เสริมว่าแบบสัตว์ป่า สัตว์ไทร
แก่งหละ เนื้อป่า) ไม่เอา ไข่อื่นกลัวตาย ไม่หาญ กินปลาก็ฉานเลือกปลากินปลาเลทราย เป็นปลาดี
แะ...” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...ปลาบ้านไม่กิน ปลาสัตว์น้ำจืดไม่กิน ไม่ชอบ เนื้อสัตว์ไม่กินหลายอย่าง กินแต่สัตว์ป่า กินแต่ หมูเถื่อน กินแต่ว่านไม่ชอบ แต่กินได้ หาชอบมาย ไม่กินเนื้อ ไก่ กินพวกกุ้ง อาหารทะเล”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...ไม่เอาแล้วคนแก่ เลือกปลาดีๆ ปลานี้ไม่กินหลาว ไม่กินปลาตุก ปลาตุก คุกคอน คุกไทร์ไม่กิน คุกเลกินได้หลาว คุก คอนไม่กิน(หัวเราะ) ปลากี่ปน กินไม่ได้มันคาว กินแล้วเสียดูสภาพ”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

สัตว์ป่า

“...พยายามหลีกเลี่ยงไปในตัวเลข เนื้อสัตว์นี้โดยมากกินทุกอย่างกินทุกอย่างนอกจากบางอย่างบางอย่าง อย่างไม่กินพวกแกะ เนื้อแกะเนื้อไทร พวกแปลกๆไม่กล้ากิน รูปหนังนี้ ฮีไม่กล้ากิน”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“หนมใส่ไข่ไม่กิน ไม่กิน ไม่กิน ต้องเลือกปลา ปลาที่มีคาวไทรปลาแห้งกินไม่ได้ แบบปลาหลู หันนี้ ไม่เอา ไม่กินหัน ปลาที่คาวจัด ๆ ไม่กิน ปลาน้ำจืดไม่กิน ไม่กินเนื้อหาค่อยกิน ไม่ ไม่ค่อยซื้อ ไม่ ปลาคาวๆ ไม่กิน กินนั้นแหละพวกปลา แต่ว่าปลาคาวไม่กิน หมึกไม่กิน กุ้งกินบ้าง แต่ปลาหมึก ไม่ กินหันไม่กินแต่ว่าไม่ต่อยหาญกิน หมอห้ามเหมือนกัน สัตว์ป่าไม่มี ไม่กิน เซดองอุเส็ง (ซาใส่ นม) กินไม่ได้หละ ใส่นม ใส่ไทร เปล่ากินไม่ได้ มันคาว โอวัลติน ก็ไม่กินปลาที่คาวจัด ๆ ไม่กิน แต่ปลาเลนี้กินนะ ปลาเลกิน ปลานี้ ๆ แล้วกินไม่ได้ มันกินไม่ได้ เมื่อโน้นกินได้ทุกอย่าง เมื่อครั้ง หนุมๆ กินได้ทั้งเพ ปลาหลูทุกก็กิน แต่ว่าป่านี่ไม่เอา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

อาหารพวกเนื้อ

“...แกงผัก มันคล่องสบาย ไม่แน่นอก ในท้องไม่อึดอัด ถ้ากินเนื้อมากไม่ได้ เสี่ยงรสหวานจัด กับข้าว รสหวาน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เรื่องเนื้อถ้าเราด ก็มีบ้างแต่ให้มันน้อยแต่เราต้องหนักทาสงผัก เนื้อนั้นมีบ้างครั้งคราวก็ไม่ค่อย โลบะ ปอเปียะนั่นแหละไม่เอาขายคาหลบมานาน ถ้าอยากสักชิ้นนึง ทานปอเปียะบ่อยๆ กลัวก็เป็น เบาหวานกับเค้า ทานเนื้อแกงมันกฉั้วก็เจ็บกระเพาะหลาว มันแน่น มันย่อยยาก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...อ้อ ไม่กินเครื่องในสัตว์ เนื้อไม่กิน เกิดมาไม่กิน...”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“กินของที่ไม่ควา ๆ ปลาอย่างเคียว หมูไม่พริ้อ (ไม่เป็นไร) หมูไม่พริ้อ หมูเพแหละ หมูกินได้ ไก่ ไหร์ วัว ควายไม่กิน คือควายเรากินนั้น เราใช้กรรมัน เมื่อก่อนสมัยก่อนเขาใช้การ ใช้วัว ใช้ควาย ใช้กรรมัน แล้วเรามากินเนี้ย ไม่ฉิบหายหรือ ไม่ได้แหละ...”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“แพะไม่กิน วัวไม่กิน ควายไม่กิน ไก่กิน เป็ดไม่กิน การกินนั้นมันไม่หนักอึกิน ไม่อยากขึ้นมา เค็ม ไม่ให้กิน มันไม่ให้กิน ออกกำลังกายเข้าๆ ให้สุขภาพแข็งแรง”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ของเผ็ดไม่กิน ควายไม่กิน วัวไม่กิน ไก่ไม่ กินแพะไม่กิน กินแต่ปลา ไก่ เนื้อเรากินไม่ได้ เราไม่กิน ลูกทำ ลูกให้เรา ก็ไม่กิน ควายไม่กิน วัวไม่กิน ไก่ไม่ กินแพะไม่กิน กินแต่ปลาโอพวกนั้นมัน สกปรก ไก่มันเขี่ยๆ เครื่องในควายสกปรก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

เครื่องในหมู

“...ตับหมูไม่กินเกิดมา เครื่องในสัตว์ไม่กิน อือ ไม่กินเครื่องในสัตว์ เนื้อไม่กิน เกิดมาไม่กิน ...แต่ โลบะเป็นชิ้น อึกินเล็กๆหรอก อึไม่กินอึ(พูดเน้นเสียง) ไม่กิน แล้วกินเถียนคำว่าเนื้อหมูไม่กิน ที่เป็น ลัน ปลายยุก เป็นหู ไม่กิน ไม่สัมผัสเกิดมา ตับหมูก็ไม่กิน ไม่ลอง เกิดมาไม่กิน ไม่”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

เนื้อหมู

“อ้อ เคี้ยวนี้ ป่านีเค้าไม่ให้กินหมูอีก ก็มากินกึ่ง กินกึ่งกับปลา ลูๆ แหละ ห้ามไม่ให้กินหมูแล้ว กลัวจะมีเชื้อโรค และคลอเลสเทอรอลสูง ...”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

ไข่ไก่

“มันไข่ไก่ กินไม่ได้ กลัวว่าเชื้อมันสะสมอยู่ข้างใน แล้วมันคลอเลสเทอรอลมาก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

จากภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารหมูที่ 2 ประเภทคาร์โบไฮเดรต จำพวกข้าว เช่นข้าวเหนียว และข้าวรสหวาน จำพวกแป้ง เช่นขนมสาคโปเปีย และขนมจีน ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า ขนมสาคบางอย่างรับประทานแล้วแน่นอก ข้าวรสหวาน และโปเปียรับประทานแล้วกลัวจะเป็นโรคเบาหวาน ขนมสาคบางอย่างไม่ชอบรับประทาน ขนมจีนรับประทานเข้าไปกลัวจะปวดท้อง

“...โลบะ ปอเป็ยนั่นแหละไม่เอาขาดาหลบมานาน ถ้าอยากสักชิ้นนี้ ทานปอเป็ยน้อยๆ ถั่วก็ เป็นเขาหวานกับเค้า ทานเนื้อแก้งมันกล้วยก็เจ็บกระเพาะหลว มันแน่น มันย่อยยาก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...หนมจีนเค้าเขาทำแห้งๆนี้ ก็เลือกกินพุ้นนั้นแหละ ไม่ค่อยกิน ถั่ววิเอ็บพุง เจ็บไทรพุ้นนั้นแหละ คิดไปมาก พอวันเที่ยงก็กินข้าวพุ้นนั้นแหละ”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

จากภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 3 ประเภทผัก เป็นวิตามิน และแร่ธาตุ เป็นจำพวกผักสดต่าง ๆ เช่นหัวไชเท้า แดงกวา ผักคะน้า และ ผักชีจีน เป็นจำพวกผักคอง เช่นผักกาดคอง ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า ความเชื่อในการรับประทาน หัวไชเท้าว่า หัวไชเท้าไปล้างฤทธิ์ยาจีน แล้วไม่ได้ผล รับประทานแดงกวา มันเย็น ทำให้ปวดท้อง และเสียสุขภาพ ไม่รับประทานผักคะน้า เพราะไม่ชอบ ทำให้เสียสุขภาพ ไม่รับประทานผักชีจีน เพราะแพ้กลิ่น และกลัวเส้นเลือดตีบ ส่วนผักคองไม่รับประทาน เพราะกลัวเจ็บป่วย รู้ว่ามีโทษจึง หลีกเลี่ยง กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีการหลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 4 ประเภทวิตามิน และแร่ธาตุ เป็นจำพวกผลไม้ เช่นผลไม้คอง ส้ม ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า ผลไม้คองรับประทานมากๆ จะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ปวดเมื่อย ถ้ารับประทานส้ม เชื่อว่ามันจะเย็นในร่างกาย มีผลทำให้เสีย สุขภาพ เป็นโรคได้ง่าย

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ 3

“...การกินอาหาร อย่างกินของแสลง เช่นถ้ากินยาจีน อยู่กินหัวไชเท้า มันอ้างยา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...ถ้ากินหมูก็คิดว่ามันสงสาร เราสงสาร ผักนี้ ไม่กินทุกสิ่ง (ทุกอย่าง ไม่กินผักคะน้า ผักอะไร ไทร ก็ไม่รู้ ไม่ชอบ เหมือนจะเป็นลมพุ้นไม่ได้ มันเหม็นเข้าในหมูก (จมูก) เหมือนจะเป็นลม ผักชีจีนอะไร ไทรเขาวัว”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ผักกาดคอง ฉานไม่กิน เพราะกลัวเจ็บ รู้ว่ามีโทษ หลีกมันไปเลย”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 4

“...ของคองห้ามไม่ให้กิน กินมากๆ จะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มันเค็ล็ด สัตว์มีปีกไม่ กินปลาหมึก ไม่กิน กินผัก แกงผัก มันคล่องสบาย ไม่แน่นอก ในท้องไม่อืดอึด ถ้ากินเนื้อมากไม่ได้ เลียงรสหวานจัด กับข้าวรสหวาน กลัวจะเป็นเบาหวานเหมือนกัน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...ของส้มก็ไม่กินคนจีน ไม่เค็ลน หรือสองเค็ลน ไม่กินพืด ถ้าเกิดนั้นนะภายในเค็ลนหนึ่งต้องกิน แต่ มันงา แกงพริก นั้นเผ่าตัวเอง ส้มโหระย่อ้กิน มันเข็ลน เขาไม่หาญกินพืดแหละ เสียสุขภาพ เกิดโรคได้ง่าย ไม่กินเนื้อ เนื้ออย่างเค็ลยที่ไม่กิน” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

จากภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีการหลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 5 ประเภทไขมันจากสัตว์ และพืช เช่นอาหารมัน ปาท่องโก๋ทอด โอดั่วว โลบะ น้ำมันทอดปลาซ่า และกะทิ ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า อาหารมันรับประทานแล้วแน่นอก และไม่มีประโยชน์ รับประทานปาท่องโก๋ทอดคกลัวไขมันสูง รับประทานโอดั่วว และโlobะกลัวความดันเลือดจะขึ้น ใช้น้ำมันทอดปลาซ่ากลัวเป็นมะเร็ง และรับประทานกะทิมากๆ เพราะมีโรคความดันอยู่ กลัวเส้นเลือดคียบ

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 5

“โก้ทอดคับมันอีไม่กิน กลัวมันมาก มันไม่รู้เขาทอดที่เค็ลครั้ง มันทอดปลา ทิคอที อีไม่ซ่า ไม่ซ่า ไม่ได้ ไม่ได้ น้ำมันเป็นมะเร็ง ไม่ซ่า ไม่ซ่า ทอดแล้วทิ้ง ทอดอย่าใส่มาก ไม่เอา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“หลีกเลี่ยงบ้าง ไม่กินนะ ก็โอิพวกเค็ลคมาอย่างหนึ่ง คะทีอะไรอย่างหนึ่งมัน พยายามเลียง กินบ้าง แต่บางคราว บางครั้ง บางคราว ที่แปะได้เลียงก็เพราะโอิพวกความดันโอิพวกนี้แหละที่มีอยู่ คกลัวเส้นเลือดคียบโอิพวกนี้ กลัวนะ ฮี ฮี เพราะว่าแปะมีความรู้เออๆ ไขมัน ใจโอิพวกนี้ พยายามหลีกเลี่ยงไปในตัวเลย เนื้อสัตว์นี้โดยมากกินทุกอย่างกินทุกอย่างนอกจากบางอย่างบางอย่างไม่กินพวกแกะ เนื้อแกะเนื้อโอิ พวกแปลกๆ ไม่กล้ากิน จูพันธ์ฮี ฮี ไม่กล้ากิน”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...สิ่งที่ไม่มีความประโยชน์ เราอย่าไปกินมัน โอินี้ไม่ผลประโยชน์เลยให้ตาย”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

จากภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมมีการหลีกเลี่ยงอาหารสารปรุงแต่งในอาหาร เช่นผงชูรส น้ำปลา น้ำผึ้งหวาน ของเค็ล และของเค็ล ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า รับประทานผงชูรส และน้ำปลาแล้ว รู้ว่ามีโทษต้องหลีกเลี่ยง กลัวจะเป็นโรคอันตราย ไม่มีประโยชน์

น้ำผึ้งหวานกลัวจะเจ็บป่วย ไม่กล้ารับประทานเกินขนาด ไม่รับประทานของเค็ม เพราะกลัวความดันจะสูง เพชท์สังห้าม ไม่รับประทานของเผ็ด เพราะแสบท้อง กลัวสายตาเสีย

หลีกเลี่ยงอาหารสารปรุงแต่งในอาหาร

“ร่างกาย เช่นของคองมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่า เอาไว้คอง ของคอง ของเค็มถ้าหลีกเลี่ยงได้ จะเป็นการดี อาหารเผ็ดจัดควรหลีกเลี่ยง กลัวสายตาเสีย เค็มจัดเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง กลัวความดันขึ้น ผงชูรสควรหลีกเลี่ยง เขาต้องหาทางหลีกเลี่ยงอาหาร เช่นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมัน กระทั่งอาหารที่เราเป็นโรค อยู่ในร่างกายเราก็ต้องปรึกษาแพทย์ มันจะหลีกเลี่ยงอะไรได้มันไม่ใช่ หลีกเลี่ยง แล้วยากี่ช่วยไม่ได้หรอก แบบหลีกเลี่ยง ไม่ใช่กินทุกวัน...อาหารการกินของทานี้ต้องเหมาะสมกับร่างกายกับโรคที่เราเป็นอะไร”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ชอบของเค็ม หมอห้าม แต่กินไม่กินไป ประะรู้ว่ามันยังโทษ ก็พยายามเลี่ยง ทำใจแข็ง”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“เหมือนว่าอาอิโนะโมะโตะนั้น ผมว่าไม่ควรก็ดี ไม่มีประโยชน์ เพราะมันห้ามกันไม่ได้ ของใครก็ใครทำ คร้วใครก็ใครรักษา”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

นอกจากนี้จากภาพรวมที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงอาหาร อาหารเครื่องดื่มที่หลีกเลี่ยง เช่นกาแฟ และชาใส่นม ที่หลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่ชอบกาแฟ รับประทานกาแฟแล้วนอนไม่หลับ และเป็นโรคความดันอยู่ ส่วนชาใส่นม และ โอวัลติน คาว รับประทานไม่ได้

“นมข้น นมกล่อง ไม่ชอบกินโกปีเลีย ไม่กินหลายปีแล้ว ...”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“กาแฟ ย่าไม่กิน มันนอนไม่หลับ (หัวเราะ) กาแฟนะ เมื่อก่อนเคยกินแหละ พอทีหลังเป็นโรคความดันเข้าไม่กินเลยกาแฟ ไม่กินมานานแล้ว หลายปีแล้ว ตั้งแต่รู้ว่า ย่าเป็นความดันมันไม่ลง แล้วก็ไม่ได้กินเลย ความดันมันขึ้นอยู่เรื่อย กินยาควบคุมไว้”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“...ไม่กินเซล์องอูเต้ง (ชาใส่นม) กินไม่ได้หละ ใส่นม ใส่โหระ เป่ากิน ไม่ได้ มันคาว โอวัลติน ก็ไม่”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และเหตุผลที่หลีกเลี่ยงอาหารที่เหมือนกันของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม คือหลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 1 จำพวกเนื้อสัตว์ ด้วยเหตุผลที่ว่า คาว รับประทาน

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 2 ประเภทคาร์โบไฮเดรต ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน คือกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธกับ
ไทยจีน รับประทานจำพวกแป้งกลั้วจะเป็นโรค ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมรับประทานจำพวก
แป้งแล้วเลี่ยน หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 5 ประเภทไขมันจากสัตว์ และพืช ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน คือกลุ่ม
ผู้สูงอายุไทยพุทธกับไทยจีน รับประทานจำพวกไขมันกลั้วจะเป็นโรค ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม
รับประทานจำพวกไขมันแล้วไม่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงสารปรุงแต่งในอาหาร ด้วยเหตุผลที่ว่า รู้ว่า
มีโทษจึงหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 1

“จิ้มมันไหร์ คันไม่กินหมูเคาอัว มันก็ไม่มัน ปลาหน้าจืดถูกกิน ปลาช่อนหากค่อยกิน หมูไม่กิน กล้วย
ไทรไม่กิน ไม่หาญกิน คาว...กินปลาก็กินเลือกปลากินปลาเลทราย เป็นปลาดีแฮะ...”

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 2

“เรื่องเนื้อถ้าเราด ก็มีบ้างแต่ให้มันน้อยแต่เราต้องหนักทาสงผัก เนื่อนะมีบ้างครั้งคราวก็ไม่บ่อย
โลบะ ปอเปียะนั่นแหละไม่เอาขาดหลายมานาน ถ้าอยากสักชิ้นหนึ่ง ทานปอเปียะบ่อยๆ กลั้วก็เป็น
เบาหวานกับเค้า ทานเนื้อเก่งมันกลั้วก็เจ็บกระเพาะหลาว มันแน่น มันย่อยยาก”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เหนียวไม่กิน หนมสีชา เหนียวกินแล้วไม่ดีในตัว รู้สึกแน่นอก เลขไม่กินทั้งวัน อาหารมันมากไม่
กิน...เลียงรสหวานจัด กับข้าวรสหวาน กลั้วจะเป็นโรคเบาหวาน”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“โรตีมื้อก่อนชอบ ป่านี้อีเยน เนื้อสัตว์ไม่ชอบ วัว กล้วยไม่มีในตู้เย็นเลย”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

หลีกเลี่ยงอาหารหมู่ที่ 5

“แต่แรกชอบทานมันๆ ป่านี้น้อยค้อยทาน แล้วอาหารที่ว่าของเรา โลบะหันนี้ น้อย โอวด้ว่านานๆ กิน
เหมือนกัน เราไปซื้อบอกว่าย่าใส่มันเยอะ บางทีมันมาก เบื่อ กินไม่ลง เคื่อนกินหนได้ กลั้วความ
ดันเลือดก็ขึ้น การกินอาหาร อย่ากินของแสลง เช่นถ้ากินยาจีน อย่ากินหัวไชเท้า มันล้างยา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ได้ทอดกับมันอีไม่กิน กลั้วมันมาก มันไม่รู้เขาทอดที่กี่ครั้ง มันทอดปลา ทิคอที อีไม่จ้ำ ไม่จ้ำ ไม่
ได้ ไม่ได้ น้ำมันเป็นมะเร็ง ไม่จ้ำ ไม่จ้ำ ทอดแล้วทิ้ง ทอดอย่าใส่มาก ไม่เอา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“...สิ่งที่ไม่ดีประโยชน์ เราอย่าไปกินมัน ไขมันไม่ดีไม่ผลประโยชน์เลยให้ตาย”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

หลีกเลี่ยงสารปรุงแต่งในอาหาร

“...น้ำตาลไม่กิน ผงชูรสไม่กิน อีจู้ว่ามีโทษต้องหลีกเลี่ยง ๆ กลัวจะเป็นโรคอันตราย ...”

กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมได้มีการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการได้ตามความเหมาะสม ที่เป็นเช่นนั้น เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพ ความชอบ จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร โดยมีเหตุผลต่างๆ นานา เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาหารที่ดีให้กับร่างกาย ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง เช่นผักที่รับประทานเข้าไปให้แคลเซียม มีกากอาหารช่วยย่อย รับประทานปลาแล้วย่อยง่าย รับประทานข้าวกล้องอินทรีย์ คัดค้านคำกล่าวของกลุ่มผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ผักนี้ทานผักเข้าไปมันช่วยย่อยผักเขียวมันมีแคลเซียม ขาดก็ตามหมอบ ขาดก็ทานผักเขียวก็มีแคลเซียมและมันก็เป็นกากอาหาร มันได้ย่อยก็มันได้ถ่ายนั้นนะ ปลาก็เหมือนกัน ทานปลามันช่วยย่อยง่ายทานเนื้อแกงมันก็คือเจ็บกระเพาะหลว มันแน่น มันย่อยยาก บายการกินของ เราอยู่บ้านสบายตัว กินข้าวอินทรีย์ กินข้าวได้นอนหลับดี” ช่วยให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข สุขภาพร่างกาย และจิตใจแข็งแรง สมบูรณ์ อายุยืนนาน

เมื่อมาวิเคราะห์ถึงการรับประทานอาหารที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้พอดี พยายามรับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ปลูกเอง เป็นธรรมชาติ หรือถ้าจำเป็นต้องซื้อ พยายามเลือกที่ปลอดสารพิษ เพื่อป้องกันผลเสียต่อร่างกาย (วินัย คะห์ และคณะ, 2538)

11. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสมรรถภาพตามวัยแต่ละระยะของอายุขัย ในระยะที่ 4 ตามวัยผู้สูงอายุ อายุ 61 – 70 ปี มีการยืดออกไปอีกในปัจจุบันสามารถทำได้ และคงทำได้มากขึ้นในอนาคต แต่ความหมายที่แท้จริงในการยืดอายุคน ซึ่งเป็นการยืดอายุขัยระยะที่ 3 มิใช่ระยะที่ 4 คือทำให้คนสูงอายุไม่เป็นคนชราที่ไร้สมรรถภาพ เป็นการยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า การออกกำลังกายทำให้คนมีอายุยืนขึ้นได้ แต่งานวิจัยนี้มีหลักฐานแน่นอนว่าผู้ที่ออกกำลังกายโดยถูกต้องเป็นประจำ แม้จะสูงอายุแล้ว ก็ยังมีความกระฉับกระเฉงว่องไว มีสมรรถภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนน้อย สามารถหาประโยชน์ให้แก่งานได้ต่อไป แทนที่จะเป็นภาระสังคม

จากประสบการณ์การออกกำลังกายที่ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ไม่ว่าจะวิธีการที่เหมาะสม จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความถี่ ระยะทาง หลักการ วิธีการทดแทน และผลต่อสุขภาพ ทำให้ผู้วิจัย ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงภาพรวมว่า ประสบการณ์การออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรม คือ

- 1) การเดินใช้เวลา ½ - 2 ชั่วโมงต่อวัน ปฏิบัติเป็นบางครั้ง - ทุกวัน ระยะทางประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร

“เดินไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านไปสักกิโล แต่ไปกลับตอนเที่ยงก็มากินข้าวบ้านด้วยทำแบบนี้ทุกวัน บ้านกับโรงเรียนเที่ยงหนึ่งสิบนาที ถึงวันหนึ่งสิบเที่ยว”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เข้ๆให้เดินออกกำลังกาย คนแก่ๆ วังแรงๆ ไม่ได้ เจ็บคอกหลัง ใ้ด้ออกกำลังอยู่ทุกวันทุกเวลา ครั้งชั่วโมงต่อวันหนึ่ง เดินราวสองถึงสามกิโลได้ ทุกๆ วัน”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

- 2) กายบริหาร ทำกายบริหารเป็นการยืดมือ ยืดขา เขวียงแขนขาไปมา หน้าหลัง และ โยกตัว รวมทั้งสบัดมือ สบัดขาในการรำไทเก๊ก ใช้เวลาประมาณ ½ - 2 ชั่วโมง

“เดินได้แต่ไม่ขับ ถ้าเมื่อก่อนออกกำลังกายทุกวัน เขียววังปานนี้ออกไม่ได้ เขียวยืดมือ ยืดขา ล้มลง ไปหาหมออีก ป่านี้นั่นตีห้าออกกำลังกายไม่นาน เดินสองถึงสามเที่ยว ความเชื่อของตัวเอง เชื่อทำแล้วได้ผล เชื่อทุกสิ่งที่เราทำแล้วได้ผล เห็นผล”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

“เข้ๆ ออกในบ้านราวสักประมาณครึ่งแ่ชั่วโมง ใช้เครื่องโยกแล้วหน้าท้องก็เขวียงๆ ไทรพั้นนี้แหละ พอบ่ายห้าโมงครึ่งไหนพวกนี้แหละ จนถึงเจ็ดโมง เดินรอบถ้ำเทียบขึ้นมา มันสามารถรอบบ้านสองรอบบ้างนะ ถ้าสามารถรอบนี้ก็หมื่นกว่าก้าว หมื่นกว่าอย่างมันพั้นนี้”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ตื่นห้ากว่า ตื่นมาออกกำลังกายมาออกกำลังกาย แต่ไท่หัว (โรงเรียนไท่หัว) รำจีน รำไท่เก๊กไปบดมือไป บดตีนออกกำลังกาย ว่าที่ไปเรียนไท่เก๊กใช้เพลงจีนแหละ หลายท่าโย้สิบท่าก็บายใจ สุขภาพเราไปรำไปไหวแล้วเส้นสายมันดี”

(ผู้สูงอายุหญิง ไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ตี 6 พอเสร็จมะหย่งเข้าห้องน้ำ ออกกำลังกายเราหาแผ่นไม้วิดพื้นไม้โซ่เล่น ทำพั้นนี้แหละ 50 กว่าครั้ง พอออกกำลังกาย เออ 50 นาที กายราวครึ่งชั่วโมงได้ ยกเข้ง เราวิดพื้น นี้ 60 ทำพั้น (มือประสานที่ท้ายทอย ลูกช่วงตัวขึ้นแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าจนสุด) ทำพั้นนี้ (เขวียงแขน หน้าหลัง) 50 นาทีเหมือนกัน สองอย่างนี้ 100 ที”

(ผู้สูงอายุชาย ไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

3) การวิ่งเหยาะ ๆ ออกกำลังกายให้สมดุลกับร่างกาย ดังคำกล่าวของผู้สูงอายุชาวไทย พุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ตีห้าหัวรุ่ง ไปออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจำวัน กลับจากออกกำลังกายชั่วโมงกว่าๆ ได้เคลื่อนไหวได้เหงื่อกลับมาบ้านก็หกโมงกว่าๆ อาบน้ำ ออกกำลังกายมันไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอก มันต้องออกตามเวลาที่เหมาะสมและทุกวัน อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย 5 วันถ้าทำได้ควรจะได้มัน อาทิตย์ก็ยังดี ต่อเนื่องและให้สมดุลกับร่างกาย เราต้องปฏิบัติต่อตัวเราเอง ระวังให้พอดีกับร่างกาย บางโอกาสไปออกกำลังกายเหมือนกัน ทำให้อวัยวะและจิตใจผ่อนคลาย สุขภาพมันก็ดีขึ้น พอออกกำลังกายกับไม่ออกกำลังกายสังเกตง่ายว่า สุขภาพมันผิดกันเยอะ” เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกาย ที่ผู้สูงอายุอาจนำมาใช้ฝึกฝนร่างกายมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดีมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อหน่าย มีแรงผลักดันที่ทำให้ฝึกซ้อมสม่ำเสมอ และได้สังคม ในทางกลับกันเกิดข้อเสีย จัดความหนักเบาได้ยาก บางครั้งอาจหนักเกินไป และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับสุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล (2541) ที่กล่าวว่า การออกกำลังกายที่เหมาะสมต้องไม่ก่อให้เกิดบาดเจ็บ หรืออันตราย ยังช่วยเสริมสร้างความทนของระบบหัวใจ หลอดเลือด รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรง และความยืดหยุ่น ให้แก่กล้ามเนื้อ นอกจากนี้วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม ยังรวมถึงการเดิน ทำงานไปด้วย

4) การเดินร่วมกับการทำงาน ดังคำกล่าว ที่ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “เดินไป บ่ายก็ค้ายหญ้าไปพั่นนั่นแหละ” นับว่าเป็นการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวัน และงานอดิเรก ซึ่งผู้สูงอายุจำนวนมากที่ถูกกลุ่กลานห้ามใช้ร่างกายในชีวิตประจำวัน และห้ามทำงานอดิเรกที่ใช้ร่างกาย เนื่องจากความเข้าใจผิดว่าผู้สูงอายุควรระวังการใช้ร่างกาย และพักผ่อนมาก แท้จริงการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานอดิเรกที่ใช้ร่างกายหากจัดให้พอเหมาะแล้ว จะเป็นฝึกฝนร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างดียิ่ง แต่ทั้งนี้จะต้องจัด หรือปรับให้เข้ากับหลักการฝึกฝนร่างกายทั้งในแง่ปริมาณ และส่วนประกอบอื่นๆ เช่นปัจจัยใน และนอกตัว และการพักผ่อน ควรคำนึงสภาพร่างกายตนเองไว้ให้มาก ว่ามีโรคประจำตัวอะไร ขณะนี้สภาพเป็นอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ Chandler and Studenski (1998) ที่ว่าผู้สูงอายุต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตน คำนึงถึงอายุ สภาพร่างกาย ความเพลิดเพลิน และความพึงพอใจ

จะเห็นได้ว่าวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม จำนวนชั่วโมงต่อวัน ความถี่ของกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธส่วนใหญ่จะเป็นการเดิน ½ - 1 ชั่วโมงต่อวัน เดินเกือบทุกวัน ระยะทางโดยเฉลี่ย 3 กิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับ Chandler and Studenski (1998) ที่กล่าวถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายเล็กน้อย คือการเดินช้า ออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 25 - 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีน และไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะเป็นการออกกำลังกายบริหาร ½ - 2 ชั่วโมงต่อวัน ปฏิบัติเกือบทุกวัน - ทุกวัน ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติเช่นนั้น เพราะผู้สูงอายุเลือกปฏิบัติตามกำลังความสามารถด้วยตัวตนเอง และจากคำแนะนำของแพทย์ ทั้งนี้

จะเลือกถึงวิธีการ จำนวนชั่วโมงต่อวัน ความถี่ในการออกกำลังกาย ต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ และสภาพจิตใจที่พร้อมจะออกกำลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย ทุกส่วนตามหลักการออกกำลังกายที่ดี โดยมีหลักการว่าก่อนออกกำลังกายควรประเมินสภาพร่างกายตนเองทุกครั้ง ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะตรวจสอบสภาพร่างกายว่าชนิด และวิธีการออกกำลังกายที่เลือกเหมาะสมหรือไม่ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ในเรื่องควรปรึกษาแพทย์ ตรวจสอบสภาพร่างกาย และเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า

“ป่าคาเลือกที่ออกกำลังกายตามหมอบอก เชื้อหมอบ ป่าคาเชื่อกว่าเพื่อนบอก ถ้าเลือกกว่าจะออกแบบไหนดี ถ้าจะไปหาหมอตรวจแล้วมีโรคมั้หร่ม้าย”

ส่วนเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ออกกำลังกาย ควรสวมใส่สบาย ระบายอากาศดีหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ในเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า

“อ้อ มาไปราไฟเท็กเจอร์ มาใส่เสื้อยืดบางๆ ให้ซับเหงื่อดี นุ่งกางเกงยืด ได้บายตัว คล่อง”

หากเป็นไปได้ควรออกกำลังกายบริเวณที่โล่งแจ้ง มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทสะดวก สอดคล้องกับ กองสุศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2545) ที่กล่าวถึงก่อนออกกำลังกายควรคำนึงสถานที่ออกกำลังกายด้วย ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว กล่าวไว้

“เวลาที่แป๊ะไปออกกำลังกายเช้าๆ ที่รพ. มันโล่งสบาย อากาศมันดีมากๆ ไม่มีพิษมีภัยเหมือนบนถนน ป่านี้ออกไม่ค้ำยได้ อากาศก็แย่ รดก็มาก”

และสอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ที่กล่าวว่า ควรออกกำลังกายบริเวณสนามหญ้า ที่โล่ง หรือที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ขณะที่ออกกำลังกายควรออกกำลังกายด้วยวิธีที่เหมาะสมกับร่างกาย และต้องมีเวลาพักผ่อน ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า “ตาออกกำลังกายก็ออกให้เต็มที่ พอกลับจากออกกำลังกายก็สมควรมีเวลาพักบ้าง จะได้มีกำลังทำโน้นทำนี้ ได้อีกหลายอย่าง” ไม่ออกกำลังกายเพื่อการแข่งขัน จะออกเพื่อการผ่อนคลาย อิริยาบถ ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า “แป๊ะออกเป็นประจำไม่ได้ไปแข่งขันกับใคร แป๊ะทำสมาธิสมาธิเท่าที่กำลังจะมีอยู่ เท่านั้นแป๊ะว่าพอแล้ว” ควรออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวไว้ว่า “ที่ท่าฯ อยู่ ก็ได้เดินอยู่เรื่อย วันหนึ่งหลายเกิดอยู่ คิดว่าออกกำลังกายทุกส่วนแหละ เราได้” เชื่อว่าทำแล้วเห็นผล ดังคำกล่าวที่

ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ไม่ว่าทำไหร่ เชื่อว่าทำไปเห็นผลที่เกิด ไม่น่าก็น้อย ป้าเชื่ออย่างนั้น” ได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง ดังคำกล่าวที่ ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “มันดีมีประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ ก็เป็นตัวอย่างได้” ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติ เช่น 1) หัวใจเต้นแรง ไม่สอดคล้องกับ Lacroix et al. (1996) cited by Morgan (2000) ที่กล่าวถึงขณะออกกำลังกายแต่ละครั้งจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 – 45 จะช่วยเพิ่มความทนของระบบหัวใจ หลอดเลือด 2) เหงื่อออกตัวเย็น 3) อ่อนแรง 4) ให้หยุดพัก เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สอดคล้องกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยกระทรวงสาธารณสุข (2545) ที่กล่าวถึงอาการผิดปกติขณะออกกำลังกาย เหงื่อออกมาก ตัวเย็น และมีอาการอ่อนแรงให้หยุดฝึก แล้วปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนั้นวิธีที่ทดแทนการไม่ออกกำลังกาย คือการกินอาหารที่มีประโยชน์ การทำงานอดิเรกข้างบ้าน การทำสวน การเดินเที่ยวบ้านคนรู้จัก การเดิน – เดินในบ้าน การทำละหมาด และการฝึกฝนร่างกายที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ คือการรับราชการทหาร ดังคำกล่าวนี้

“วันไหนยาคาไม่ได้ออกกำลังกาย ฝนตกบ้าง หนาวบ้าง ขาดคาว่ายาคาเสริมโดยกินของกินไหร่ที่มีประโยชน์ มันก็แทนได้พอสมควร” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ที่ทำอยู่ คาก็ทำสวนทำไหร่ตั้งแต่หนุ่มมา ป้านี้ทำสวนข้างบ้าน ไปบ้าง อะไรไปบ้าง ก็ไม่ปล่อยให้ว่างมาก ก็ได้เหงื่อพอสมควร” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ถ้าถึงรี ทำเอาตอนเช้านอกก็ทำนม (ทำขนม) เดิน ๆ ในบ้าน เดินอยู่มากวัน ๆ” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ออกกำลังกายได้จากการทำมะหย่ง ก้มขึ้นก้มลงก็ได้เหงื่อมากแล้ว” (ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ตาบริหารการตั้งแต่หนุ่มๆ ก็เตรียมความพร้อมให้แข็งแรงมาตั้งแต่เนิ่นๆ” (ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

จากการปฏิบัติโดยการออกกำลังกาย นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสภาวะร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจไม่หดหู่ สดชื่น แจ่มใส แท้จริงแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพ จากงานวิจัยนี้พบว่า หลังจากออกกำลังกาย เหงื่อจะออก ตัวเบาสบาย และขับสิ่งสกปรกในร่างกาย เกิดความคล่องตัวร่างกายไม่ปวดเมื่อย โรคภัยไข้เจ็บเบาบางลง หรือไม่เจ็บไข้ รับประทานอาหารได้ ถ่ายคล่อง อย่างน้อยที่สุดทำให้ได้พบปะเพื่อนฝูงมาก ทำให้ไม่คิด

มาก สบายใจ โดยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง เกิดความสบายใจ เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนตลอดไปได้ สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2538) กล่าวถึงการออกกำลังกายที่ดีต้องทำเป็นประจำ เลือกให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน ออกกำลังกายแต่ละครั้งมีเกณฑ์ที่เหมือนกัน คือต้องทำงานรู้สึกเหนื่อย หรือมีเหงื่อออก จึงเป็นยาอายุวัฒนะที่มีอานิสงส์เป็นเอกประการ ได้แก่ การทำให้อายุยืนแก่ช้าลง กระดูกแข็งแรง ไขมันในเลือดไม่สูง ท้องไม่ผูก และทำให้นอนหลับสนิท การออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่เป็นอยู่จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนให้คงอยู่ตลอดไป ดังคำกล่าวนี้

“พออยากได้ออกกำลังกาย เหงื่อมันมี เบาตัว สบายจริงๆ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เหงื่อมันช่วยขับสกปรกในร่างกายนะ” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ตอนนี้ไม่คิดไม่เครียดไหน่ พบเพื่อนพบฝูง” (ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ได้วิ่งได้ไหน่เช้าๆ ร่างกายมันขับ (แข็งแรง) พอนี้สบายใจ จิตใจดี”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

5. ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาคาการดูแลสุขภาพ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทราบว่าการดูแลสุขภาพประสบปัญหาอะไร หลังจากนั้นก็มีวิธีจัดการแก้ปัญหาอย่างไร จากปัญหาคาการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมโดยภาพรวม พบว่ามีทั้งไม่มี และมีปัญหาคาการดูแลสุขภาพ ที่มีปัญหาคาการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคนิสัย และปัญหาทางสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนั้น คือเป็นโรคเบาหวาน ปวดศีรษะ รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสบาย ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย พบปัญหาโรคเบาหวานแบบไม่มีอาการแสดง ผู้สูงอายุเผชิญโดยเอาชนะจิตใจตนเองได้ ก็สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ ซึ่งสอดคล้องกับจันทนา รณฤทธิ์วิชัยและนิตยา ภาสุนันท์ (2545) ที่กล่าวว่า เบาหวานในผู้สูงอายุจะเป็นชนิด II (type II) ซึ่งเกิดความผิดปกติในการหลั่งอินซูลิน ลักษณะเบาหวานจะมี หรือไม่มีอาการแสดงก็ได้ จะค่อยเป็นค่อยไป ส่วนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจ คือท้อใจถูกหลาน และตัวเองไม่สบายใจ สอดคล้องกับจันทนา รณฤทธิ์วิชัยและนิตยา ภาสุนันท์ (2545) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายและสังคมและไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้ เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุความรู้สึกท้อแท้ ไม่สบายใจ เป็นผลให้โรค หรือความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ทรุดลงเร็วขึ้น ศักยภาพและความสามารถของร่างกายในการทำหน้าที่ต่าง ๆ เสื่อมถอยลงเร็วยิ่งขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมไม่มีปัญหาคาการดูแลสุขภาพ

“ความรู้สึก ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละ ที่ไม่ค่อยท้อ เพราะว่ามันผ่านไป ค่ะ ไม่มีปัญหาดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป”
(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ข่าไม่ท้อ การดูแลสุขภาพ嘛 ก็เราไม่มีปัญหาอะไรเลย ก็เรารักษาของเราอยู่แล้ว เราก็ไม่มีอะไรแล้ว”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่เคยท้อใจห่อะ ไม่เคยท้อใจเหิมนี้ ไม่ ไม่มีปัญหา”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี มีโรคประจำตัว)

ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัฒนธรรมไม่มีปัญหาการดูแลสุขภาพ มีเพียงปัญหาส่วนน้อย โดยภาพรวม 3 ปัญหา คือคือปัญหาด้านบริโภคนิสัย ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจ ปัญหาสุขภาพร่างกาย คือโรคเบาหวาน ปวดศีรษะ รู้สึกไม่ค่อยสบาย ส่วนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต คือกังวลใจเรื่องลูกหลาน ทำให้จิตใจไม่สบาย ในกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมพบปัญหาหอรอง คือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิม เป็นความรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสบาย จะมีการจัดการแก้ปัญหา คือไปพบแพทย์ รวมทั้งไม่สบายใจ จะมีการจัดการแก้ปัญหา คือทำให้สบายใจ นอกเหนือจากนั้นกลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธไม่มีปัญหาการดูแลสุขภาพ ยังมีปัญหาหอรองลงมาในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เป็นโรคเบาหวาน และปวดศีรษะ ซึ่งปัญหาเป็นโรคเบาหวาน มีวิธีการแก้ปัญหาโดยขณะรับประทานขนมจีน ต้องรับประทานผักเข้าไปด้วย รู้จักเลือกรับประทานอาหาร และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับจินทนา รณฤทธิชัยและนิตยา ภาสุนันท์ (2545) ที่กล่าวถึง วิธีการช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตทางหนึ่ง คือการได้รับปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต ดูแลให้ได้ อาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ที่สำคัญควรควบคุมอาหาร ซึ่งผู้สูงอายุจะสามารถควบคุมน้ำตาลได้โดยไม่ต้องใช้ยา โดยรับประทานอาหารประเภทกากใยมาก ๆ เช่น ผักจะไม่ให้พลังงาน หลีกเลียงอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนปัญหาการปวดศีรษะมีวิธีการแก้ปัญหาโดยอย่าคิดมาก ทำใจเวลาโมโห ซึ่งสอดคล้องกับจินทนา รณฤทธิชัยและนิตยา ภาสุนันท์ (2545) ที่กล่าวถึง ให้กำลังใจในการเผชิญปัญหา และแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งให้เห็นถึงความเป็นผู้สูงอายุที่ได้ผ่านโลกและผ่านอุปสรรค เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตหลากหลาย จะช่วยคลี่คลายปัญหาที่เผชิญให้ผ่านไปด้วยดี

เป็นโรคเบาหวาน แก้ปัญหาในการรับประทานขนมจีน ต้องรับประทานผักเข้าไปด้วย

“มันจะแก้อะไรได้มันแก้วิธีเดียว หลีกเลียง เขาใช้ชาจีนเขารับชาจีนเข้าไป ประเภทคนภูเก็คนะมีสองประเภท ใ้ประเภทหนึ่งมันเป็นเบาหวานเยอะ ใ้ประเภทสองเขารู้จัก รักษาร่างกายแต่คน

ผูกติดเอาแต่ปาก เข้าใจรีเปลา ขนมนจีนเขากัดทานเขากิน ขนมนจีนเขากินผักเข้าไปด้วยทำให้ระบบการย่อยดีเข้าใจรีเปลาขนมนจีน มันต้องกินด้วยผักไอนั้นประเภทที่สองนะรู้จักการทานอาหาร”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

ปวดศีรษะแก้ปัญหายาคิดมาก ทำใจเวลาโมโห

“มีแหละ ถ้าพูดไม่ถูกใจ ไม่ได้แล้ว ถ้าพูดดีชอบ คำหาบไม่ชอบ พูดออกหน้าออกตา แล้วรู้สึกไม่ดี จะปวดหัวขึ้นมาทันที หมอเคยเตือน อย่าโกรธง่าย อย่าคิดมาก ให้ทำใจเวลาโมโห ระวังทำใจสบายๆ ถ้ารู้สึกโกรธมากๆ จะปวดหัวเกี่ยวกับประสาท ไม่มีเรื่องทำให้หัวใจดูแลสุขภาพ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

แต่ละปัญหา มีวิธีการจัดการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ให้สามารถแก้ปัญหา ให้เบาบางลง จนในที่สุดปัญหานั้นก็จะสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

6. คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาพตนเองกับคนรุ่นหลังที่ข่างผู้วัยสูงอายุ และวัยสูงอายุ โดยที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดีไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลร่างกายตามกิจวัตรประจำวัน การดูแลร่างกายก่อน ขณะและหลังการเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด การทำงาน การท่องเที่ยวและการเข้าร่วมสังคม การป้องกันอุบัติเหตุ การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่มีโทษ การพักผ่อน การบริโภคนิสัย และการออกกำลังกาย นับเป็นประโยชน์ และเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่จะหาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ จึงควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำสิ่งที่ดีๆ ที่ได้รับมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย

การดูแลร่างกายตามกิจวัตรประจำวัน ที่ผู้สูงอายุไทยพุทธ และไทยมุสลิมกล่าวถึง เป็น การดูแลรักษานามัยของตัวเอง และนอกเหนือจากนั้นเป็นการดูแลรักษานามัยของใช้ส่วนตัว ดัง คำกล่าวที่ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ผ้าถุง ผ้าห่มทุกสิ่งทุกอย่าง หมดระวังให้ดี อยู่ด้วยความสะอาด อย่าอยู่สกปรก รุงรังแรง มันก็ไม่ดีเหมือนกัน” การที่กลุ่มผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ประสบการณ์ และให้คำแนะนำดังกล่าวนี้ ที่เป็นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพได้ประการหนึ่ง นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การดูแลร่างกายก่อน ขณะและหลังการเจ็บป่วย ที่ผู้สูงอายุไทยมุสลิมกล่าวถึง การดูแลร่างกายก่อน และขณะเจ็บป่วย โดยที่กล่าวถึงการดูแลรักษาร่างกายก่อน และขณะเจ็บป่วย กล่าวถึง การดูแลร่างกายก่อนการเจ็บป่วยว่า รับประทานยา ถ้าไม่สบาย เพื่อสุขภาพที่ดี ดังคำกล่าวที่

ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “ฉันนั่ง ผ้าห่มทุกสิ่งทุกอย่างระมัดระวังให้ ดี อยู่ด้วยความสะอาด อย่าอยู่สกปรก รุงรังแรง มันก็ไม่ดีเหมือนกัน” ส่วนที่กล่าวถึงการดูแลร่างกายขณะเจ็บป่วยว่า รับประทานทานยาเสริมร่วมกับการออกกำลังกาย และไม่คิดมาก ซึ่งยาเสริมเป็นของดี มีประโยชน์ ควรขยันทำงาน เพื่อสามารถมีกำลังซื้อยาเสริมมารับประทานได้ ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัวกล่าวว่า “ออกกำลังกายแล้วกินวิตามิน ยาไวท์ที่อปเรากินประจำ แผละ นั้นแผละยา เพื่อนถามว่ามีงัซริยังทำการยังยกไม้เป็นคู้ๆพันนั้น ภูวาคู้นั้นกินไวท์ที่อปแล้วออกกำลังกาย แล้วกูไม่คิดมาก แล้วของไหรคิๆกูซื้อมากิน เออปลาไหร ของคิๆ กู้งัไหร ของที่มันเป็นประโยชน์แผละ เราซื้อมากินคนที่ไม่มีกำลังซื้อต้องทำการแผละ คั้นไม้ทำ การคางคัมน์หามีไม้ เฮอ (หัวเราะ) ตัวเองต้องช่วยตัวเอง แผละ ไม่ใช่ไปขอแต่เพื่อนมาซื้อ” การที่กลุ่มผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้คำแนะนำดังกล่าวนี้ นับเป็นการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยดูแลสุขภาพตนเองขั้นต้น ก่อนหาทางเลือกอื่นๆ มาใช้สร้างเสริมสุขภาพตามวิถีไทยที่ตนเองได้ดำเนินอยู่

การตรวจสุขภาพประจำปี ที่ผู้สูงอายุไทยพุทธกล่าวถึง การตัดสินใจไปตรวจสุขภาพ ควรที่จะไปตรวจสุขภาพทุกปี ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “อีตรวจทุกปี เริ่มมาตรวจทุกปี ทุกปี สี่สี่ ที่ก่อนหาทุกปีไม่ แต่ปีสี่สี่เองจริงเลข สี่สี่ สี่สอง สี่สาม สี่สี่ สี่ห้า ปีละครั้ง ต้องตรวจภายในทุกปี ก็ตรวจทุกปี ห้าปีแล้วที่เอจริง” บอกประโยชน์ และโทษของการตรวจสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว กล่าวว่า “หมอบอก ต้องพูดตามหมอ พออีรู้ว่าปกติ เลขรู้สึกใจเหมือนกะว่าอีอ ถ้าถูกเบอร์สิบบาท อีว่าขังน้อยไป อีพูดความรู้สึกของตัวเอง ถูกยี่สิบบาทก็ไม่ดี ใจทำหมอบอกคานี้ อีว่านี่ อีพูดตอบตัวเองนะเพราะอีเดินกลับมาบ้าน วันนั้น ดีใจสุดซึ่งไว้ย ใ้อย่า คิดแล้วบายใจเพราะไม่มีโรคสักอย่างมาขังเราไว้ย เช่นว่าเบาหวาน เรากลับมาบายใจนะ บอกอี เราก็บายใจนะ ถ้ามีโรคเสียแล้ว เราต้องคิดพันนั้นเสร็จ บอกเราไม่มีไหร ใ้อฮ เราไม่มีไหรไว้ย ใ้อเราบายใจจิง อะไหรเท่าไม่มีโรคมีลาอันประเสริฐทำคานี้ พอเดิน ดีใจพบใครก็บอกวันนีไม่เซ็ค อีอ ดีใจกว่าถูกเบอร์สิบบาท อีก็เคยถูกแล้ว เบอร์สี่ห้าสิบบาทอีก็เคยถูกแล้ว แต่ไม่ตีใจทำที่หมอบอกว่าสุขภาพดีไว้ย ตายแล้ว พูคที่สะคุดถึงหัวใจดังปีก หัวใจทอง หัวใจจิงเลข ใ้อย่าดีใจหมอบอกไม่มีไหร” จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธเห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัฒนธรรมอื่น จึงสามารถนำประสบการณ์มาถ่ายทอด และให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีสภาวะสุขภาพอนามัย แข็งแรง สมบูรณ์ รู้เท่าทันโรค ก่อนที่จะสายเกินไป เป็นการสร้างเสริมสุขภาพหนึ่งตามวิถีไทยนั้น

การดูแลสุขภาพจิต จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด ที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมกล่าวถึง เป็นการเตือนสติ และให้ข้อคิดว่า ทำจิตใจให้สบายก่อนการปฏิบัติภารกิจอื่นกว่าจะทำให้จิตใจสายนั่นควรมีการทำบุญตักบาตร หรือออกกำลังกายไม่ให้จิตฟุ้งซ่าน หรือยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่าโกรธ ทำใจให้สบาย อย่าโมโห หรือพยายามอย่าเอาเรื่องมาเครียด อย่าคิดมาก โดยหักห้ามใจตนเอง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นเวลา และพักผ่อนเป็นเวลา จะ

ให้สบายใจในเรื่องการทำบุญ ตามความเชื่อที่ต้องทำบุญด้วยตนเอง อย่าให้ผู้อื่นทำแทน ในเรื่อง การละหมาดให้ปฏิบัติให้ครบตามหลักศาสนา และมีพระอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งทางใจ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนว่า ผู้สูงอายุมีทางเลือก ตามความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติจริงที่จะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ จิตใจ จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียดได้ ยังผลดีต่อสุขภาพ ช่วยการสร้างเสริมสุขภาพใจ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

การทำงาน ที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมกล่าวถึง เป็นการเตือนสติ และให้ข้อคิด ว่าอย่าทำแต่งงาน อย่าอยู่หนึ่งจนเกินไป ต้องการเคลื่อนไหวบ้าง อยู่ให้พอดี อย่าทำงานหนักเกินไป ให้ สมเหตุสมผลเพื่อสุขภาพเรา ผลจากการทำงานทำให้ร่างกายสมบูรณ์ ถ้าทำภาระเรียวร้อยจะทำให้ จิตใจสบาย ถึงอย่างไรก็ตามการทำงานที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญจะช่วยส่งเสริม และป้องกันสุขภาพ ตนเองเป็นอย่างมาก ถ้าผลที่เกิดขึ้นไปในทางที่ดี แสดงว่าคนนั้น ได้มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงนำสิ่งที่ดีเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างต่อไป

การนันทนาการ และท่องเที่ยว ได้จากประสบการณ์กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมที่ ถ่ายทอดมา เป็นภาพรวมว่า ได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งความรู้ทางสุขภาพ ได้รับประโยชน์จาก การไปเที่ยวชายทะเล ไม่ว่าจะอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีสารพิษ และไปเที่ยวเดือนละครั้ง สองครั้ง ผลพลอย ได้ได้ทำบุญด้วย ทำให้สนุกสนาน ไม่เครียด นอกเหนือจากนั้นยังได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม สังคม ในแง่ได้พบปะเพื่อนฝูง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีทัศนคติที่กว้างไกล ทำให้มีผลต่อจิตใจ เกิดความสบายใจ โดยที่กลุ่มผู้สูงอายุไทยพุทธส่วนใหญ่ให้คำแนะนำเน้นไปทางประโยชน์การเข้า ร่วมสังคม ทั้งนี่ที่เป็นเช่นนั้นขึ้นอยู่กับอุปนิสัยส่วนตัว การเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก ที่ได้รับการขัดเกลา บ่มนิสัยให้มีจิตใจที่ดี ปรับตัว และเอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งได้รับคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาอีก ด้วย สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไทยจีนก็เป็นเช่นนั้น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุไทยมุสลิมส่วนใหญ่ให้คำแนะนำ เน้นไปทางการท่องเที่ยว ที่ทำให้ไม่เครียด ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ชาวมุสลิมมีนิสัยรักสนุก รักพวกพ้อง

การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นเพียงผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัวกล่าว เตือนสติว่า “อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องราวที่เราทำเอาเอง ถ้าเราไม่ทำก็หาเป็นมั้ ถ้ารู้จะใช้ เราต้องควบคุม”

การหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่มีโทษ คำแนะนำการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่มีโทษให้กับคน รุ่นหลัง เป็นคำแนะนำหนึ่งที่กลุ่มผู้สูงอายุ ไทยจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับการไม่สูบ บุหรี่ และไม่ดื่มสุรา โดยกล่าวถึงประโยชน์และโทษ ที่มีผลต่อสุขภาพ เป็นการเตือนสติ ต่อการ ป้องกันสุขภาพตนเอง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จึงสมควรให้คนรุ่นหลังรับรู้ ถึงสารเสพติดที่ควรหลีกเลี่ยง รวมทั้งประโยชน์และโทษจากสารเสพติด ดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลทำลายสุขภาพมากกว่าส่ง

เสริมสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุเองอยากให้ทุกคนตระหนักถึงสารเสพติดที่มีโทษไว้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

“การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีเคล็ดลับ คือ อดบายมุขคัดขาด อดบายขีน อดบายมุข เรื่องใหญ่ สุรา การอดนอนกลางคืน ติหนึ่ง ติสอง ตอนเช้าทำงานก็ทำไม่รอดกินเหล้าไปแล้ว การพนัน ผู้หญิง สามเรื่องนี้แหละ คนสูงอายุส่วนมากรู้เหมือนกันไม่มีใครตกค้างอยู่แล้ว อด่าไปกินเหล้า อด่าไปสูบบุหรี่นั่นแหละ” (ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

คำแนะนำการพักผ่อน ได้จากประสบการณ์กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมา เป็นภาพรวมว่า ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันหนึ่งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หรือตามสภาพที่ร่างกายต้องการ อด่านอนดึก ถึงเวลาควรเข้านอน จะได้นอนหลับสบาย ให้นอนเป็นเวลา ก่อนนอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า อด่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บ การพักผ่อนเป็นการดูแลตัวเองให้แข็งแรง อย่างน้อยทำงานบ้านบ้าง ไม่ใช่กินแล้วนอน ควรแบ่งเวลาพักผ่อนจากการทำงาน โดยเตือนสติ และให้ข้อคิด ว่า ต้องเอาชนะจิตใจตนเอง ถ้ามีโรคประจำตัว ต้องปฏิบัติตามแพทย์แนะนำ ทำให้อายุยืน ร่างกายและจิตใจ แข็งแรง การที่ผู้สูงอายุได้มีลักษณะการพักผ่อนเป็นไปตามที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดแล้วนั้น ประกอบกับสภาพร่างกาย และจิตใจที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์ อย่างน้อยที่สุดเป็นการยืนยันถึงการสร้างเสริมสุขภาพมิใช่น้อย และมีอายุยืนยาวมาถึงบัดนี้

“อีหาแลโทรทศน์ม้าย ไร้สาระ เอวเวลามาอนให้พอ แล้วตื่นไปใส่บาตร คนเราควรนอนต่อวัน อย่างน้อย ๆ 6 ชั่วโมงก็ดี” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ชอบนอนหัวค่ำ ดึกๆ แรงไม่สู้ ถ้าให้ตี อด่านอนดึก” (ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ทำมะหยั่งเสวิจ ก่อนกินนอน ขอพรจากพระเจ้า โรคโรคาไม่ก้ากายเรา” (ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ผลที่ราพักผ่อนนอนหลับมันวิเศษทีเดียว พอตื่นขึ้นมาร่างกายกระชุ่มกระชวย แข็งแรงทั้งกาย ใจ” (ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

การบริโภคนิสัย ที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมกล่าวถึง เรื่องการรู้จักเลือกซื้ออาหาร เรื่องการเตรียมและปรุงอาหารให้ถูกหลักอนามัย รู้จักปรุงอาหาร รวมทั้งปรุงอาหารเอง เรื่องลักษณะการรับประทานอาหารที่ดี เลือกรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งราคาไม่แพง แต่ต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ เลือกรับ

ประทานปลา ของบำรุง รับประทานอาหารเป็นเวลา ตรงเวลา ควรคิมน้ำมาๆ รับประทานอาหารพอดีกับร่างกาย เช่นผลไม้อย่ามากเกินไป รับประทานอาหารพอดีเศรษฐกิจ เรื่องอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง โดยหลีกเลี่ยงอาหารเค็ม มัน และควบคุม รับประทานอาหารจืด หลีกเลี่ยงของที่เป็นโทษ ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธหลีกเลี่ยงของแสลง หลีกเลี่ยงของมีนม หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เหมาะสมกับโรค นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุยังเตือนสติและให้ข้อคิดว่า การเอาชนะจิตใจตนเอง ควรปฏิบัติตามแพทย์สั่ง และการรับประทานเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ เพียงเท่านั้น ก็สามารถช่วยส่งเสริม และป้องกันสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจสบาย

“ตามะว่าอาหารที่กินต้องมีประโยชน์เป็นหลัก โทษน้อยที่สุด แล้วดีแหละ ร่างกายและจิตใจมันก็ไม่พาลเอา”
(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“วันต่อวัน กินแล้วให้ครบ ตาว่าตรงนี้สำคัญที่สุด รดเค็มน้ำมัน ต้องเป็นน้ำมันดี ถึงจะคล่องตัว”
(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“ฉานก็แนะนำให้ลูกให้หลานว่า คนน้ำท่า ข้าวปลาให้มันดี หลีกๆ เลี่ยงของที่มีโทษ”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“กินเป็นเวลา ไม่บิดพลิ้วอะไร อาม่าก็ไม่ปวดท้องไหวด้วย ทำไปก็บายใจ ก็ทำ”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“หลีกเลี่ยงเป็นโทษ ของมีนมเมาไม่กินเด็ดขาด กินของที่มีประโยชน์ เห็นผลทันตาเหมือน ถ้าทำให้ดี”
(ผู้สูงอายุหญิงไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เลือกผัก ซื่อปลา ซื่อเนื้อ เน้นราคาถูกแหละ”
(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

การออกกำลังกาย ที่กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสามวัฒนธรรมกล่าวถึง โดยภาพรวม ควรหมั่นออกกำลังกายอย่างอยู่เฉย ใช้วิธีการดึงเชือก ชักขึ้นลง เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดี ใช้วิธีการรำไทเก๊ก เป็นวิธีที่ชาวจีนนิยมทำ เพราะเชื่อว่าได้ออกกำลังทุกส่วน และช่วยเสริมสร้างพลังกำลัง กล้ามเนื้อให้แข็งแรง จิตใจสบาย ใช้วิธีการเดิน บริหารร่างกายทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอ ออกเวลาเช้า ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม ควรออกกำลังกายให้ถูกต้อง และมีท่าที่เหมาะสม ถ้ากินกำลังควรหยุดพัก ถ้ามีอุปสรรค ควรทดแทนการออกกำลังกายตามความถนัด ถ้ามีโรคประจำตัว ควรเดินอย่างน้อยวันละประมาณ 1 กิโลเมตร หรือมีเวลานั้นใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากการเดิน ที่คิดว่าทำทุกสิ่งเป็นการออกกำลังกาย ทั้งนี้วิธีการเดินเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุทั้งสามกลุ่มวัฒนธรรมให้คำแนะนำ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

การเดินทางไม่เป็นวิธีที่หักโหมจนเกินไป เป็นวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับวัยสูงอายุ ดังคำกล่าวนี้

“ป่าคาทำตลอด ออกกำลังนี้ อย่ายู่เฉย คนเรา” (ผู้สูงอายุหญิงไทยพุทธ ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“คำว่าเดินๆ คีทีสุด ได้ออก เหวียงแขน เหวียงขา”

(ผู้สูงอายุชายไทยพุทธ ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“เข้า ๆ ออกกำลัง ไปรำจีน ที่ไทยหัว รำไทเก๊ก 24 ท่าพันนั้น พอได้เหงื่อได้น้ำ”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะดี มีโรคประจำตัว)

“เราได้ทุกส่วน ถ้าเราบริหารแขนขา ตัวทุกวัน ได้กำไร ได้เหงื่อออก บายตัว บายใจ”

(ผู้สูงอายุชายไทยจีน ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ลุกขึ้นหัวเข้าตักบาตรตักโหระ เสรีก็สับัดแขนขา เหวียงหัดๆ มักทำหัวเข้าแหละ อากาศดี”

(ผู้สูงอายุหญิงไทยจีน ฐานะไม่ดี ไม่มีโรคประจำตัว)

“ท่าที่เหมาะสมก็แล้วแต่สภาพใคร ผมวิดพื้น 50 ที ได้แรง ยังไหวอยู่ ได้เหงื่อดี”

(ผู้สูงอายุชายไทยมุสลิม ฐานะดี ไม่มีโรคประจำตัว)